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กับอนาคตไทย



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2562

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทรงพระเจริญ

Editor’s 
Welcome 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีได้เข้ามา 

มีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทั่วโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ “ฟินเทค (FinTech)” ก็เป็นหนึ่งใน

เทคโนโลยีท่ีเข้ามา “Disrupt” วิถีการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจอย่างคาดไม่ถึง  

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จึงขอน�าท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับฟินเทค 

ให้มากยิ่งขึ้น

เริ่มท่ีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของฟินเทคกับระบบการเงินของไทย ในคอลัมน์  

Cover Story ต่อด้วยคอลัมน์ Conversation with the Governor เราได้รับเกียรติจาก

คุณทิน โชคกมลกิจ พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ส�านักข่าว TNN ช่อง 16 มาร่วมสนทนา

กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ในหัวข้อ “FinTech และภาคการเงินไทย” 

ซึ่งท่านผู้ว่าการได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรบัคอลมัน์ The Knowledge พบกบัมติขิองฟินเทคในการช่วยลดความเหลือ่มล�า้

ในภาคการเงนิไทย และความส�าเรจ็ของความร่วมมอืด้านการเช่ือมโยงระบบการช�าระเงนิ 

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงสรุปภาพโครงการอินทนนท์ระยะที่ 1 และ 2 

ซึง่เป็นโครงการส�าคญัด้านนวัตกรรมทางการเงนิท่ี ธปท. ผลกัดนัการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน 

(Blockchain) รวมถึงมุมมองเรื่องฟินเทคจากตัวแทนภาครัฐอย่าง ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  

ผูอ้�านวยการ ส�านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) เพือ่ตอบค�าถามว่า ภาครฐั 

จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อรองรับความก้าวหน้าของฟินเทคได้อย่างไร

ในคอลัมน์ Public Trust เราได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชันฯ ทีจ่ะเล่าถงึมมุมองเรือ่งการคอร์รปัชนัทีจ่ะกระตกุความคดิของ 

หลาย ๆ คน คอลัมน์ Relax @ Reun Pae ได้รวบรวมมุมมองแง่คิดดี ๆ และหลักใน

การด�าเนินชีวิตจาก ดร.สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

หนึ่งในผู้บริหารไฟแรงที่น่าจับตามองในภาคการเงินปีนี้

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์อื่น ๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ท้ังในแง่การศึกษา แรงบันดาลใจ 

เทคโนโลยี หรือคอลัมน์แนะน�าร ้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดของย่านบางล�าพู  

โดยหวังว่าท่านผู้อ่านจะเพลิดเพลินไปกับสาระและข้อคิดดี ๆ จากวารสารฉบับนี ้

ไปด้วยกันค่ะ

สุดท้ายน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยขอร่วมแสดงความอาลัยและร�าลึกถึงคุณูปการ

ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้เป็นแบบอย่าง 

ในการรักชาติบ้านเมือง และการค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเรื่องราวและโอวาทของ

ท่านในคอลัมน์ Special Scoop

เจ้าของ : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : 
ดร.วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา : 
จันทวรรณ สุจริตกุล
บรรณาธิการ : 
สุรีรัตน์ ลัคนานิตย์
กองบรรณาธิการ : 
ขจร ธนะแพสย์, มณีฉาย ไชยนุวัติ, 
วีรมลล์ พันธุ์พานิช, สุพิชา พันธเสน, 
ปิยะนุช ปฐมศิริ, ปกรวิช อ่อนประไพ, 
จุฑามาศ ศิรประชา, นฤพนธ์ รักษ์พงษ์,
กัมพล แก่นสุวรรณ์ 

สรุรีตัน์ ลคันานติย์
ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารการสือ่สารองค์กร
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

LIBRARY & 
ARCHIVES

FinTech
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) เปลี่ยนโลกการเงินและ
เข้ามามีบทบาทสำาคัญในชีวิตประจำาวันในมิติต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น 
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ขอแนะนำาหนังสือ 3 เล่มจาก 
หอ้งสมดุพระองค์เจา้ววัิฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ทีจ่ะชว่ยใหผู้อ่้าน 
เท่าทันโลกของเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

FinTech: The New DNA of Financial Services 
โดย Pranay Gupta (Author), T. Mandy Tham (Author)

หนงัสอืเล่มนีเ้ขยีนโดยผูเ้ชีย่วชาญในวงการปฏวิตัิ
ด้านเทคโนโลยี เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงหลากหลายแง่มุม 
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการทาง 
การเงิน โดยวิเคราะห์ถึงความอยู่รอดของแต่ละภาค
บริการทางการเงิน

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจเชิงลึก 
เกี่ยวกับฟินเทคในมิติต่าง ๆ เช่น AI, Big Data, 
Robo-advisory, Blockchain, Cryptocurrency, 
Insuretech, Cloud Computing, Crowdfunding  

รวมถึงผลกระทบของฟินเทคในอนาคตที่จะมีต่อภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งการธนาคาร 
การประกันภัย การลงทุน กฎหมาย รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ 

 ฟินเทคจะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมด้านการเงิน
และการลงทุนในอีก 10 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการค้าปลีกที่เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมา

Disrupting Finance: FinTech 
and Strategy in the 21st Century 
(Palgrave Studies in Digital Business 
& Enabling Technologies)
โดย Theo Lynn (Editor), John G. 
Mooney (Editor), Pierangelo Rosati (Editor), Mark 
Cummins (Editor)

 หนั งสือ เล ่ม น้ีอธิบาย
วิ ธี ก ารที่ เ ทค โน โลยี เป ็ น 
ตัวเร ่งการเกิดนวัตกรรม 
ในภาคการเงิน การธนาคาร
และบริ ก า รทางการ เ งิ น
แบบดั้ ง เดิม ซึ่ งก� าลั งอยู ่
ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง
จากธุรกิจด ้านเทคโนโลยี
ระดับโลก เช ่น Google, 
Apple, Amazon, PayPal 
ร ว ม ท้ั ง ต ้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม กด ดั น จ า ก ก า ร ที ่
ผู้ลงทุนพยายามลดต้นทุน และความจ�าเป็นในการเพิ่ม
ความคล่องตวัด้วยการพัฒนาวธิกีารในการให้บรกิารเพ่ือ
รักษาฐานลูกค้า ดังน้ัน เทคโนโลยี เช่น Blockchain, 
Cloud Computing, Mobile Technologies, Big Data 
Analytics, Social Media จงึมีศกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ในภาค
ธนาคารและการเงิน 

 นอกจากนี้ หนังสือยังอธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
ฟ ินเทคในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งให ้ข ้อเสนอแนะ 
วิธีการส�าหรับการท�าวิจัยใหม ่ๆ และให้มุมมอง 3 ส่วน  
คือ ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank
โดย Brett King (Author)

หนังสือเล่มน้ีผู ้เขียนน�าเสนอวิธีจัดการกับ
ประเดน็ค�าถามทีว่่า “ธนาคารพาณชิย์ยงัมอีนาคต
อยู่หรือไม่ ในยุคที่เทคโนโลยีหลอมรวมเข้าไป 
ในโลกของศตวรรษที่ 21 แล้ว”

 ในอีก 30 - 50 ปี เงินสดและบัตรจะหายไป 
ไม่มีการใช้งาน และระบบของธนาคารพาณิชย์ 
แบบดั้งเดิมจะได้รับการปรับปรุงระบบให้มี 
การประมวลผลและทราบผลแบบ Real-Time 

ภาพของธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบดั้งเดิม เช่น 
บัญชีธนาคาร การระบุตัวตน สินทรัพย์มีค่า รวมถึง 
การลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่อย่างไร 
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เห็นภาพในอนาคต

 นอกจากน้ี หนังสือยังกล ่าวถึงระบบนิเวศ 
การธนาคารใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น Selfie-pay, 
Blockchain, Self-driving Cars with Their Own 
Bank Accounts, Augmented Reality 

 หนังสือเล่มนี้จะอธิบายว่าท�าไม Bank 4.0 คือ  
สิ่งที่พลิกโฉมการธนาคารในอนาคต

03 Library & Archives
 FinTech

04 Cover Story
 ภาพรวม FinTech กับระบบการเงินของไทย

08 Conversation with the Governor
 FinTech และภาคการเงินไทย

12 The Knowledge
  โครงการอินทนนท์ ก้าวส�าคัญของการผลักดัน
  นวัตกรรม สู่โครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินไทย
  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด บทบาทของภาครัฐในการสร้าง
  Digital Ecosystem เพื่อต่อยอดนวัตกรรม FinTech
  FinTech กับการลดปัญหา
  ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย
  ASEAN Payment Connectivity
  เปิดประตูสู่โลกใหม่ของการช�าระเงิน
  โครงการคลินิกแก้หนี้
  หนึ่งในเสาหลักของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย

30 Special Scoop
 “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ในความทรงจ�า

33 Inspiration
 ด�าเกิง มุ่งธัญญา (ครูไอซ์)
 ครูผู้ยอมรับแต่ไม่ยอมจ�านนต่อชะตาชีวิต

36 Public Trust
 ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้สร้างกระแสต้านโกง
 และวางกลไกต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

16

36
40 Financial Wisdom
 3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทย
 ถูกหลอกมากที่สุด

42 Relax @ Reun Pae
 เปลี่ยนปัจจุบัน ทันเศรษฐกิจแห่งอนาคต
 กับ “ก้าวที่กล้า” ของ ดร.สันติธาร เสถียรไทย

46 Global Trend
 ธานินทร์ ทิมทอง Education Technology 
 กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

50 BOT Get to Know
  ดร.วรพร ตัง้สง่าศกัดิศ์ร ีกบัการบรหิารงานบคุคล 
  เพื่อปลดล็อกศักยภาพพนักงาน และขับเคลื่อน
   ธปท. สู่องค์กรสมัยใหม่
  BOT Go Green โครงการสเีขยีว เพือ่ความย่ังยนื

56 Bestination
 ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร
 โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

58 Eat Guide
 ชวนชิมข้าวต้มรอบดึกย่านบางล�าพู

60 Wordbook
 5 ค�าศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ FinTech40
42
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ฟินเทคถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในส่วนที่
เทคโนโลยแีบบเดมิไม่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยขดีจ�ากดัทางความช�านาญด้านเทคโนโลย ีวฒันธรรม
องค์กร แนวคดิการให้บริการแบบเดิม ๆ  หรอืกฎเกณฑ์ทีต้่องปฏบิตัติามในฐานะสถาบนัการเงนิกด็ี 
โดยในแต่ละประเทศมีการพัฒนาฟินเทคในมิติที่แตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 

หนึง่ในพัฒนาการทีเ่หน็ได้ชดั คอื การเกดิขึน้ของบรษิทัฟินเทคเกดิใหม่ หรอืทีเ่รยีกว่า ฟินเทค 
สตาร์ทอัป (FinTech Startups) ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยมีจุดเด่นคือความ
ช�านาญในด้านเทคโนโลยีและลักษณะการด�าเนินธุรกิจ (Business Model) รูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถ 
ปิดช่องว่างทีเ่กดิขึน้ส�าหรบัลกูค้า โดยเน้นการให้บริการเฉพาะด้านและมคีวามคล่องตวัสงู ส่งผลให้ 
มีบริษัทฟินเทคเกิดขึ้นมาเป็นจ�านวนมากทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรมีบริษัท 
ฟินเทคราว 1,600 บรษิทั ส่วนใหญ่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้านการช�าระเงินและการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ (Payments and Remittances) และซอฟต์แวร์ด้านการเงนิ (Financial Software) 
ประเทศสงิคโปร์มบีรษิทัฟินเทคราว 500 บรษิทัทีส่่วนใหญ่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้าน
การบรหิารความมัง่คัง่ (Wealth Management) การให้กูเ้งนิแบบทางเลอืก (Alternative Lending) 
และการช�าระเงิน ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียมีบริษัทฟินเทคราว 260 บริษัท เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) และการให้กู้เงินแบบทางเลือก

ความก้าวหน้าของฟินเทคในประเทศไทย
ส�าหรับประเทศไทยในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา ฟินเทคเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยม ี

ผู้เล่นจากทั้งในและนอกประเทศ โดยมีฟินเทคสตาร์ทอัปที่เป็นสมาชิกของสมาคมฟินเทค 
ประเทศไทยจ�านวนเกือบ 70 บริษัท นอกจากนี้ สถาบันการเงินในไทยก็มีความตื่นตัวในการ 
น�าฟินเทคมาปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานและรูปแบบธุรกิจของตัวเอง เร่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ความสามารถ เพื่อให้แข่งขันในยุคดิจิทัลได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและขยายกลุ่ม
ลกูค้า เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทัง้ท�าให้ประชาชนทีย่งัเข้าไม่ถงึบรกิารทางการเงนิสามารถ
เข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ฟินเทคก�าลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญของชีวิตประจ�าวันจนแทบจะขาดไม่ได้ หนึ่งใน 
พัฒนาการด้านฟินเทคท่ีเด่นชัดท่ีสุดของไทยคอื การพัฒนามาตรฐาน QR Code เพือ่การช�าระเงิน  

เรื่อง : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน

ภาพรวม
 

กับระบบการเงนิของไทย

BOT MAGAZINE

ในโลกการเงินปัจจุบัน หนึ่งในคำาที่ได้ยินบ่อย คือ ฟินเทค หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งถ้าตีความกว้าง ๆ คือ  
การนำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก
รวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ และผู้ ให้บริการได้ดีย่ิงขึ้น  
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จึงขอสรุปภาพรวมพัฒนาการของฟินเทคในระบบการเงิน ทั้งในประเทศไทย 
และต่างประเทศ รวมถึงการผลักดันระบบนิเวศฟินเทคของ ธปท.
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ที่ ช ่ วย เพิ่ มทาง เ ลือกในการช� า ระ เ งิ นผ ่ าน โทรศัพท ์มื อถื อ 
(Mobile Payment) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถรับช�าระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการขยายช่องทางการรับช�าระเงิน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า ท�าให้ร้านค้ามีต้นทุนต�่าลง 

ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินบน 
โทรศพัท์มอืถอืได้ (Mobile Banking) โดยไม่ต้องจ�าชือ่ผูใ้ช้และรหสัผ่าน
ให้ยุ่งยาก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคล หรือ Biometrics ที่เพียงแค่สแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า  
ผูใ้ช้บริการกส็ามารถยนืยนัตวัตนเพือ่เข้าใช้งาน Mobile Banking ได้  
นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชย์ยังเริม่ใช้ Biometrics ในการเปิดบญัชเีงนิฝาก  
เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องแม่นย�าของการยืนยัน 
ตัวลูกค้า เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากการตรวจสอบโดยพนักงาน 

ด้วยเทคโนโลยีการใช้ข้อมูล Biometrics ที่ก�าลังจะมีบทบาทและ
ความส�าคญัมากยิง่ขึน้ในอนาคต การพัฒนาระบบ National Digital 
Identity (NDID) โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการพิสูจน์และยืนยัน 
ตวัตนในรปูแบบดจิทิลั ซึง่เป็นแพลตฟอร์มกลางส�าหรบัการแลกเปล่ียน 
ข้อมูลการพิสูจน์ยืนยันตัวตนลูกค้าระหว่างหน่วยงาน ด้วยวิธี
ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยสูง จะช่วยให้ผู ้ใช้บริการทางการเงิน 
สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องย่ืนเอกสารหลักฐาน 
หลายครัง้ เช่น การเปิดบัญชีและการขอสินเชือ่กบัผู้ให้บรกิารรายใหม่
ได้สะดวกมากขึน้ โดยใช้หลกัการตรวจสอบยนืยันข้อมลูกบัหน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้ หรือผู้ให้บริการที่เคยรู้จักตัวตนของผู้ขอใช้บริการแล้ว  
นอกจากนีย้งัสามารถต่อยอดการให้บรกิารใหม่อืน่ๆ ได้ด้วย เช่น Digital  
Lending หรือ Bio-Payment (อาท ิการช�าระเงินด้วยใบหน้าและลายนิว้มอื)      

นอกจากเทคโนโลยี “หน้าบ้าน” หรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการ
ได ้ใช ้งานโดยตรงที่กล ่าวมาข้างต ้นแล ้วนั้น ยังมีเทคโนโลย ี

“หลังบ้าน” ที่จะเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานของผู ้ให้บริการ ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนที่ถูกลง ตัวอย่างเช่น

Distributed Ledger Technology (DLT) 
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ

เทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) ทีไ่ด้น�ามาประยกุต์ใช้ในภาคการเงนิ 
ม ากที่ สุ ด  ด ้ ว ยคุ ณ ลั กษณะ เด่นข อ งบล็ อ ก เ ชนที่ ทุ ก ฝ่าย 
ทีเ่กี่ยวข้องมีข้อมูลชุดเดียวกัน โดยข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่เดียว มี
ระบบ Consensus ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องรับทราบและยอมรับการ
เปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลู ท�าให้ข้อมลูในระบบมคีวามโปร่งใส มีความ
น่าเช่ือถือสูง สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยไซเบอร์ โดยในภาคการเงินไทย ได้เร่ิมมีการน�าบล็อกเชน 
มาใช้ในการให้บริการหนงัสอืค�า้ประกนั (Letter of Guarantee) ท่ีช่วย 
ให้สถาบันการเงินมีกระบวนการผลิต จัดเก็บ และน�าส่งหนังสือ 
ค�้าประกัน ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเช่ือถือได้ดีกว่าในรูปแบบ
กระดาษ ซึ่งนั่นหมายถึงประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่จะสามารถมั่นใจ
ได้ว่าหนังสือค�้าประกันมีความถูกต้อง แม่นย�า และลดต้นทุนในการ 
จัดเก็บและน�าส่งหนังสือค�้าประกันไปให้กับคู่ค้าอีกด้วย นอกจากน้ี  
ยังมีการน�าเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้เพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ 
ซึ่งจะท�าให้มีต้นทุนที่ต�่าลง และรวดเร็วมากขึ้นด้วย

Artificial Intelligence (AI) 
หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีความส�าคัญ

ไม่แพ้กัน  AI คือการสร้างความฉลาด ความเข้าใจ ความรู้ ที่มีใน
มนุษย์ให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดย AI นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการให้
บริการทางการเงินได้หลากหลาย อาทิ การรู้จ�าตัวอักษร (Optical 
Character Recognition: OCR) เช่น การอ่านข้อมูลบัตรประชาชน
ด้วยกล้องโทรศพัท์มอืถอื ช่วยเพิม่ความรวดเรว็ และลดความผดิพลาด
จากการกรอกข้อมูลผิด การรู้จ�าค�าพูด (Speech Recognition) 
เช่น การพูดค�าสั่งเมื่อโทรเข้า Call Center ที่เป็นระบบอัตโนมัติ ที่
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และการเรียนรู้ของเครื่อง
หรือ Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้ และท�านายข้อมูลได้ 
ผ่านการศึกษาและสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) 

ในภาคการเงินได้เริ่มมีการน�า AI เหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ใน 
หลากหลายรูปแบบ อาทิ โปรแกรมตอบกลบัการสนทนาผ่านตัวอกัษร
แบบอัตโนมตั ิ(Chatbot) ซึง่ช่วยเพ่ิมความรวดเรว็ในการให้บรกิารและ
ลดการใช้แรงงานมนุษย์ลง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพ
ของลูกค้าผู้ขอกู้เงินด้วย AI ที่ใช้ Machine Learning ในการเรียนรู้
ข้อมลูต่างๆ เช่น พฤตกิรรมการใช้ชวีติ ลักษณะการใช้จ่าย และการ 
ช�าระเงิน เพื่อวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงโอกาสในการผิดนัด 
ช�าระหนี้ ความสามารถในการช�าระหนี้ วงเงินปล่อยกู้ที่เหมาะสม  
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลักดันนวัตกรรมทางการเงิน สร้างระบบนิเวศ 
ที่สมบูรณ์

ท่ีผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ด�าเนินการเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมกับระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์
ในหลายด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน  
ผ่านกลไกการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีน�าเทคโนโลยีใหม่ 
มาสนับสนุนการให้บรกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) ท่ีเอ้ือให้
ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
สามารถพฒันาบรกิารด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่และทดลองให้บรกิารได้  
โดยเริ่มจากการทดสอบการให้บริการในขอบเขตจ�ากัด ก่อนจะ 
ให้บริการในวงกว้าง เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มท่ี รวดเร็ว 
และปลอดภัย โดยที่ ธปท. ยังสามารถติดตาม ประเมินความเสี่ยง
ได้อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม  

นอกจากนี้ ธปท. ยังได ้เริ่มประยุกต์ใช ้บล็อกเชนในงาน
ของ ธปท. เอง เพ่ือให้ ธปท. และผู้เก่ียวข้องได้เรียนรู้บล็อกเชน 
ในเชิงลึกและประเมินความเหมาะสมในการน�าไปใช้จริงต่อไป  
โดยได้ด�าเนนิโครงการน�าร่อง 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการอนิทนนท ์

Application Programming Interface (API) 
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเชื่อมต่อฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน 

(Application) หรอืระบบงานต่าง ๆ สามารถเชือ่มต่อกนั เพือ่แลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการท้ังสถาบันการเงินและท่ีไม่ใช่สถาบัน
การเงนิได้สะดวกย่ิงขึน้ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บรกิาร บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม 

ที่ทดสอบใช้บล็อกเชนในการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน และ 
(2) โครงการ DLT Scripless Bond ท่ีน�าบล็อกเชนมาทดสอบใช้ใน
งานจ�าหน่ายพนัธบตัรเพือ่ช่วยลดความซบัซ้อน ลดขัน้ตอน และเวลา 
ในการด�าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ธปท. ยังมุง่ส่งเสรมิความร่วมมือในการพัฒนานวตักรรมทางการเงนิ  
โดยเฉพาะที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการพัฒนา
ต่อยอดบริการในอนาคต อาทิ การจัดตั้ง Thailand Blockchain 
Community Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคการเงินและ
ภาคธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและส่งเสริม
การน�าบล็อกเชนมาพัฒนาบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวม
ทั้งร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และสมาคม
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ในการติดตาม
พัฒนาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และแนวทางการก�ากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาฟินเทคในประเทศไทยเป็นไปอย่าง 
ยั่งยืน ทันการณ์ สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และสามารถช่วย 
ยกระดับความสามารถในการแข ่งขันของภาคการเ งินไทย  
ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศได้

อย่างไรก็ตาม การจะดึงศักยภาพของฟินเทคให้ผู ้ใช้บริการ
ทางการเงนิได้รบัประโยชน์มากทีส่ดุ คอื การร่วมกนัสร้างระบบนเิวศ
ให้สมบรูณ์ ครบวงจร และเติบโตได้อย่างย่ังยนื ด้วยการส่งเสรมิความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วน ดังนั้น ลักษณะการท�าธุรกิจและการแข่งขัน
ของผูใ้ห้บรกิารจะต้องเปลีย่นแปลงไป และมคีวามร่วมมอืกนัมากขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด 



FinTech และภาคการเงินไทย

คุณทิน โชคกมลกิจ
พิธีกรและผู้ประกาศข่าว
ส�านักข่าว TNN ช่อง 16

ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการ ธปท.

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค (FinTech)  
ได้เปล่ียนโลกการเงินและเข้ามามีบทบาทสำาคัญในชีวิตประจำาวันของเรา  ช่วง 3 - 4 ปีท่ีผ่านมา มีการพูดถึง  
“ฟินเทค” ในหลากหลายมิติ ทั้งในมิติของประโยชน์ที่มีต่อผู้ ใช้บริการทางการเงินและประเทศโดยรวม และในมิติ 
ของผลกระทบต่อภาคการเงินการธนาคาร (Disruption) BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติ 
จากคุณทิน โชคกมลกิจ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากสำานักข่าว TNN ช่อง 16 มาร่วมพูดคุยกับ  
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เก่ียวกับพัฒนาการฟินเทคในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากฟินเทค 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งคำาแนะนำาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงของฟินเทคที่อาจเกิดขึ้น

“พัฒนาการของฟินเทค” ส่งผลกระทบต่อทุกคน
 คุณทิน : “ฟินเทค” หลายคนได้ยินค�านี้บ่อย ๆ  แต่อยากให ้

ท่านผู้ว่าการช่วยอธิบายว่า ฟินเทคมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไร  
ท�าไมประชาชนคนธรรมดาจึงต้องสนใจฟินเทค

 ดร.วิรไท : ถ้ามองให้ไกลกว่าค�าว่า “ฟินเทค” จะเห็นว่าเรา
อยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน ในหลาย
อุตสาหกรรมถูกกระทบอย่างรุนแรง (Disruption) แต่ก็เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ  ด้วย ภาคการเงินได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ประเภท
ของบรกิารทางการเงนิ และค่าธรรมเนยีมในการใช้บรกิารทางการเงนิ  
ฟินเทคมีศักยภาพสูงมากที่จะช ่วยให ้วิถีชีวิตของเราง ่ายขึ้น  
ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบเดิม  
 ถ้ามองไปในอนาคต ผมคิดว่าพัฒนาการของฟินเทคจะเกิด 
อย่างรวดเรว็และกว้างไกลกว่าในช่วงทีผ่่านมา แต่รปูแบบอาจต่างกนั
ออกไป เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว คนมกัพดูกนัว่า ธนาคารพาณชิย์จะไปไม่รอด 
เพราะฟินเทคจะกลายเป็นคู่แข่งส�าคัญ ต่างฝ่ายต่างตั้งป้อมระแวง 
ซึ่งกันและกัน แต่วันนี้ คนไม่พูดแบบน้ันแล้ว เพราะเริ่มเห็นว่า 
ฟินเทคกับธนาคารพาณิชย ์ร ่วมมือกันมากขึ้น ทั้งสองฝ ่าย 
เห็นข้อจ�ากัดของตน และน�าจุดแข็งของอีกฝ่ายหน่ึงมาส่งเสรมิกัน  
จึงช่วยให้พัฒนาการทางการเงินรุดหน้าไปอย่างก้าวไกล ทุกวันน้ี 
ธนาคารพาณิชย์รายใดที่ไม่ท�างานร่วมกับฟินเทค อาจได้รับ 
ผลกระทบมาก 

ฟินเทคกับการพัฒนาทางธุรกิจ
และคุณภาพชีวิตประชาชน

 คณุทิน : ย้อนไป 3 - 4 ปีก่อน ฟินเทคท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง
อย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมการเงิน สักพักเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่  
ฟินเทคทีเ่คยถกูมองว่าเป็นคูแ่ข่งของธนาคารพาณชิย์ กม็าจบัมอืกนั 
ท่านผู้ว่าการมองว่า การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

 ดร.วิรไท : การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา   
ตัวอย ่างเช ่น บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่ ง เป ็นเทคโนโลยี 

ที่มีระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจายตัวที่มีศักยภาพสูง สมัยก่อน 
สถาบันการเงินต้องมีทะเบียนกลาง หรือใช้ระบบกลางเป็นหลัก  
การท�างานจะช�าระบัญชีหรือตรวจสอบกันที่บัญชีกลาง (Central 
Book) ซึง่ต้องท�างานเป็นข้ันตอน ใช้เวลามากและมคีนเกีย่วข้องมาก  
แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน จะสามารถมีหน่วยข้อมูลที่กระจายอยู่ 
ท่ัวไปได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีกลาง และเวลาเกิดธุรกรรมใหม่ 
ข้อมูลชุดใหม่จะถูกบันทึกไว้ตามหน่วยข้อมูลที่กระจายตัว ซึ่งเป็น 
ข้อมูลชุดเดียวกัน เชื่อถือได้ และทุกคนสามารถท�างานพร้อมกันได ้
จึงช ่วยลดระยะเวลาในการท�าธุรกรรมลงได้อย ่างมาก นี่ คือ 
ลักษณะการท�างานของบล็อกเชนที่ท�างานบนคอมพิวเตอร  ์
ซึ่งมีความสามารถสูงขึ้นมาก ปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่ง 
ได้เริ่มน�าบล็อกเชนมาใช้ในการท�างาน เพราะสามารถตอบโจทย ์
ในหลายมิติ โดยเฉพาะการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพราะการดัดแปลงข้อมูลท�าได้ยากขึ้น
 หนึง่ในตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่ถอืเป็นโครงการใหญ่และเป็นสิง่ท่ี
น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย คือเป็นคร้ังแรกในโลกท่ีธนาคาร
พาณิชย์ 22 แห่ง ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและบริษัทขนาดใหญ ่
ของประเทศน�าบล็อกเชนมาใช ้ในการออกหนังสือค�้าประกัน  
แต่ละปีประเทศไทยออกหนังสือค�้าประกันประมาณ 5 แสนฉบับ  
มูลค่ารวมประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท กระบวนการที่เกี่ยวกับหนังสือ
ค�้าประกันมีหลายขั้นตอน และมีผู ้คนที่เกี่ยวข้องมาก การน�า 
บล็อกเชนมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากให้กับระบบ 
การเงินและภาคธุรกิจ ซึ่งยังไม่รวมการช่วยลดการตัดต้นไม้ด้วย 
เพราะที่ผ่านมาหนังสือค�้าประกันท�าในรูปกระดาษ 
 อีกตัวอย่าง คือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ผ่านมา 2 ปี  
มีบัญชีที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์มากกว่า 47 ล้านบัญชี ซึ่งถือว่าได้รับ
ความนิยมสูงในเวลาท่ีรวดเร็วมาก ส่วนหนึ่งเพราะระบบพร้อมเพย์
ช่วยให้การท�าธุรกรรมทางการเงินสะดวกขึ้น และต้นทุนการท�า
ธุรกรรมถูกลง น�าไปสู่การแข่งขันต่อยอดบริการใหม่ ๆ  อีกมาก  
ระบบพร้อมเพย์ไม่เพยีงช่วยให้การช�าระเงนิง่ายและสะดวกขึน้เท่านัน้ 
ยังท�าให้การซื้อสินค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย เพราะ
สามารถจ่ายเงินได้ทันทีเมื่อได้รับสินค้า นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า 
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เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  ท�าให้วิถีชีวิตคนไทย ตั้งแต่ระดับ
ประชาชนไปถึงธุรกิจ ได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยต้นทุนท่ีถูกลง 
นั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นของประเทศ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ความปลอดภยั คือเร่ืองสำาคัญอนัดบัต้นของการใช้ฟินเทค
 คุณทิน : ช่วงที่ระบบพร้อมเพย์ออกมาใหม่ ๆ  ประชาชนกังวล

และตั้งค�าถามว่า จะน�าข้อมูลไปท�าอะไรหรือเปล่า ธปท. จะสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บรกิารเกีย่วกับความปลอดภยัของการใช้ฟินเทค 
หรือเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  อย่างไร 

 ดร.วริไท : ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญมาก และเป็นเร่ืองท่ี  
ธปท. ให้ความส�าคัญในล�าดับต้น ๆ  เพราะหลักส�าคัญของการท�า 
ธุรกรรมทางการเงิน คือ ความไว้วางใจ (Trust) ถ้าไม่มีความ 
ไว้วางใจ ธุรกรรมการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นสถาบันการเงิน 
ท่ีจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างระบบที่มี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง และคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 

มีคนโทรมาขอ Username หรือ Password ก็ให้ไป นอกจากนี้ ธปท. 
ต้องท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ด้วย เพราะระบบท่ีเกีย่วข้องกบัฟินเทค 
ไม่ใช่แค่ระบบธนาคารพาณิชย์เพยีงอย่างเดยีว หลายธุรกรรมทางการเงนิ 
ท�าผ่านโทรศัพท์มือถือ ธปท. จึงร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ผู ้ก�ากับดูแลระบบโทรคมนาคม ยกระดับกลไกเรื่อง 
ความปลอดภยัในการให้บรกิารทางการเงินผ่านระบบโทรคมนาคมด้วย 
 ธนาคารพาณชิย์ให้ความส�าคญัมากกบัความปลอดภยัของการใช้
เทคโนโลยีทางการเงิน และลงทุนในเรื่องนี้ สูงขึ้นมาก ธปท.  
ก็เช่นเดียวกัน มีการจัดตั้งฝ่ายงานใหม่ เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและ 
ตรวจสอบสถาบนัการเงนิทางด้านเทคโนโลยโีดยเฉพาะ ขณะเดยีวกนั
ได้ยกระดับการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานระดับโลก

การบริหารความเสี่ยงจากเทคโนโลยีทางการเงิน
เป็นหน้าที่ของทุกคน

 คุณทิน : ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก ภาคการเงิน 
ของไทยตามทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  หรือไม่ อย่างเทคโนโลยีข้อมูล 
ทางชีวภาพ (Biometrics) สามารถใช้ได้แล้วในประเทศไทย หรือยัง
ต้องรออีกสักระยะ มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องค�านึงถึงบ้าง

 ดร.วิรไท : ยอมรับว่าบางเร่ืองเทคโนโลยีอาจไปเร็ว แต่เราก ็
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูน้�า หลายเรือ่ง ธปท. ไม่ได้น�าเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ
เหล่านั้นมาใช้หรือยอมให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ในทันที แต่ก�าหนดให้
ต้องน�ามาทดสอบใน “กระบะทราย (Regulatory Sandbox)” ก่อน 
เพื่อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่บอกว่าใช้ได้ทั่วโลกนั้น ใช้กับประเทศไทย 
ได้จริงหรือไม่ และหากเกิดข้อผิดพลาดจะมีวิธีดูแลลูกค้าอย่างไร 
 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เราต้องเท่าทันกับความเสี่ยงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ด้วย นโยบายของ 
ธปท. เราไม่ได้ปฏเิสธเทคโนโลย ีเพยีงแต่จะต้องมกีระบวนการทดสอบ 
และเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อหากฎเกณฑ์และกลไกที่สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มากับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
 ตัวอย่างเทคโนโลยี Biometrics มีความหลากหลายมาก ช่วงหลัง 
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย คือ เทคโนโลยี 
จดจ�าใบหน้า (Face Recognition) แม้ว่าจะมีพัฒนาการดีขึ้น แต่เรา
ต้องคิดถึงการยืนยันตัวตน 2 - 3 ขั้นตอน โดยเฉพาะส�าหรับธุรกรรม
มูลค่าสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้น อีกเรื่องส�าคัญที่หลายคน 
อาจมองข้ามไป คอื การจ�ากดัความเสีย่งด้วยตวัของผูใ้ช้บรกิารเองก่อน 
เช่น เราสามารถก�าหนดวงเงินส�าหรับโอนไปบัญชีตัวเองและ 
บญัชีบคุคลอืน่ได้ ในการใช้ Mobile Banking ทุกคนควรเข้าไปก�าหนด
วงเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

 การเท่าทันกับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  
เป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ก�ากับดูแล  
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคการเงนิโดยตรง อาท ิหน่วยงานทางด้านโทรคมนาคม ซึง่ถอืเป็น
สื่อส�าคัญของการให้บริการทางการเงินสมัยใหม่

เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนฟินเทคของ ธปท.
 คุณทิน : ธปท. มีเป ้าหมายจะผลักดันเรื่องของฟินเทค 

ในประเทศไทยอย่างไร  
 ดร.วริไท : ธปท. มุง่ส่งเสรมิฟินเทคโดยให้ความส�าคญัใน 3 เรือ่ง 

ได้แก่
 1. การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เราเห็นศักยภาพของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่ะช่วยเพิม่ผลติภาพให้กบัระบบการเงนิไทย และ
จะส่งผลไปสูผ่ลติภาพของเศรษฐกจิไทยโดยรวม ตวัอย่างเช่น ตน้ทนุ
การช�าระเงนิทีถ่กูลง ท�าให้ต้นทนุการท�าธรุกจิถกูลง ซึง่หมายถงึก�าไร 
และความสามารถทางการแข่งขันท่ีจะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี  
จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของเวลาด้วย ซึ่งเป็นอีกต้นทุนท่ีส�าคัญมาก 
สมัยก่อนการท�าธุรกรรมทางการเงินต้องใช้เวลานาน ต้องเดินทางไป
ท�าธุรกรรมที่สาขา เป็นต้นทุนแฝงท่ีอยู ่ในระบบ การน�าเอา 
เทคโนโลยมีาใช้จะช่วยลดต้นทนุแฝงเหล่านีไ้ด้ นอกจากนี ้เทคโนโลยี
การเงินใหม่ ๆ  สามารถต่อยอดไปสู่บริการและโอกาสทางธุรกิจ 
ใหม่ ๆ  ด้วย
 2. การลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Inclusivity) สิทธิในการเข้าถึงบริการทางการเงินควรเป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของคนไทย ไม่ว่าด้านเงินฝาก สินเชื่อ การช�าระเงิน หรือ
ประกันภัย เทคโนโลยีทางการเงินจะช่วยให้ประชาชนที่อาจไม่ได้รับ
บริการเท่าท่ีควร สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายและ 
สะดวกขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง ระบบพร้อมเพย์ถือเป็นตัวอย่างที่ท�าให้
เห็นว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างไร จากการเข้าถึง 
บริการช�าระเงินได ้ง ่าย สะดวกและท่ัวถึงมากขึ้น โดยไม ่มี 
ค่าธรรมเนียม

 3. การสร้างภมูคุ้ิมกนัให้กบัระบบการเงนิ (Immunity) เทคโนโลยี
ทางการเงนิจะช่วยให้ระบบการเงนิมคีวามทนทานมากขึน้ การบรหิาร
ความเสี่ยงหลายอย่างต้องอาศัยเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี 
จดจ�าใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงกว่า 
การยืนยันตัวตนแบบเดิมที่ใช้ Username และ Password หรือการใช้ 
QR Code เพื่อจ่ายเงินแทนการให้บัตรเครดิตแก่พนักงานไปรูดบัตร 
ช่วยลดความเสี่ยงท่ีข้อมูลอาจถูกขโมย เทคโนโลยีการประมวลผล
ข้อมูลท่ีดีขึ้นช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ธปท. ให้ความส�าคญักบัทัง้สามเรือ่ง ในขณะเดยีวกนั เราต้องการ
ให้เทคโนโลยีที่เราส่งเสริมเป็นเทคโนโลยีที่เปิดกว้างสามารถต่อยอด
ได้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการที่มาก่อนด้วยเทคโนโลยีที่ล�้ากว่า
สามารถยดึครองตลาดไปคนเดยีว ซึง่จะท�าให้ไม่เกดิการแข่งขนั และ
ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ฉะนั้น ธปท. จึงให้ความส�าคัญกับการสร้าง
แพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง (Open Architecture) รวมทั้งส่งเสริม
มาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งในที่สุดประชาชน
จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 สุดท้ายนี้ ฟินเทคก็เหมือนเทคโนโลยีอื่น ๆ  คือมีทั้งข้อดีและ 
ข้อเสีย อยู่ที่ว่าเราเข้าใจและเท่าทันกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นหรือไม่ เปรียบเหมือนเราได้รถคันใหม่
ที่วิ่งเร็วขึ้นมาก ถ้าเรากดแต่คันเร่งโดยไม่เข้าใจกลไกของเบรก และ
ไม่รูว่้าเมือ่เกดิปัญหาขึน้จะท�าอย่างไร กย่็อมเกดิโทษ ดงันัน้ สิง่ส�าคญั
ในการน�าฟินเทคมาใช้ คือ ต้องเข้าใจและเท่าทันกับเทคโนโลยี 
ที่จะใช้ รวมถึงพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยง และ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ัน เพราะเทคโนโลยีมีความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ๆ  แฝงมาด้วยเสมอ

สิ่งส�ำคัญในกำรน�ำฟินเทคมำใช้ 

คือ ต้องเข้ำใจและเท่ำทันกับเทคโนโลยีที่จะใช้ 

รวมถึงพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง 

และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 

เพรำะเทคโนโลยีมีควำมเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ 

แฝงมำด้วยเสมอ

 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ ธปท. 
ก�าหนดเพื่อคุ ้มครองผู ้ใช้บริการ ตั้งแต่การออกแบบระบบไปถึง 
การทดสอบระบบ รวมทัง้มกีารตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอโดยผูต้รวจสอบ
จาก ธปท. และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกลไกดูแล
และชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฉะนั้น  
เรือ่งของความปลอดภยัและการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นกระบวนการ
ที่ ธปท. ต้องดูแลตั้งแต่ต้นน�้าไปถึงปลายน�้า และต้องท�าให้แน่ใจว่า 
มกีารยกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพราะภยัทางด้านไซเบอร์ใหม่ ๆ  เกดิขึน้ 
ตลอดเวลา
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับผู้ใช้บริการเอง ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงิน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
หลายปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น  

ผู ้ ท่ี ส น ใ จ ส าม า ร ถ ติ ดต าม ง าน  
Bangkok FinTech Fair 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น 
ระหว่างวันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2562  
ได้ทาง Facebook Live ท่ี @bankofthailandofficial

คุณทิน โชคกมลกิจ
อดีตนักแสดงท่ีผันตัวเป ็นพิธีกร และก ้าวสู ่การเป ็น 

ผู ้ประกาศข่าวเต็มตัว โดยปัจจุบันมีผลงานให ้เห็นทาง 
รายการข่าวของส�านักข่าว TNN ช่อง 16

ฉบับที่ 3 ปี 2562
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โครงการอินทนนท์
ก้าวส�าคัญของการผลักดันนวัตกรรม
สู่โครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินไทย

ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีภาคการเงิน หรือ ฟินเทค (FinTech) ได้เปล่ียนโลกการเงินในหลายมิติ รวมทั้งเข้ามา 
มบีทบาทในชวิีตประจ�าวันของเรามากข้ึน และหนึง่ในเทคโนโลยีที่ไดร้บัความสนใจ คือ Distributed Ledger Technology 
(DLT) หรือท่ีคนส่วนใหญ่มกัเรยีกว่า บล็อกเชน (Blockchain) ไดถู้กน�ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายและถูกมองว่าอาจมบีทบาท
ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกการเงินในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินไทยได้เล็งเห็นถึง 
ศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินไทย จึงน�ามาสู่โครงการอินทนนท์  
ซึ่งเป็นโครงการทดสอบการน�า DLT มาประยุกต์ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงิน

เทคโนโลยี DLT กับการธนาคารกลาง

คุณลักษณะของ DLT จะช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งส่งผลให้ภาคการเงินให้
ความสนใจและเริ่มน�า DLT มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างท่ี
ได้ยินกันบ่อยคงหนีไม่พ้นสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency  
ที่สามารถใช้โอนช�าระค่าสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้ได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย อีกท้ังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการช�าระเงินอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  
ดังน้ัน ธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ จึงเริ่มให้ความสนใจ และ 
เล็งเห็นศักยภาพของการน�า DLT มาประยุกต์ใช้ในงานธนาคารกลาง 
อาทิ Project LionRock ของธนาคารกลางฮ่องกง และ Project Ubin 
ของธนาคารกลางสิงคโปร์ ท่ีทดสอบการโอนสกุลเงินดิจิทัลระหว่าง 
ผู้เล่นรายใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักดีว่า เทคโนโลยี
ดังกล่าวมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จากที่เคยมีข้อจ�ากัดด้านต้นทุนสูง 
และความซบัซ้อนทีอ่าจยากต่อการน�ามาใช้ แต่ในระยะหลงัเหน็ได้ว่า 
ภาคเอกชนเริ่มน�ามาประยุกต์ใช ้ในธุรกิจต ่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ในด้านการเงินเป็นวงกว้าง ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้เรื่อง DLT  
ของ ธปท. สถาบันการเงิน และผู ้ให ้บริการทางการเงินและ

1 Proof of Concept เป็นการทดสอบความเป็นไปได้ในการน�า DLT มาประยุกต์ใช้กบัระบบต้นแบบทีพ่ฒันาขึน้ว่าสามารถท�างานได้อย่างถกูต้อง และได้ผลลพัธ์ตรงกบัความต้องการหรอืไม่

 แล้ว DLT คืออะไร? ถ้าแปลความแบบตรงตัวจะหมายถึง 
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิก
ในเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน และท�าธุรกรรม

การช�าระเงินอ่ืน ๆ ในประเทศไทย จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการร่วมกันเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด  
และก้าวตามประเทศชั้นน�าได้อย่างทัดเทียมและเท่าทัน

โครงการอินทนนท์คืออะไร?

โครงการอินทนนท์เป็นหนึ่งในโครงการที่ ธปท. ริเริ่มขึ้น  
โดยร่วมกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบริษัท R3 (ผู ้พัฒนา 
DLT ใน Corda Platform) ในการทดสอบความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้ DLT กับระบบการช�าระเงินของประเทศ ในลักษณะ  
“ลองเพ่ือรู้ ดูว่าท�าได้” (Proof of Concept) 

1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ่งเสริมให ้  ธปท. และสถาบันการเงินมีความเข ้าใจและ 
เท่าทันเทคโนโลยี ผ่านการลงมือพัฒนาและจ�าลองระบบต้นแบบ 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสถาบันการเงิน และ ธปท. ได้ร่วมกัน
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน โดยใช้กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมทั้งยังให้นักพัฒนาระบบ 
(System Developer) จากสถาบันการเงินที่เข ้าร่วมโครงการ  
ร่วมกนัพัฒนาระบบการช�าระเงนิต้นแบบเพือ่เป็นรากฐานส�าหรบัการ
พัฒนาระบบการเงินของไทยในอนาคต

ระหว่างกนัได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตวักลางใด ๆ  รวมทัง้สามารถ
น�าสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) มาประยุกต์ใช้ในการก�าหนด
เงื่อนไขของสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
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เรื่อง : ฝ่ายตลาดการเงิน



ระยะที่ 1 สร้างระบบการช�าระเงินต้นแบบ โดยใช้ DLT ใน
การรองรับการโอนเงินในประเทศระหว่างสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเริ่มจากการแปลงเงินฝากของสถาบันการเงินที่น�ามา
ฝากไว้ที ่ธปท. (Reserve) ให้อยูใ่นรปูสกลุเงนิดจิทิลัทีอ่อกโดยธนาคาร
กลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนและโอนช�าระเงินระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้
ออกแบบกลไกการให้สภาพคล่องแก่สถาบันการเงินระหว่างวันแบบ
อัตโนมัติ (Automated Liquidity Provision) เพื่อช่วยสนับสนุนให้
ระบบการช�าระเงินท�างานได้โดยไม่ตดิขดั โดยโครงการในระยะท่ี 1 ได้ 
ด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562 และได้เผยแพร่รายงาน
สรุปโครงการอินทนนท์ระยะที่ 1 

 ต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของระบบการช�าระเงิน

ต้นแบบ โดยต่อยอดจากโครงการในระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงการ
ใช้ประโยชน์จาก Smart Contract มาจ�าลองวงจรชีวิตของพันธบัตร 
ตั้งแต่การแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token การส่งมอบพันธบัตรและ
ช�าระเงินค่าพันธบัตรในเวลาเดียวกัน (Delivery Versus Payment: 
DVP) การจ่ายดอกเบี้ย จนถึงการจ่ายคืนเงินต้นในวันที่พันธบัตร

สามารถอ่านรายงานสรุปผลโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 1 ฉบับเต็มได้ที่ https://www.
bot.or.th/English/FinancialMarkets/ProjectInthanon/Documents/Inthanon_
Phase1_Report.pdf

ครบก�าหนด รวมท้ังออกแบบระบบให้รองรับการซื้อขายพันธบัตร
ในตลาดรอง หรือน�าพันธบัตรมาใช้เป็นหลักประกันส�าหรับธุรกรรม 
ซื้อคืน (Repurchase Agreement) ซึ่งการต่อยอดดังกล่าวจะช่วยให้
ระบบต้นแบบรองรับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น 
นอกจากนี ้ระบบต้นแบบในระยะที ่2 นีย้งัมกีลไกทีช่่วยตรวจสอบข้อมลู
เพื่อช่วยป้องกันธุรกรรมการช�าระเงินที่ต้องสงสัย (Fraud Prevention) 
รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการท�าธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ 
นกัลงทุนต่างชาติ เพ่ือลดกระบวนการของสถาบันการเงนิในการปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องปรามการเกง็ก�าไรค่าเงินบาทของ ธปท. ซ่ึงโครงการ
ในระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2562 

ระยะที ่3 เชือ่มต่อกับระบบการช�าระเงินในต่างประเทศ ผ่านการใช้ 
CBDC ซึง่เป็นการขยายขอบเขตไปสูก่ารช�าระเงนิข้ามประเทศระหว่าง
สถาบนัการเงนิ โดยมุง่หวงัทีจ่ะลดกระบวนการในปัจจบุนัทีต้่องท�าผ่าน
ตัวกลางหลายราย และพัฒนาไปสู่การโอนและช�าระเงินโดยตรงถึงกัน 
ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�าธรุกรรมช�าระเงินระหว่างประเทศ
ให้มีความรวดเร็ว มีต้นทุนที่ถูกลง แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูง ซึ่ง 
คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการระยะที่ 3 ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

ความคืบหน้าของโครงการอินทนนท์

ปัจจุบัน โครงการอินทนนท์อยู่ระหว่างการด�าเนินการในระยะที่ 
2 และนับว่าประสบความส�าเร็จจากการสร้างระบบต้นแบบที่พิสูจน ์
ได้ว่า เราสามารถน�า DLT มาใช้งานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการเงินได้ แม้ว่าปัจจุบันจะยังอยู่ในขั้นทดลอง แต่ถือว่า
เป็นการปูทางไปสู่ระบบนิเวศทางการเงินโฉมใหม่ของไทยในอนาคต  
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานกลางของระบบการเงนิโดยใช้ 
CBDC นอกจากนี้ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมตลาดกลุ่มเล็ก ๆ 
ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ DLT ที่สามารถ
น�าไปต่อยอดและขยายไปสู่ภาคการเงินได้ในวงกว้าง จุดส�าคัญของ
โครงการอินทนนท์อีกประการหนึ่ง คือ โครงการนี้ไม่ได้เป็นผลจาก
ความคิดของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นช้ินงานที่คิดและท�าร่วมกัน
ระหว่างภาคเอกชนและทางการซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายค�านึงถึงความ
ต้องการของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันประเมินผลกระทบ
อย่างรอบด้าน เพ่ือคดิหาทางออกทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุส�าหรบัทกุฝ่าย

เป้าหมายของโครงการอินทนนท์

เป้าหมายสงูสดุของโครงการอนิทนนท์ไม่จ�ากดัแค่การพฒันาระบบ
ต้นแบบอยูใ่นห้องทดลองเท่านัน้ ในอนาคตอนัใกล้ หาก DLT ได้รบัการ

พฒันาไปถงึระดบัท่ีสามารถน�ามาใช้ขยายออกไปในวงกว้างด้วยต้นทนุ
ที่เหมาะสม ระบบต้นแบบที่ร่วมกันพัฒนาภายใต้โครงการอินทนนท์นี้ 
จะถอืเป็นรากฐานส�าคัญของโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิของประเทศ
ที่น�ามาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้
บรกิารทางการเงนิแก่ประชาชน ทัง้ในแง่ของความเรว็และความสะดวก
ทีจ่ะมเีพิม่ขึน้ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจะต�า่ลง ช่วยลดข้อผดิพลาดจากการ
ด�าเนินธุรกรรมหลายขั้นตอนและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ 
ติดตามที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อการบริการทาง 
การเงินระหว่างไทยและโลกให้ใกล้ชิดย่ิงขึ้น สามารถรองรับธุรกรรม
ทางการเงินครบวงจรได้แบบ Anywhere Anytime และ Seamless  
มีความปลอดภัยสูง สอดรับกับชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

ขอบเขตของโครงการอินทนนท์

ระยะที่ 1: สร้างระบบการช�าระเงินต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยี DLT 
 • การแปลงเงินฝากของสถาบันการเงินที่น�ามาฝากไว้ที่ ธปท. ให้อยู่ในรูป CBDC
 • การพฒันาระบบให้รองรบัการโอนเงนิระหว่างสถาบนัการเงนิ รวมถงึกลไกการจดัการควิ 

(Queueing Mechanism) และการจัดการกลุ่มค�าสั่งที่ติดอยู่ในคิว (Gridlock Resolution)
 • กลไกการให้สภาพคล่องแก่สถาบันการเงินระหว่างวันแบบอัตโนมัติ (Automated 

Liquidity Provision)

ระยะที่ 2: พัฒนาขีดความสามารถของระบบการช�าระเงินต้นแบบ 
 • การแปลงพันธบัตรให้อยู่ในรูป Token รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)  

มาจ�าลองวงจรชีวิตของพันธบัตรให้ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาระบบต้นแบบให้รองรับการส่งมอบหลักทรัพย์และการช�าระราคาพันธบัตรในลักษณะ DVP
 • กลไกทีช่่วยการตรวจสอบข้อมูลเพือ่ช่วยป้องกันธุรกรรมการช�าระเงนิทีต้่องสงสัย (Fraud Prevention) และ

ลดกระบวนการของสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งก�าไรค่าเงินบาทของ ธปท.

ระยะที่ 3: เชื่อมต่อกับระบบการช�าระเงินในต่างประเทศ ผ่านการใช้ CBDC
 • การทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในต่างประเทศ เพ่ือให้รองรับ

ธุรกรรมการช�าระเงินข้ามประเทศ

การก�ากับดูแลและด�าเนินโครงการ

ธรรมาภิบาลโครงการ 
(Governance)

ออกแบบ

ผลลัพธ์

เรียนรู้

พัฒนา

รูปแบบความร่วมมือระหว่าง ธปท. และสถาบันการเงิน
• ร่วมก�าหนดทิศทางส�าคัญในการพัฒนาระบบต้นแบบ
• ติดตามผลและความคืบหน้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์สอดคล้องกับ
 เป้าหมายที่วางไว้

• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้าน DLT ทั้งภาคทฤษฎี
 และภาคปฏิบัติ
• นักพัฒนาระบบมีความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจมากขึ้น

• ธปท. และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกแบบระบบช�าระเงินต้นแบบ
 ผ่านกระบวนการท�า Design Thinking

• ระบบการช�าระเงินต้นแบบพัฒนาผ่านกระบวนการ Agile ที่ให้ความส�าคัญ
 ทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

• เครอืข่ายระหว่างผูเ้ล่นในระบบการเงนิท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
 ด้านการช�าระเงิน
• ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถืงศักยภาพของ DLT
• ระบบต้นแบบด้านการช�าระเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
บทบาทของภาครัฐในการสร้าง Digital Ecosystem

เพ่ือต่อยอดนวัตกรรม FinTech
 ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร หรือทำาธุรกรรมต่าง ๆ  ผ่านสมาร์ทโฟนได้มากข้ึน 
ซ่ึงนบัเปน็โอกาสดทีีภ่าครฐัจะพฒันาต่อยอดเพือ่อำานวย
ความสะดวกใหป้ระชาชนเขา้ถึงบรกิารขอ้มลูของภาครฐั 
และสามารถทำาธุรกรรมกับภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น 

 สำ � นั ก ง � น พั ฒ น � รั ฐ บ � ล ดิ จิ ทั ล  ( D i g i t a l  
Government Development Agency: DGA)  
เป็นหน่วยงานสำาคัญที่รับผิดชอบเร่ือง Digitization 
ของภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและประชาชน จึงต้องอาศัยระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ที่มีองค์ประกอบของ 3 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ 
การชำาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Payment)  
การยนืยนัตัวตน (National Digital ID) และขอ้มลู (Data) 
ที่มั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

 BOT พระสยาม MAGAZINE ได้สนทนากับ  
ด ร . ศั ก ด์ิ  เ ส ก ขุ น ท ด  ผู้ อำ � น ว ย ก � ร สำ � นั ก ง � น 
พั ฒ น � รั ฐ บ � ล ดิ จิ ทั ล  ( อ ง ค์ ก � ร ม ห � ช น )  แ ล ะ 
กรรมก�รระบบก�รชำ�ระ เ งิน  เ พ่ือสอบถามถึง
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำาระเงิน 
จากภาครัฐไปสู่สั งคมดิจิทัล  รวมถึงการเตรียม 
กรอบกฎหมายท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเอ้ือให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนานี้อย่างสูงสุด

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

และกรรมกำรระบบกำรช�ำระเงิน

 “หากประชาชนมั่นใจใช้ฟินเทคส�าหรับจ่ายเงินอย่างทุกวันนี้  
ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาในการที่เขาจะใช้ในการท�าธุรกรรมอื่น ๆ 
ของภาครฐั เช่น การเสยีภาษ ีและการลงทะเบยีนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ” 
ดร.ศักดิ์กล่าว
 จิ๊กซอว์ส�าคัญอีกประการที่จะผลักดันเร่ือง Digital Payment 
ให้สมบูรณ์ขึน้ คอื National Digital ID ซ่ึงภาครฐัและภาคเอกชนร่วม
ช่วยกันผลักดัน 
 “หลักการของ Digital ID เป็นเรื่องการสร้างระบบนิเวศ  
ที่เอื้อต่อสังคมดิจิทัล แทนที่รัฐบาลจะออก ID ใหม่มาให้ทุกคน 
ลงทะเบยีนใช้ กเ็ปลีย่นเป็นการใช้ ID เดมิทีเ่รามอียูแ่ล้วให้เชือ่มโยงกนั
มากขึ้น เช่น ผมมี ID ของธนาคาร A ผมก็บอกธนาคาร A ว่า  
ผมจะใช้ ID นี ้เป็น Digital ID ของผม ถ้าผมจะไปท�าธรุกรรมภาครฐั 
เช่น เสียภาษี แทนท่ีจะใช้ Username และ Password จาก 
กรมสรรพากร ผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมจะใช้ Digital ID ของ
ธนาคาร A ในการเสียภาษี ระบบหลังบ้านก็จะไปจัดการดึงข้อมูล
กันเอง รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนต่าง ๆ ของภาครัฐ 
จากเดิมที่ต้องไปออก Username และ Password ของหน่วยงาน 
ภาครัฐแต่ละท่ีซึ่งยุ่งยากมาก แต่ถ้าระบบเชื่อมโยงกันบนพื้นฐานท่ี 
ต้องได้รบัความยินยอม (Consent) ในการเปิดเผยข้อมลูจากบคุคลน้ัน 
กจ็ะสะดวกมากขึน้ ตอนนีอ้ปุสรรคแรกทีป่ระชาชนไม่อยากลงทะเบยีน
ท�าธุรกรรมออนไลน์กับภาครฐั คอื การเสยีเวลาลงทะเบยีน และข้อมลู
ไม่อัปเดต”
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Payment and Digital ID 
 หน่วยงานภาครัฐเริ่มต้นท�าเรื่องการช�าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล 
ตอนท่ีมีโครงการ National e-Payment และได้รับแรงสนับสนุน 
จากระบบพร้อมเพย์ โดย ดร.ศักดิ์มองว่า ฟินเทค (FinTech)  
จะมาเตมิเตม็ขัน้ตอนสดุท้ายของการท�าธุรกรรมภาครัฐที่ครบวงจร 

ถ้าประชาชนมีความมั่นใจในการใช้งาน 

และรัฐบาลได้เตรียมกรอบกฎหมายก�ากับที่เหมาะสม 

ภาคเอกชนก็พร้อมจะต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม 

ถ้ามองในเรื่องของฟินเทค โครงสร้างพื้นฐาน

ที่พร้อมเหล่านี้ จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เช่น Peer-to-Peer (P2P) Lending 

และน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าในที่สุด

ฉบับที่ 3 ปี 2562THE 
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 ดร.ศักดิ์เสริมว่า “ต่อไปจะมีผู ้ให้บริการ Digital ID จาก 
ภาคเอกชนเกิดขึ้น และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(ETDA) จะเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลเรื่องการยืนยันตัวตน  
และความปลอดภัยในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งจุดเด่นของ
ประเทศไทย คือ Digital ID จะใช้งานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนและมีความปลอดภัย 
ในการท�าธรุกรรมต่าง ๆ สิง่ท่ีจะเกดิขึน้ต่อไปคอื บรกิารต่าง ๆ ของ
ภาคเอกชน ถ้าใช้ Digital ID จะสามารถลดขั้นตอนการลงทะเบียน
ของประชาชนได้ เพราะ ID เดียวสามารถใช้ได้หมด”
 ดร.ศักดิ์กล่าวว่า “ถ้าประชาชนมีความมั่นใจในการใช้งาน และ
รฐับาลได้เตรยีมกรอบกฎหมายก�ากับท่ีเหมาะสม ภาคเอกชนก็พร้อม
จะต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ถ้ามองในเร่ืองของฟินเทค โครงสร้าง 
พื้นฐานท่ีพร้อมเหล่าน้ี จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น  
Peer-to-Peer (P2P) Lending และน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้า 
ในที่สุด”

Digital Building Block 
 ผู ้ อ� านวยการส� า นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล กล ่ าวว ่ า  
หากระบบนิ เวศท ้้ งสามครบ คือ (1) Dig i ta l Payment  
(2) Digital ID และ (3) Data การขยายดิจิทัลให้ลงไปถึง 
เรือ่งต่าง ๆ  จะไม่มีปัญหา เพราะทั้งสามเรื่องนี้จะเป็นโครงสร้างหลัก  
(Building Block) ของดิจิทัลทั้งหมด
 “เร่ืองแรก Digital Payment ปัจจุบันประชาชนมีความเช่ือม่ัน 
ในระบบอยู่แล้ว จึงมีการโอนเงินกันมาก เร่ืองที่สอง Digital ID  
อยูใ่นข้ันตอนทีก่�าลังรอ ซึง่ทางธนาคารก�าลงัจะเร่ิมก่อน โดยม ีe-KYC 
(Electronic Know Your Customer) เป็นจุดเริ่มต้น ประเทศไทย 
โชคดีที่มีธนาคารเป็นตัวน�า เพราะถ้าเรื่องเงินสามารถท�าได้ เรื่องอื่น
ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก และเรื่องที่สาม Data อยู่ในระหว่างด�าเนินการ
การท�าให้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเป็นดิจิทัล เริ่มจากโครงการ
ยกเลิกส�าเนาเอกสาร โดยต่อไปส�าเนาที่ภาครัฐส่งหากันจะเป็น 
ส�าเนาดิจิทัล ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างรอประกาศออกกฎหมาย  
3-4 ฉบับ1 เพื่อรองรับในเร่ืองการท�าเร่ืองดิจิทัลให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย” 

 กฎหมายที่จะเอื้อต่อการท�าเรื่องดิจิทัล ประกอบด้วย พ.ร.บ.  
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่2 ซึ่งจะมีเรื่องการก�ากับ 
Digital ID และธรุกจิต่าง ๆ  พ.ร.บ. การบรหิารงานและการใช้บรกิาร
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ท่ีจะท�าให้การเชื่อมฐานข้อมูลภาครัฐ  
เอื้อต ่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ซึ่งในที่สุดจะท�าให้เกิด  
One-Stop Service นอกจากนีย้งัม ีพ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ซึ่งจะท�าให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านดิจิทัลไม่มีปัญหา 
และท�าให ้การเชื่อมข ้อมูลดิ จิทัลสามารถข ้ามจากภาครัฐไป 
ภาคเอกชนได้ รวมถึงจะมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cybersecur i ty) ที่การันตี ได ้ว ่ า ถ ้าหากมีป ัญหาขึ้นมา  
จะมีหน่วยงานไปดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศ
 ดร.ศักด์ิกล่าวว่า “รัฐบาลได้วางโครงสร้างทางด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
จะมหีน่วยงานเกดิขึน้ใหม่ 2 หน่วยงาน คอื ด้านความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ซึ่งจะท�าให้ม่ันใจว่า  
มีการก�ากับดูแลที่เหมาะสม”
 นอกจากนั้น ในร่าง พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้ 
บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล จะมีมาตราหนึ่งที่ระบุถึงเรื่อง 
ธรรมาภิบาลข ้อ มูล (Data Gove rnance) “ถ ้ าข ้ อ มูล 
ภาครัฐที่ปล่อยออกไป ไม่มีธรรมาภิบาล ไม่มีความถูกต้อง  
ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะโลกดิจิทัลเป็นเรื่องของการเชื่อมข้อมูล 
เข้าด้วยกันทั้งส้ิน เพราะฉะน้ันภาครัฐต้องท�าเป็นตัวอย่างที่ดีว่า  
ข้อมูลท่ีเปิดออกไปมีความถูกต้อง” ดร.ศักดิ์กล่าวเสริมว่า ส�าหรับ
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้จะไม่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูล แต่จะมีการแลกเปลี่ยนกันได้ ในเงื่อนไขที่เจ้าตัวยินยอม 
 “ถ้า Digital ID สามารถท�าให้ประชาชน Consent ได้ แสดงว่า 
ฟินเทคน้ัน สามารถเชื่อมข้อมูลจากภาครัฐเอาไปใช้ต่อได้ อย่างไร
ก็ตาม ในระยะต่อไป ฟินเทคอาจต้องก�ากับโดย ETDA หรือ  
หน่วยงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องท�าให้ประชาชน 

มั่นใจว่า แม้จะได้รับ Consent แล้ว แต่ระบบในการน�าข้อมูลไปใช้
ต้องดีด้วย เหตุผลที่เราต้องท�าแบบนี้คือ การก�ากับในเร่ืองความ 
เป็นส่วนตัว”
 ดร.ศักดิ์กล่าวว่า ตอนนี้จ๊ิกซอว์ทุกอย่างครบแล้ว ประเทศไทย
เหลือแค่การน�าไปปฏิบัติ “ถ้าท�าดี ๆ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่  เหมือนกับที่ ธปท. ท�าให้ประชาชนมีการโอนเงินเยอะมาก
ผ่านระบบพร้อมเพย์ เราก�าลังจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจริง ๆ
 “สิ่ง ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเชื่อมต ่อข ้อมูลถึงกันผ ่านดิจิทัล คือ  
ตรวจสอบข้อมูลได้หมด เกิดความโปร่งใสในกระบวนการต่าง ๆ  
มากขึ้น เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การที่รัฐจ่ายเบี้ย
โดยตรงให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุ”

Payment Ecosystem in Asean
 หากมองในภาพกว้างออกไป ระบบนเิวศดจิทิลัในประเทศอาจไม่
เพียงพอท่ีจะรองรับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค แนวคิดเรื่อง  
ระบบนิเวศในอาเซียนจึงเป็นสิ่งที่ ดร.ศักดิ์ให้ความสนใจและ 
คาดหวังให้เกิดขึ้น
 “ผมอยากให้เกิดระบบนิเวศในอาเซียน เราอย่ามองเรื่อง  
Digital ID แค่ประเทศไทย ผมยังคิดว ่า จะเป็นไปได้ไหม 
ที่จะมี Digital ID ของอาเซียน ไม่มีประโยชน์ที่จะท�า Digital ID ของ
ประเทศเราแล้วคุยกับประเทศอ่ืนไม่ได้ ถ้าท�าให้เกิดระบบนิเวศ 
ในอาเซียนได้ โดยที่ลดค่าบริการ (Overhead) ต่าง ๆ  จะตอบโจทย์
มากขึ้น และในปีนี้เราเป็นประธานของอาเซียน ผมเสนอไอเดียว่า  
จะท�าอย่างไรให้เกิดการช�าระเงินภายในอาเซียนในลักษณะที่ทุกคน
ได้ประโยชน์ไปด้วยกันทั้งหมด (Win-Win)”
 ดร.ศักดิ์กล่าวว่า “ภายใต้กรอบคิดเร่ืองนี้ ในภูมิภาคอาเซียน 
ย่อมจะมีประเทศที่พร้อมและประเทศที่ไม่พร้อม ดังนั้นหลักการ 
ต้องเน้นเรื่องความยุติธรรม (Fairness) ธรรมาภิบาล (Governance) 
และการรักษาสมดุล (Balance) 
 “โดยรวมแล ้ว ผมมองว ่าโจทย ์ เ ร่ืองฟ ินเทคและดิจิ ทัล  
ที่ส�าคัญคือ ท�าอย่างไรที่จะลดค่าบริการที่ไม่จ�าเป็นและลดให้ได้ 
มากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ไม่มีเลย ทุกวันนี้คนชอบใช้ Mobile Banking 
เพราะไม ่ต ้องเสียค ่าโอน คนก็พร ้อมจะโอนเงิน ซึ่ งต ่อไป 
จะเกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการระดมทุนหรือท�าธุรกิจผ่านฟินเทค 
มากขึ้น เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งน�าเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนมากขึ้น ผมจึงมองว่า ฟินเทค คือ 
Backbone ของยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง”

หากระบบนิเวศทั้งสามครบ 

คือ (1) Digital Payment 

(2) Digital ID และ (3) Data 

การจะขยายดิจิทัลให้ลงไปถึงเรื่องต่าง ๆ 

จะไม่มีปัญหา เพราะทั้งสามเรื่องนี้

จะเป็นโครงสร้างหลัก 

(Building Block) ของดิจิทัลทั้งหมด

1ปัจจุบันได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 28 พฤษภำคม 2562

2พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน 2562
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FinTech 
กับการลดปัญหาความเหล่ือมล�้าในสังคมไทย

21

FinTech กับการเข้าถึงบริการทางการเงิน
 เมือ่พฒันาการทางเทคโนโลยเีตบิโตอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั
กับประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้นด้วยราคาท่ีต�่าลง การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 
ทางการเงนิ จงึน�ามาสูโ่อกาสการเพิม่การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรเทา
ปัญหาความเหลื่อมล�้า ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยี 
ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ตามระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละ
ประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 M-Pesa เป็นตัวอย่างของบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เริ่มให้บริการใน
เคนยาเป็นประเทศแรก ตั้งแต่ปี 2550 โดยประชาชนสามารถท�าธุรกรรมทางการเงิน 
พืน้ฐานได้ จากโทรศัพท์มอืถอืของตนเอง ผ่านกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ท�าให้ 
ผู้ใช้สามารถฝากเงิน ถอนเงิน  โอนเงิน หรือน�าเงินไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ โดยไม่ต้อง
มีบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ M-Pesa ยังมีโปรแกรมส่งเสริมการออม โดยยอดเงินออม 
ใน M-Pesa จะใช้เป็นหลักฐานทางการเงินประกอบการพิจารณาให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 
ง่ายขึ้น ซึ่งในช่วง 10 ปีภายหลังจากเปิดให้บริการครั้งแรก M-Pesa ได้ขยายการให้บริการ
ครอบคลุม 10 ประเทศ มีผู้ใช้บริการรวม 29.5 ล้านราย และพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 

96 ที่อาศัยนอกกรุงไนโรบี (เมืองหลวง
ของเคนยา) มีบัญชี M-Pesa อย่างน้อย 
1 บัญชี  และจากการส�ารวจของ  
Wor ld Bank ในป ี 2560 พบว ่า 
ร้อยละ 82 ของกลุ่มตัวอย่างประชากร
เคนยาเข้าถึงบริการทางการเงิน โดย 
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 กว่าเท่าตัว เป็น
ตั วอย ่ างที่ แสดงให ้ เ ห็นถึ งการใช ้
เทคโนโลยีเชื่อมต่อการใช้บริการทาง 
การเงนิพืน้ฐานไปสู่การสร้างวนิยัการออม 
และการเข ้าถึงแหล่งสินเชื่อของผู ้ม ี
รายได้น้อย ปัจจุบนัธุรกจิในลกัษณะเดยีวกบั 
M-Pesa เกิดขึ้นในบังคลาเทศ (bKash) 
และฟิลิปปินส์ (Ayannah) ด้วยเช่นกัน

ความเหลื่อมล้�าเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส�าคัญของไทยและหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนจากรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได ้
สงูทีส่ดุและกลุม่ผูม้รีายไดต่้�าทีส่ดุของประเทศมคีวามแตกต่างกันอยา่งมนียัส�าคัญ งานศกึษาหลายชิน้ รวมทัง้ทีจ่ดัท�าโดยธนาคาร
พฒันาเอเชีย (Asian Development Bank) ชีใ้ห้เหน็วา่ หนึง่ในสาเหตสุ�าคญัของปญัหาความเหลือ่มล้�า คอื การไม่สามารถเขา้ถงึ
บรกิารทางการเงนิ (Financial Inclusion) ขัน้พืน้ฐาน เชน่ บญัชเีงนิฝาก หรอืการมรีะบบการช�าระเงนิทีม่ค่ีาธรรมเนยีมทีถ่กู ท�าให้
บคุคลหรอืครวัเรอืนจ�านวนหนึง่ไมส่ามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิอืน่ เชน่ การช�าระและโอนเงนิ หรอืสนิเชือ่ ซึง่เปน็บรกิารทีจ่�าเปน็
และเปน็ประโยชนต่์อการด�ารงชวิีตและการประกอบอาชพี ทีจ่ะชว่ยยกระดบัคุณภาพชวิีต อนัจะน�าไปสูก่ารลดชอ่งว่างความยากจน 
(Poverty Gap) และความเหลือ่มล้�าได้ในทีส่ดุ ซึง่เทคโนโลยีทางการเงนิ (ฟินเทค) จะเปน็ตวัแปรส�าคัญทีจ่ะชว่ยใหค้นสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินพื้นฐานและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

FINANCIAL INCLUSION
in the Sustainable Development Goals

องค์การสหประชาชาติได้บรรจุการเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ถึง 7 เป้าหมายจาก

ทั้งหมด 17 เป้าหมาย ไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและรับปฏิบัติตามทั้ง 17 เป้าหมาย (ที่มา : www.un.or.th)

M-Pesa

หมายถึง ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนจนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน เพื่อบ่งชี้ว่าคนจนเหล่านี้มีระดับรายได้ต�่ากว่าเส้น
ความยากจนมากน้อยเพียงใด

ช่องว่างความยากจน (Poverty Gap)
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ธปท. กับการผลักดัน FinTech ในไทย
 ส�าหรับไทย การเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคครัวเรือน 
อยูใ่นระดบัสงู เมือ่เทยีบกับกลุม่ประเทศอาเซียนด้วยกนั โดยจากผล
การส�ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนปี 2559 ของ 
ธปท. พบว่า กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินถึง
ร้อยละ 97.3 ด้วยเหตุนี้ นโยบาย ธปท. ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเพิม่การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ จงึมุง่เน้นการปรบัปรงุคณุภาพ
ด้านราคาหรือความสะดวกสบายในการใช้บริการของผู้ใช้รายย่อย 
มากกว่าการเพิ่มระดับการเข้าถึงในเชิงปริมาณเหมือนประเทศอ่ืน 
โดยทีผ่่านมา ธปท. ได้พัฒนาระบบพร้อมเพย์ ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการช�าระเงนิกลางของประเทศทีช่่วยให้ประชาชนท�าธรุกรรมการเงนิ 
ตลอดจนรับเงินสวัสดิการ และรับคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดย
สะดวก ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต�่าหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงจากการ
ฉ้อโกง และลดการร่ัวไหลของเงิน ปัจจบัุนมกีารลงทะเบยีนพร้อมเพย์
แล้วมากกว่า 46 ล้านบัญชี สอดคล้องกับปริมาณการใช้ระบบการ
ช�าระเงินแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 ในช่วงปี 2559 - 2561 
 อีกด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน  
QR Code เพื่อการช�าระเงิน ช่วยเพิ่มทางเลือกในการช�าระเงินให้
สามารถท�าได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ รองรับการ
ช�าระเงินได้หลากหลายทั้งบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต และ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ร้านค้าขนาดกลางและเล็กมีช่องทางรับ
ช�าระเงินที่สะดวก เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ไม่ต้องฝากขาย หรือผ่าน
ตวัแทนรบัเงนิ ลดต้นทนุในการถอืเงนิสด โดยปัจจบุนัมีร้านค้าในไทย
ที่ติดตั้ง QR Code แล้วกว่า 3 ล้านร้านค้า 
 อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
กลุม่ธุรกจิขนาดกลางและเลก็อยู ่เช่นเดียวกบัหลายประเทศ เมือ่เดอืน
เมษายน 2562 ธปท. จงึได้ออกประกาศเพือ่ส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
เครือข่ายอเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกบับคุคล 
(P2P Lending Platform) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถ
เข ้าถึงเงินทุนได ้ง ่ายขึ้น จากเดิมที่การขอสินเชื่อท�าได ้ยาก  
เน่ืองจากไม่มีประวัติทางการเงินและไม่มีสินทรัพย์ค�้าประกัน  
โดย P2P Lending Platform จะเข้ามาเป็นตัวกลางทางการเงิน จับคู่
ความต้องการและลดความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้กู้และ 
นักลงทุน ด้วยต้นทุนการด�าเนินงานที่ต�่ากว่า ให้ผลตอบแทนแก่ 
นักลงทุนได้สูงกว่าธนาคาร และผู้กู้ได้จ่ายดอกเบี้ยถูกลง จึงช่วยให้ 
SMEs เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจ 
P2P Lending ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนด  และต้องเข้าร่วม
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้
บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต 
และให้บริการจริง โดย P2P Lending นี้ประสบความส�าเร็จอย่างมาก

ต่าง ๆ จะน�ามาซ่ึงการเข้าถึงบริการทางการเงินท่ีดีขึ้น และ
เทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงในวงกว้างในตอนนี้ คือ เทคโนโลยี  
Open Banking ซึ่งน�าไปสู ่การเป ิดเผยและแบ่งปันข้อมูล  
(Openness) ระหว่างสถาบันการเงินหรือองค์กรต่าง ๆ โดยมี 
หลักการส�าคัญคือ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ก่อนท่ีผู้ให้
บริการจะสามารถน�าข้อมูลทางการเงินไปประมวลผล เพื่อน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแบบเฉพาะรายบุคคลให้ตรงความต้องการยิ่งขึ้นได้ เช่น  
การใช้ข้อมลูท่ีได้รบัมาประยกุต์รวมกบั Alternative Data จากแหล่ง
อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้สินเช่ือของบุคคลนั้น ๆ  
แล้วน�าเสนอสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการดังกล่าว ท้ังน้ี รูปแบบ 
Open Banking จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อาทิ สหราช-
อาณาจักรได้ตรากฎหมายก�าหนดให้ธนาคารช้ันน�า 9 แห่ง ต้อง 
เปิดเผยข้อมูล และแบ่งปันสู่ผู้เล่นฟินเทคอื่นหากได้รับการร้องขอ
จากลูกค้า ฮ่องกงออกนโยบายให้ทุกธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะ “Read-only” เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของแต่ละธนาคารได้ และในอนาคต
จะค่อย ๆ เพิ่มระดับให้บริษัทฟินเทคสามารถท�าธุรกรรมทาง 
การเงินของลกูค้าธนาคารได้ โดยไม่ต้องผ่านธนาคารโดยตรง ซึง่คาดว่า
จะช่วยเพิ่มการแข่งขันระหว่างธนาคารและบริษัทฟินเทค รวมถึง 
เปิดโอกาสให้บริษัทฟินเทคเข้ามาให้บริการในส่วนที่ธนาคาร 
ยังให้บริการได้ไม่ทั่วถึง 
 สุดท้ายน้ี การใช้ประโยชน์จากฟินเทคเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินจะเป็นไปได้ยากหากไม่มีปัจจัยสนับสนุนอื่น
ประกอบ อาทิ (1) ความพร้อมและการส่งเสริมการเปิดรับการใช้
เทคโนโลยีของผูใ้ช้บริการ โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอายุ เพ่ือลดความเสีย่ง
ที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีน�าไปสู่การขาดโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการเงิน เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต
หรือสมาร์ทโฟน (2) การมีเกณฑ์การก�ากับดูแลท่ียืดหยุ่น เอื้อให้ 
ผู้ให้บริการสามารถใช้เทคโนโลยีในการให้บริการได้ และเปิดรับ
นวัตกรรมโดยยึดประโยชน ์ของประชาชนเป ็นหัวใจส�าคัญ  
ขณะเดียวกันก็ยังดูแลความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น Cyber Risk 
และ (3) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบฐานข้อมูล
ประชากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับต่อยอดไปสู่การท�า Open 
Banking ในอนาคต 
	 ดังนั้น	 การเตรียมความพร้อมท่ีดีไปพร้อมกับการสนับสนุน 
องค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นจะท�าให้ฟินเทคเป็นเครื่องมือเพ่ือลด
ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืนต่อไป

 บริษัท	CreditEase ในจีนบรกิารให้ค�าปรกึษา และมแีพลตฟอร์ม
แบบ Peer-to-Peer (P2P) ส�าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ชาวนา 
และนักศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินอ่ืน ๆ 
ได้โดยตรงอย่างครบวงจร เช่น ประกันเกษตรกรรม การวางแผน
สินทรัพย์ โดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบริการ
ไปท่ัวประเทศจีน และฮ่องกง โดยจากเร่ิมแรกจนถึงปี 2560 ได้ให ้
สินเชื่อกว่า 300 ล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือชาวนาแล้วกว่า 25,000 
คนทั่วประเทศ
	 Ricult เป็นบริษัทฟินเทคสัญชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยในไทย และปากีสถาน โดยช่วยจับคู่ระหว่างผู้ซื้อ 
และเกษตรกรโดยตรง จัดท�า Credit Score โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ใช้บริการ ช่วยให้สถาบันการเงิน 
สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเหล่านั้นภายใต้
ความเสี่ยงและต้นทุนที่น้อยลงได้ นอกจากนี้ ยังให้บริการเทคโนโลยี 
Machine Learning และภาพถ่ายดาวเทียม ให้ค�าแนะน�าเกษตรกร 
ด้านภูมิอากาศ และฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย

ในจนี สหรฐัอเมรกิา และสหราชอาณาจกัร ซึง่คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ SMEs ไทยในลักษณะเดียวกัน 

Open Banking กับการลดความเหลื่อมล�้าในอนาคต
 ส�าหรับบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในระยะต่อไปน้ัน เนื่องจากโลกยุคดิจิทัลเป็นโลกที ่
ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู จงึเป็นไปได้มากทีก่ารเชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่ง

พันธกิจหลักอีกด้าน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ 

การขยายโอกาสให้ประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึง

บริการทางการเงิน

ด้วยต้นทุนที่เป็นธรรม

ปาฐกถาของ	
ดร.วิรไท	สันติประภพ
ในงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี
“บทบาทธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”	
ในงานสัมมนาทางวิชาการ	
ประจ�าปี	2559

ที่มา : แผนกลยุทธ์ระบบการชำาระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2564) ของ ธปท.

ฉบับที่ 3 ปี 2562THE 
KNOWLEDGE

22 BOT MAGAZINE



BOT MAGAZINE 25

	 ในด้านความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง	 ธนาคารกลาง
อนิโดนเีซยี	กับ	ธปท.	และ	ธนาคารกลางแห่ง	สปป.	ลาว	กับ	ธปท.	
ได้มกีารลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบ
การช�าระเงินและนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นอันด ี
ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน การเชื่อมโยง 
ระบบการช�าระเงินระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนความเห็น 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลระบบการช�าระเงิน รวมทั้งการสนับสนุน 
การใช้เงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการช�าระเงิน
ระหว่างประเทศและส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิการเงนิของภมูภิาค
อย่างยั่งยืนต่อไป 
	 ในด้านนวัตกรรมการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 ภายในงาน 
มกีารแถลงข่าวและการจดัแสดงนวตักรรมทีเ่กดิจากความร่วมมอืของ 
สถาบันการเงิน	บริษัทฟินเทค	ผู้ให้บริการช�าระเงิน	Non-bank	และ
ผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายบัตร	(Card	Scheme)	ภายในอาเซยีน ซึง่ได้ร่วมกนั
พฒันาบรกิารในประเทศต่าง ๆ  ทัง้การช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร 
การโอนเงินของแรงงานและธุรกิจ และการให้บริการท�าธุรกรรม 
สินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance) โดยมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

การช�าระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable  
QR Payment (กัมพูชาและไทย)
 ธนาคารไทยพาณชิย์ร่วมกบัสาขาของธนาคารในกมัพชูาได้พฒันา
และทดสอบบริการช�าระเงินด้วย Interoperable QR Code  
ท่ีให้นักท่องเท่ียวไทยสามารถใช้ Mobile Banking Application  
ของธนาคารไทยสแกน QR Code เพ่ือช�าระค่าสินค้าและบริการ 
ให้กับร้านค้าในกัมพูชาที่ร่วมให้บริการได้ 

ASEAN Payment Connectivity
เปิดประตูสู่โลกใหม่ของการช�าระเงิน

25

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34 th ASEAN Summit) ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562

ความร่วมมอืด้านระบบการช�าระเงนิและนวตักรรมทางการเงนิระหว่างธนาคารกลางอนิโดนเีซยี กบั ธปท. (ภาพซ้าย) และธนาคารกลางแห่ง สปป. ลาว กับ ธปท. (ภาพขวา)

ปจัจบุนั เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการสนบัสนนุการเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจในภมูภิาคอาเซยีนใหเ้ขม้แขง็ขึน้  
ทัง้ในดา้นการค้า การลงทนุและบรกิารต่าง ๆ  ในการประชมุรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผูว้า่การธนาคารกลาง 
อาเซียน ครั้งที่  5 ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งกระทรวงการคลัง และ ธปท.  
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนั้น นอกจากจะมีการหารือถึงประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การธนาคารเพ่ือความย่ังยืน  
การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถ่ิน และการเตรียมความพร้อมเร่ืองภัยไซเบอร์แล้ว อีกด้านส�าคัญท่ีมีการกล่าวถึง 
และได้รับความสนใจอย่างมาก คือ การเช่ือมโยงระบบการช�าระเงินในอาเซียน โดยมีการลงนามบันทึก 
ความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางของอาเซียน การจัดงานแถลงข่าวและ 
การจดัแสดงนวัตกรรมทางการช�าระเงินท่ีมีการเชือ่มโยงในอาเซยีน (ASEAN Payment Connectivity) นับเป็นตัวอย่าง
ท่ีเป็นรูปธรรมของความร่วมมือของกลุ่มประเทศในภูมิภาค ซ่ึงได้น�าเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

บรกิารธุรกรรม Letter of Credit (L/C) ระหว่างอนิโดนเีซยี
และไทย และภายในอาเซียนด้วย Enterprise Blockchain 
(อินโดนีเซียและไทย / ภายในอาเซียน)
 ธนาคารกรุงเทพร่วมกับบริษัท GC Marketing Solutions  
Company Limited (GCM) ผู้ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเป็นบริษัท
ในกลุ่มของ PTT Global Chemical Company Limited (GC)  
ได้ทดสอบการท�าธรุกรรมสนิเชือ่เพือ่การค้าระหว่างไทยกบัอนิโดนเีซยี 
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

การช�าระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR 
Payment และ Blockchain Interledger: การโอนเงิน 
ระหว่างประเทศแบบ Real-Time ส�าหรับภาคธุรกิจ  
(สปป. ลาวและไทย)
 ธนาคารธนชาตและ Banque Pour Le Commerce Exterieur 
Lao Public (BCEL) ร่วมกนัพฒันาบรกิารช�าระเงนิระหว่างประเทศด้วย 
Interoperable QR Code โดยลูกค้าของ BCEL สามารถใช้ BCEL 
Mobile Banking Application สแกน QR Code เพ่ือช�าระเงิน 
ทีร้่านค้าในไทย และคนไทยสามารถใช้ Mobile Banking Application 
ของธนาคารไทยสแกน QR Code เพื่อช�าระเงินที่ร ้านค้าใน  
สปป. ลาว ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ใช้นวัตกรรมบล็อกเชนในการโอนเงิน
ระหว ่างประเทศแบบทันที (Real-Time) ส�าหรับภาคธุรกิจ 
จาก สปป. ลาว มายังไทย และส่งต่อจากไทยไปยังสิงคโปร ์
ในเวลาท่ีรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในด้าน 
การบริหารจัดการ ลดต ้นทุน และช ่วยลดความเสี่ยงของ 
อัตราแลกเปลี่ยน
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การโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain 
(เมียนมาและไทย) 
 ธนาคารกรุงไทยและ Shwe Bank เมียนมา ร่วมกับ Everex  
บริษัทผู้พัฒนา Blockchain Platform ซึ่งลูกค้าจะสามารถโอนเงิน
โดยไม่จ�ากัดสถานที่และเวลา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแข่งขันได้ 
ผ่านบริการ Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย โดยผู้รับเงิน
ในเมียนมาสามารถเลอืกรับเงนิได้หลายช่องทาง เช่น การส่งเงนิถงึบ้าน 
หรือรับเงินจากสาขาของธนาคาร Shwe Bank หรือการโอนเข้าบัญชี 
Shwe Bank โดยตรง ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้บริการในอนาคตอันใกล้นี้

การโอนเงนิระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี API1 การช�าระเงนิ 
ระหว่างประเทศด้วย Interoperable QR Payment 
และการช�าระเงินระหว่างประเทศด้วย Interoperable  
QR Payment (สิงคโปร์และไทย) 
 ธนาคารกสกิรไทยและธนาคาร DBS ได้ร่วมพัฒนาบรกิารโอนเงนิ
ระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี API (API-based Funds Transfer 
Service) เพื่อรองรับการโอนเงินจากสิงคโปร์มาไทย บริการดังกล่าว

มีความพิเศษที่อนุญาตให้ผู้โอนสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีของ
ผู้รับโอนก่อนการโอนเงิน และสามารถโอนเงินได้สูงสุด 1.5 ล้านบาท 
ต่อรายการ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562
 AIS mPay และ Singtel เริ่มให้บริการ GLOBAL Pay ซึ่งเป็น 
Mobile Wallet Application ที่สามารถใช้บริการช�าระเงินด้วย  
QR Code ผ่าน VIA ซึ่งเป็นเครือข่ายการช�าระเงินระหว่างประเทศ
ของ Singtel Group ซึ่งผู้ใช้บริการชาวไทยสามารถสแกน QR Code 
ณ จุดรับช�าระที่มีสัญลักษณ์ VIA และชาวสิงคโปร์สามารถสแกน  
QR Code ในไทยได้ ซึ่งในการท�าธุรกรรมผ่าน VIA ลูกค้าจะได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย และมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แข่งขันได้ผ่าน 
Mobile Wallet ของประเทศนั้น ๆ  ซ่ึงได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว 
ตั้งแต่ปลายปี 2561

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมการช�าระเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

1Application Programming Interface (API) เป็นช่องทางการเช่ือมต่อ  

เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูจากระบบหนึง่ไปสูร่ะบบหนึง่ทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั  

ลดความซ�้าซ้อนและต้นทุนในการพัฒนาระบบ และรองรับการต่อยอดนวัตกรรม

 ธนาคารกรงุเทพร่วมกบัผูใ้ห้บรกิาร Thai Payment Network และ 
UnionPay ทดลองการช�าระเงนิด้วย QR Code โดยใช้มาตรฐาน EMV 
ซึ่งลูกค้าชาวไทยสามารถใช้ BBL BeWallet Application ที่ผูกกับ 
บัตรเดบิต Be1st ในการช�าระเงินระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ 
UnionPay ที่ร้านค้าของ United Overseas Bank สิงคโปร์

การโอนเงินระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี API 
(มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) 
 CIMB Group ให้บริการ SpeedSend บริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศของ CIMB Group ซึ่งเชื่อมโยงกับ 10 ประเทศอาเซียน 
ผ่านเทคโนโลยี API และเครือข่ายของธนาคารซึ่งมีความร่วมมือกับ
สถาบันการเงินและผู ้ให้บริการโอนเงินในหลากหลายประเทศ  
โดยปัจจบุนัรายการส่วนใหญ่ของธนาคาร CIMB ไทยเป็นการโอนเงนิ
ไปยังฟิลิปปินส์ ช่วยสนับสนุนการโอนเงินกลับบ้านของผู้ท่ีท�างาน
ระหว่างประเทศได้อย่างดี
 ภาพความร่วมมอืในการพัฒนานวตักรรมทางการเงนิท่ีเกดิขึน้จรงินี	้
ได้จุดประกายความคิดและกระตุ้นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ 
การช�าระเงินในอาเซียนในลักษณะ	Open	&	 Interoperable	 
Infrastructure ซึ่งจะเป ็นการวางรากฐานส�าคัญ ช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของบริการช�าระเงิน ลดต้นทุนการด�าเนินการ  
เพิ่มช่องทางบริการและนวัตกรรมที่หลากหลาย สะดวกปลอดภัย  
เป ็นประโยชน์ต ่อทุกภาคส่วน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสั งคมของอาเซียนให ้ก ้ าว เข ้ าสู ่ ยุคดิจิทัลไปพร ้อมกัน  
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของอาเซียนต่อไป

ประชาชน 

นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR Code ช�าระค่าสินค้า/บริการ 
ในต่างประเทศโดยสามารถเลือกสกุลเงินที่จะช�าระได้ทันที และ 
แรงงานต่างชาติสามารถโอนเงินกลับบ้านได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกลง 

ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันทีซึ่งช่วยลดระยะเวลา 
ในการด�าเนนิการ ลดต้นทนุการบริหารจดัการ และลดความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการท�างานมีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการช�าระเงิน
สามารถขยายฐานลูกค้าและสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้าเพื่อเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป

ผู้ก�ากับดูแล
สามารถใช ้ข ้อมูล ในระบบมาวิ เคราะห ์การเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ การก�าหนดนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงนิ
และการช�าระเงิน การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์จาก ASEAN Payment Connectivity

ฉบับที่ 3 ปี 2562THE 
KNOWLEDGE

26 BOT MAGAZINE



BOT MAGAZINE 29

ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียน
ในปี 2562 ด้วยแนวคิดหลัก “ร่วมมือ  
ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” (Advancing 
Partnership for Sustainability)  
ซ่ึงนับเป็นโอกาสสำาคัญในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนอาเซียน
อย่างมีพลวัต สร้างความเป็นหุ้นส่วน
ภายในอาเซียนและกับประชาคมโลก 
รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

29

โครงการคลินิกแก้หนี้ 
หน่ึงในเสาหลักของการแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือนไทย
“ ห น้ีค รั ว เ รื อ น ”  ถื อ เ ป็ น ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค สำ า คั ญ ใ น ก า ร ดำ า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ก า ร ขั บ เ ค ล่ือ น
เ ศ ร ษ ฐ กิจ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ ก้า ว ไ ป ข้า ง ห น้า อ ย่า ง เ ต็ม ป ร ะ สิท ธิภ า พ  ทุก ห น่ว ย ง า น ท้ัง ภ า ค รัฐ แ ล ะ เ อ ก ช น จึง
จำ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง ร่ ว ม มื อ กั น ดู แ ล แ ล ะ แ ก้ ไ ข  ร ว ม ถึ ง ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม ท่ี ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ งิ น 

ในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ได้ด�าเนินการใน 3 มิติส�าคัญ 

มิติที่หนึ่ง คือ การก�ากับดูแลเพ่ือส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อท่ี
ยั่งยืน (Responsible Lending) ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลเพื่อควบคุมการให้สินเชื่อ เพราะที่ผ่านมามีการเร่งขยายสินเชื่อ
โดยไม่ได้ค�านึงถึงความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกค้า ท�าให้เกิด
ผลเสียตามมาในระยะยาว  มิติที่สอง คือ โครงการคลินิกแก้หนี้  
(Debt Clinic) เพื่อเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการช่วยเหลือลูกหน้ี 
ท่ีสุจริตและต้ังใจที่จะแก้ไขหนี้ และรักษาวินัยทางการเงินให้สามารถ 
ออกจากกับดั กห น้ี ได ้ เนื่ อ งจากป ั จจุ บั น ลูกหนี้ จ� านวนมาก 
มีหนี้ สิ นล ้ นพ ้นตั ว  มี เ จ ้ าหนี้ หลายราย และไม่มี ทางออก   

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มิ ติ ท่ีสาม คือ การส ่งเสริมความรู ้ความเข ้าใจทางการเงิน  
(Financial Literacy) ยุคนี้เป็นยุค Digital Finance and Banking 
ท�าให้คนตดัสนิใจใช้บริการทางการเงนิได้ง่ายข้ึน ดังน้ัน การส่งเสรมิ
ความรู้ทางการเงินจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัเพือ่ให้ประชาชนระมดัระวงัการ
ใช้จ่าย และไม่ให้ใช้จ่ายเงินเกินตัว

 
แนวคิดของโครงการคลินิกแก้หนี้

“โครงการคลนิกิแก้หนี”้ เป็นหนึง่ในเสาหลกัของการแก้ไขปัญหาหนี ้
จากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทย
สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 
จ�ากัด (SAM) โดยการสนับสนุนของ ธปท. ที่เ ร่ิมด�าเนินการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 เป็นต้นมา ในลกัษณะ 
One-stop Service เพือ่ช่วยเหลอืลูกหนีท้ีมี่ปัญหา
หนี้กับเจ้าหนี้หลายราย โดย SAM จะท�าหน้าที่
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขเดียวกันตามที่ได ้ตกลงกับเจ ้าหนี้ที ่
เข้าร่วมโครงการทุกราย ตดิตามการช�าระหน้ี และ
จัดสรรเงินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไป 
ได ้ยากท่ีลูกหน้ีจะไปหาเจ ้าหนี้ ทุกรายและ
เจรจาหนี้ได้ส�าเร็จ ทั้งนี้ เงื่อนไขของโครงการนี้ 
จะช ่วยให้สามารถผ่อนช�าระได้ยาวถึง10 ปี 
และอัตราดอกเบ้ียลดลงไม่เกนิร้อยละ 7 ตัวอย่าง
เช่น หากเรามียอดหนี้ 100,000 บาท จะผ่อน
ช�าระต่อเดือนเพียง 1,200 บาท

โครงการระยะท่ี 1 เป็นโครงการน�าร่อง 
ครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ 16 
แห่ง ในช่วงเกือบ 2 ปี มีลูกหนี้ที่เข้ามาปรึกษา 
37,000 ราย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ส�าเร็จ 
1,500 ราย มีเจ้าหนี้เฉลี่ย 3 ราย เงินต้นเฉลี่ย 
300,000 บาท โดยลกูหนีส่้วนหนึง่ยงัไม่เป็นหนีเ้สีย 
(NPL) หรือเป็นลูกหน้ีท่ีมีเจ้าหน้ีท่ีไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) รวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่า 
ทัง้ระบบมีลกูหนีท่ี้เป็นหนีเ้สยี หนีบ้ตัรเครดติและ
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จ�านวน 
490,000 ราย ยอดหนี้คงค้าง 49,000 ล้านบาท 
และในจ�านวนนีม้ลีกูหนีท้ีม่หีนีก้บั Non-bank ถงึ
ร้อยละ 80 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 
ดงันัน้ ในระยะที ่2 ของการด�าเนนิการ จงึจ�าเป็น
ต้องขยายขอบเขตให้รวมหนีบั้ตรเครดติและสนิเชือ่
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-bank เพื่อ
สามารถช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างกว้างขวางและ
เบด็เสรจ็มากขึน้  

ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ด�าเนินการแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์
เพ่ือให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถให้บริการ
กับ Non-bank ได้ ซึ่งเมื่อพระราชก�าหนดที่ได้
แก ้ ไขเพิ่ม เติมมีผลบังคับใช ้แล ้ว เมื่ อวันที่  
17 เมษายน 2562  ธปท. ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต 
และชมรมสนิเชือ่ส่วนบคุคล จงึได้เปิด “โครงการ
คลนิิกแก้หนี ้ระยะที ่2” โดยมี Non-bank 19 แห่ง 
เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ เ มื่ อ ร ว ม กั บ 

ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง จะท�าให้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้
เกอืบทัง้ระบบ และคาดว่าโครงการจะเป็นกลไกทีช่่วยแก้ปัญหาหนีค้รวัเรอืน ซึง่เป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรมากขึ้น โดยลูกหนี้ Non-bank สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   
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เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
	คุณปราโมทย์เล่าว่า	เมื่อระลึกถึง	พลเอก	เปรม	คนจะนึกถึง 

ความซื่ อ สั ต ย ์ สุ จ ริ ต 	 ความจง รั ก ภั กดี 	 และความมุ่งมั่น 
ท�าคณุประโยชน์เพือ่ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตรย์ิ	ตลอด
ระยะเวลา	8	ปีที่ท่านด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	ประเทศไทยไม่มี
ปัญหาเรื่องคอร์รัปชัน	ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะท่านเป็นคนเด็ดขาด	 
มองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก	และรู้จักเลือกใช้คน 
ที่หลากหลายมาร่วมรัฐบาล	

	“ป๋าแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความจงรักภักดีในสถาบัน 
พระมหากษัตริย์	ท่านเน้นมากเรื่องเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน	

“พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
ในความทรงจ�า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือ “ป๋าเปรม” อดีตประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรำาลึกถึงคุณูปการของท่านที่ฝากไว ้
ในแผ่นดิน BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ ฝ่ายอุประ อดีตผู้สื่อข่าวไทยรัฐ สื่อมวลชน 
รุ่นใหญ่ท่ีเคยทำางานใกล้ชิดกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มากว่า 10 ปี สมัยท่านดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 
มาร่วมถ่ายทอดความทรงจำาถึงรัฐบุรุษที่เป็นหนึ่งในตำานานของไทย

และท�าเป็นตัวอย่างมาตลอด	ท่านสอนเสมอว่าต้องให้คนดีปกครอง	
นอกจากน้ี	ท่านยังให้ความส�าคัญกับงานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ
ไปข้างหน้า	อย่างแบงก์ชาต	ิสภาพฒัน์	ท่านให้ความเป็นอสิระเตม็ร้อย	
ไม่เข้ามาแทรกแซง	สมัยนั้นทีมเศรษฐกิจแข็งแกร่งยิ่งใหญ่มาก”	 
คณุปราโมทย์เล่าถงึการให้ความเป็นอิสระทางการเมอืงแก่หน่วยงานรฐั
และยังเล่าต่อถึงการให้ความส�าคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ		 
			“สมัยนั้น	เศรษฐกิจโชติช่วงชัชวาล	เพราะป๋าเปิดโอกาสให้คณะ 
นักธุรกิจร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าด้วย	รอบละกว่า	50	คน”

	และถงึแม้ท่านจะด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	แต่ทว่าการท�างาน

ของท่านนัน้	ตดิดนิ	มีการลงพืน้ทีจ่รงิ	ไม่มจีงัหวดัไหนท่ีท่านไม่เคยไป	
ซึ่งหลายครั้งคุณปราโมทย์ได้ร่วมติดตามไปท�าข่าวด้วย

	“ป๋าเป็นนายกฯ	ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน	ท่านลงพื้นที่เพื่อ
พบปะพูดคุยกับประชาชนในทุกจังหวัดของประเทศไทย	ซึ่งตอนน้ัน
ยังใช้ล�าโพงกระจายเสียง	เพื่อเสนอข่าวให้ได้ยินทั้งชุมชน”

เมือ่ท่านวางมือจากการเมอืง	พลเอก	เปรม	ได้รบัพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ	จากรัชกาลที่	9	แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี	รัฐบุรุษ	และ
ประธานองคมนตร	ีด้วยความอุทิศตนและทุ่มเท	ท่านได้รบัโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีในรัชกาลที่	10	ด้วย

ฉายา “เตมีย์ใบ้”
	เป็นที่ทราบกันว่า	พลเอก	เปรม	เป็นคนพูดน้อย	จนได้ฉายาว่า	 

“เตมีย์ใบ้”	แต่ค�าพูดที่เอ่ย	มีความหนักแน่น	จริงจัง	และเชื่อถือ 
ได้เสมอ	ดังนั้น	ทุกครั้งท่ีท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวไม่ว่าสั้นหรือยาว	 
จึงเป็นประเด็นขึ้นหน้า	1	บ่อยครั้ง	

	“สมัยเป็น	รมช.	กระทรวงมหาดไทย	ท่านเป็นคนมีอัธยาศัยด	ี 
คุยข่าวได้ตลอด	ไม่ว่าเวลาเช้า	กลางวัน	เย็น	นักข่าวถามอะไร	
ท่านตอบทุกค�าถาม	แต่พอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว	ท่านพูดน้อยลง”	 
คุณปราโมทย์เสริมว่า	ด้วยความที่ภาระหน้าที่ท่านยิ่งใหญ่ข้ึน	
ท่านจึงระมัดระวังทุกค�าพูดมากขึ้น	 เพราะอาจกระทบกับคนอื่น	 
กระทบกับประเทศ	

	“ป๋าเคยเล่าว่า	ทีพ่ดูน้อยลงเพราะตอนอยู่กระทรวงมหาดไทย	ยงัมี 
คนใหญ่กว่ามาแก้ข่าวให้	แต่พอด�ารงต�าแหน่งสูงสุดในรัฐบาลแล้ว	
หากพูดผิดไป	ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแก้ข่าวให้	

		“ป๋ารกัษาค�าพดู	ไม่เคยต้องแก้ข่าว	ท่านถอืเรือ่งนีม้าก	บางครัง้ 
มีเรื่องที่อยากพูด	ท่านก็ให้คนสนิทโทรมานัดแนะให้นักข่าวช่วยถาม
เรื่องนี้	 เพื่อจะได้ขยายความให้สื่อช่วยส่ือสารต่อ	ตอนน้ันป๋าเป็น 
ผู้ริเริ่มจัดตั้งห้องข่าวในตึกบัญชาการ	ท�าเนียบรัฐบาลด้วย”	

	คุณปราโมทย์กล่าวทิ้งท้ายว่า	พลเอก	เปรม	เป็นผู้น�าท่ีมีความ
ซือ่สตัย์สจุรติ	และเป็นคนตรง	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้ท่านน�าพา
บ้านเมืองผ่านวิกฤตการเมืองในช่วงนั้นได้	

คุณปราโมทย์ ฝ่ายอุประ อดีตผู้สื่อข่าวไทยรัฐ 
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

	อีกครั้งเมื่อวันที่	12	มกราคม	2543	ซึ่งท่านในฐานะประธาน
องคมนตรีและประธานกรรมการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องใน
อภลิกัขติสมัยมหามงคลวนัราชาภเิษกสมรส	และวนับรมราชาภเิษก
ครบ	50	ปี	 ให้เกียรติร่วมประชุมกับคณะท�างาน	ซึ่ง	 ธปท.	 
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ้	 ที่ได ้รับ 
พระราชทานพระบรมราชา นุญาตให ้ จั ดพิมพ ์ ธนบัตร 
ชุดนี้	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	
(พระอสิรยิยศขณะนัน้)

“พลเอก เปรม” กับ ธปท.
ธปท.	ได้รับเกียรติต้อนรับพลเอก	เปรม	ถึง	2	ครั้ง	ครั้งแรก

เมือ่ท่านยงัด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร	ีและลงพืน้ทีพ่บปะพ่อค้า	
ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดสงขลา	เม่ือวนัที	่8	สงิหาคม	2530	
โดยคุณเตชะพิทย์	แสงสิงแก้ว	(ผู้อ�านวยการส�านักงานภาคใต ้
ในขณะนั้น)	ให้การต้อนรับ

พลเอก เปรม ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้สื่อข่าว



  การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  
คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี 
เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระท�าแต่ความดี

เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 
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โอวาทอันทรงคุณค่า 
จาก “พลเอก เปรม”
ถึงแม้บุคลิกส่วนตัวของ พลเอก เปรมจะเป็นคนพูดน้อย  
โอวาทที่ท่านได้กล่าวในโอกาสสำาคัญต่าง ๆ ล้วนให้ข้อคิด
มากมาย และเตือนสติให้คนไทยเป็นคนดี และจงรักภักดี 
ต่อบ้าน เมือง  และ เพื่ อระ ลึกถึงท่าน  กองบรรณาธิการ 
ขอนำาเสนอบางส่วนของโอวาทที่ท่านเคยกล่าวไว้ ดังนี้

 ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริง  
และจะปกป้องคนดี และสาปแช่งคนไม่ดี คนทรยศ

ต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไป นั่นคือความเชื่อ 
ของผม ส่วนบุคคลอืน่จะเช่ือหรือไม่ข้ึนอยู่กับ

จริยธรรมและคุณธรรมของแต่ละคน 

 ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ต้องรู้จักอ่อนน้อม
ถ่อมตน ต้องรู้จักการปิดทองหลังพระ ต้องรู้ว่า
ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง คือสิ่งที่คนในชาติ

ต้องการ ต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

 ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปอย่างไร วิชาการ
จะสูงส่งเพียงใดนั้น ‘คน’ คือพวกเรายังเป็นปัจจัย 

ที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ประเทศไทย 
ใสสะอาด หรือไม่ใสสะอาด  

 สิ่งที่ผมถือปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง คือ  
อย่าท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า อย่าบังคับฝืนใจตัวเอง 

ในสิ่งที่เราไม่อยากไป ไม่ต้องอธิบายเหตุผล  
ใจคอไม่สบายไม่ต้องฝืนใจท�า 

 จิตวิญญาณเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วยจรรโลง 
เชิดชูความเป็นคนไทย คนไทยจะแก้ปัญหาใหญ่น้อย
ทั้งหลาย ไม่ว่าปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคง ได้ง่าย สะดวก  
และหวังผลส�าเร็จได้จริง 

ที่มา : www.posttoday.com, www.newtv.co.th

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ด�าเกิง มุ่งธัญญา (ครูไอซ์)
ครูผู้ยอมรับแต่ไม่ยอมจ�ำนนต่อชะตำชีวิต

ด�าเกิง มุ่งธัญญา (ครูไอซ์) 
ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ครูไอซ์ ก็เหมือนกับใครอีกหลายคน 
ที่ ฝั น อ ย า ก เ ป็ น ค รู  แ ต่ ที่ ย า ก
ห รื อ ต่ า ง จ า ก ค น อ่ื น  คื อ ก า ร
เ กิ ด ม า มี ด ว ง ต า ท่ี มื ด มิ ด  
ก่ อ น เ รี ย น จ บ ค ณ ะ คุ รุ ศ า ส ต ร์  
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ด้ ว ย เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ ห น่ึ ง  
จนมา เ ป็นค รู ไอ ซ์  เ ส้นทาง ชี วิต  
ของครูไม่ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ  
ดวงตาที่มืดมิด ทำาให้ต้องอดทน 
วิริยะ อุตสาหะ มากกว่าคนธรรมดา
หลายเท่ า  เ ร่ืองราวของครูไอซ์   
เป็นกำาลังใจให้กับหลายคนที่กำาลัง
ท้อแท้กับชะตาชีวิต

INSPIRATION
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บรรยากาศการบรรยายของครูไอซ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่าฟัน สานฝันเพื่อเป็นครู 
	 ในช่วงแรกของชีวิตการเป็นครูนั้น	 ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไว้	 
ครูไอซ์ต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย	 จนเกือบไม่ได้สอนหนังสือ 
อย่างเช่นทุกวันน้ี	 ในช่วงแรกผู้ปกครองต่างเป็นกังวลและสอบถาม
ทางโรงเรียนว่า	 ครูตาบอดจะสอนเด็กได้อย่างไร	 ทางโรงเรียนจึงให้
ครไูอซ์ช่วยรบัโทรศพัท์ในส่วนงานทะเบยีน	แต่ด้วยแรงสนับสนนุจาก
ผูท่ี้มบีทบาทส�าคญัในชวีติของครไูอซ์ท่านหนึง่	คอื	คณุครหูวัหน้าหมวด	
(ครูวีณา)	 ที่ช่วยยืนยันกับผู้ใหญ่หลายท่านว่าครูไอซ์สามารถสอนได้	
ท�าให้ครูไอซ์ได้เริ่มสอนหนังสือ	
	 “คณุครหูวัหน้าหมวดผมท่านประเสรฐิมาก	โรงเรยีนไม่กล้าให้สอน	
แต่ท่านกล้าให้สอน	 จึงให้ผมสอนห้องที่ยังขาดครู	 คือ	 ห้อง	2/5	 
และ	2/6	 สิ่งท่ีประทับใจ	 คือ	 มีครูท่านหนึ่งสอนห้อง	2/2	 แล้วครู 
กบ็อกเดก็	ๆ 	ว่า	‘ครสูอนไม่นานนะ	เพราะครใูหม่มาก็จะให้เขาสอน’	
และเด็กกถ็ามเขาว่า	‘ครใูหม่ใช่ครไูอซ์หรือเปล่า	อยากให้ครไูอซ์สอน	
อยากเรียนกับครูไอซ์’
	 “ณ	 จุดน้ัน	 แม้จะมีบางคนที่ไม่เห็นความสามารถของเรา	 
ก็ยังมีคนกลุ ่มหนึ่งที่เห็น	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ต ้องเจอกับเรา 
โดยตรง	 ก็คือนักเรียน	 ท�าให ้ เกิดค�าถามว ่าท�าไมนักเ รียน 
ที่ไม่เคยเจอเราถึงอยากเรียนกับเรา	 เขาไม่กลัวหรือว่าครูมอง 
ไม่เห็นจะสอนรู้เรื่องหรือเปล่า	
	 “ครูท่านนั้นบอกผมว่า	‘ไอซ์ไปสอนไหม	อยากไปสอนหรือเปล่า’	
ด้วยความที่เด็กห้องนั้นเป็นเด็กเรียนอยู่แล้ว	 เด็กต้ังใจเรียนมาก	 
แล้วครูท่านนั้นก็แอบถ่ายวีดีโอในคาบท่ีผมสอนเอามาลงไลน์กลุ่ม	
และคุยกันว่าใครบอกน้องสอนไม่ได้	 แล้วนี่คืออะไร	 และคนที่บอก
สอนไม่ได้	 เคยมาดูหรือเปล่า	 จากตรงนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ได ้
สอนมากขึ้น	 จุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งท่ีผมได้สอน	 คือ	 เวลาคร ู
พานักเรียนไปแข่งสอบ	 ก็จะไม่มีใครสอน	 ผมจึงอาสาสอนแทน 
จนได้สอนเต็มตัว	ตอนนี้สอน	ม.	2	สี่ห้อง	ม.	6	ห้าห้อง”
	 ปัจจุบันครูไอซ์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู ่ที่โรงเรียนสตร ี
ศรสุีริโยทยัมา	2	ปีแล้ว	โดยครูไอซ์กล่าวไว้ว่า	“หากพดูถงึความเป็นคร	ู
ผมว่าเป็น	‘ความภาคภูมิใจ’	ความสุขที่สุดคือการที่เราได้อยู่กับเด็ก	
ได ้ช ่วยเด็กหลายคนจากที่ เขาอ ่านภาษาอังกฤษไม่ได ้	 หรือ 
มทีศันคตไิม่ดกีบัภาษาอังกฤษ	แต่ด้วยวิธกีารสอนของเราก็ช่วยท�าให้
เขาชอบและพัฒนาตัวเองมากขึ้น	 มีความสุขและภูมิใจในตัวเอง 
มากขึ้น”

เตรียมสื่อการสอนแบบครูไอซ์
 หลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่าครูไอซ์เตรียมการสอนอย่างไร	
เพราะแม้กระทั่งครูทั่วไปก็ใช้เวลาไม่น้อย	 แต่ครูไอซ์กลับมีเทคนิค 
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนได้	

	 “ผมใช้	PowerPoint	 ในการสอน	 ยิ่งภาษาอังกฤษเด็ก	 ม.ต้น	 
ถ้าเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวรับรองเด็กหลับ	 เราต้องมีลูกเล่น	 
มรูีปภาพ	ส�าหรับตัวเน้ือหาเราสามารถค้นหาได้โดยโปรแกรมช่วยอ่าน
ออกเสียง	 แต่ต้องมีคนช่วยหาภาพ	 สิ่งที่ท�าให้ท�างานได้เร็วขึ้น	 
คือการตั้งชื่อไฟล์	เช่น	ภาพแฮมเบอร์เกอร์	ก็ตั้งชื่อไว้	เวลาเลือกไฟล์
ก็ท�าได้และใส่ได้ถูกต้อง	แล้วจึงให้คนช่วยจัดหน้านิดหน่อย	
	 “หากเป็นวดีโีอ	ยิง่ง่าย	ผมอัดเองได้	เพราะมเีสยีง	ส่วนการดงึดดู
ความสนใจของนักเรียน	 ไม่ใช่เพียงรูปภาพทั่วไป	 อย่างเด็กผู้หญิง 
จะชอบดาราเกาหลี	 ชอบคนดัง	 เราให้นักเรียนส่งมาว่าอยากให้มี 
รูปใครบน	PowerPoint	 รวมถึงมีกิจกรรมในห้อง	 เด็กสมัยนี ้
ติดโทรศัพท์มือถือมาก	 เราจัดกิจกรรมให้ใช ้โทรศัพท์มือถือ 
ในการเรียนมากขึ้น	 เช ่น	 QR	 Code	 อีกกิจกรรมที่ ใช ้อยู ่ 
และเด็กชอบมาก	 คือ	 คาร์ฮูด	(Kahoot)	 เป็นเกมส์ที่ตอบสนองต่อ
การเรียนการสอน	 โดยมีการตอบค�าถามการอภิปรายผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของตัวเอง	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	หรือแท็บเล็ต”

	 ครูท่ัวไป	 ถ้าจ�าเนื้อหาไม่ได้จะสามารถเขียนใส่กระดาษได	้ 
แต่ส�าหรับครูไอซ์ต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการท�า
หนังสือแต่ละเล่มมากกว่าคนปกติ	
	 “ผมจะขอไฟล์หนงัสอืส�าหรบัครูทีเ่ป็น	PowerPoint	ซึง่ส�านกัพมิพ์
จะให ้มาอยู ่แล ้ว	 ผมน�ามาเข ้าโปรแกรมแปลงรูปภาพเป ็น 
ตัวอักษร	 ชื่อโปรแกรม	Happy	File	Reader	 เพ่ือให้ผมสามารถ 
ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองอ่านได้ก่อน	 จากน้ันจึงเอาเน้ือหาไปพิมพ์ใส่
โปรแกรม	Word	 และเอาไปพิมพ์ต่อ	 เช็คความถูกต้อง	 ให้อาจารย์
ช่วยอ่าน	และน�าไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์อกีครัง้	นีค่อืขัน้ตอนกว่าผม
จะได้หนังสือแต่ละเล่ม”

เทคนิคการตรวจการบ้าน
	 “เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์	 ผมให้นักเรียนส่งการบ้าน 
มาทางเฟซบุ๊คหรือไลน์	 เพราะในคอมพิวเตอร์ผมจะมีโปรแกรมอ่าน
จอภาพ	 สามารถอ่านได	้ และสามารถตอบกลับได้	 กรณีที่เด็กไม่มี
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์	 ผมให้เด็กเขียนมาอ่านให้ฟัง	 และ
ผมตอบกลับได ้ เลย	 คือ	 นักเรียนไม ่ใช ่รู ้แค ่ว ่าได ้กี่คะแนน	 
แต่จะรูด้้วยว่าต้องปรบัปรงุอย่างไร	โชคดท่ีีผมเกดิยุคนี	้ ถ้าเกดิเรว็กว่านี้
ก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรเหมือนกัน”

มากกว่าการสอนคือความใส่ใจ
	 ส�าหรับคนตาดี	 การจะรู้จักหรือจ�าใครได้สักคนบางครั้งยังอาจ
เป ็นเรื่องยาก	 แต ่ส�าหรับครูไอซ ์	 การจ�านักเรียนแต ่ละคน 
นอกจากเทคนิคแล้ว	ยังเต็มไปด้วยความใส่ใจ	
	 “ผมอาศัยการจ�าเสียง	 นักเรียนแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกัน	 
ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่จะให้นักเรียนท�าข้อมูลส่วนตัวมา	 ติดรูป	 
ผมก็ท�าข้อมูลส่วนตัวเหมือนกัน	ผมใช้	Google	Forms	ให้เด็กพิมพ์
ส่งมา	 และผมน�ามาอ่าน	 วิเคราะห์	 วางแผนการสอน	 เด็กห้องน้ี	 
มีแนวโน้มชอบด้านไหน	 บางห้องบอกว่าอยากมีเกมภาษาอังกฤษ	 
อยากให้มีการสนทนา	เราก็เอามาปรับกิจกรรมการสอน	

	 “อีกส่วนท่ีท�าให้เราจ�านักเรียนได้	 วันแรกผมจะให้นักเรียน 
แนะน�าตัวและอัดเสียงไว ้	 ส ่วนใหญ่นักเรียนจะไม ่ย ้ายท่ี น่ัง	 
จากประสบการณ์สองปีกว่า	ๆ 	นกัเรยีนจะย้ายทีเ่พราะหนไีปท�าอะไร
ข้างหลงัห้อง	หรอืทะเลาะกบัเพือ่น	พอเราอดัเสยีงกเ็หมอืนท�าผังทีน่ัง่	
บางทีผมจ�าเสียงไม่ได้	แต่รู้ว่าคนนี้มาคู่กับคนนี้	
	 “อีกสิ่งท่ีส�าคัญ	 คือ	 ความที่ผมเป็นคนแบบนี้	 ท�าให้เด็กสนิท 
มาเล่นด้วย	 ได้คุยกันบ่อยขึ้น	 นักเรียนกล้าเข้ามาปรึกษา	 เลยท�าให้
นักเรียนจ�าได้มากขึ้น	อีกอย่างผมพยายามใส่ใจนักเรียนให้มากที่สุด	
โดยเฉพาะเด็กทีไ่ม่ส่งงาน	ผมจะเรยีกบ่อยมากและกลายเป็นสนทิกนั 
ที่จริงแล้วเด็กเขารู้อะไรถูก	อะไรผิด	แต่เราจะมีวิธีการพูดอย่างไรให้
เด็กพร้อมที่จะปรับตัวดีขึ้น	จะท�าอย่างไรให้เขายอมรับและเปิดใจ”

เปลี่ยนงานที่ไม่ชอบให้ชอบ
	 “ชี วิ ตครู มี สุขบ ้ าง	 ทุกข ์บ ้ า ง	 การที่ เ ร า ได ้ อยู ่ กั บ เด็ ก	 
การได้มาสอน	 แนะน�านักเรียน	 คือความสุข	 แต่ก็มีอะไรบางอย่าง 
ที่ เราไม ่อยากท�า	 เช ่น	 งานเอกสาร	 แต ่สุดท ้ายก็ต ้องท�า	 
สิ่งส�าคัญที่สุด	คือ	เมื่อเรามีปัญหา	เราท้อ	เราเศร้าได้	แต่เศร้าแล้ว
ต้องหาวิธีเยียวยา	 เราห้ามไม่ให้ป่วยไม่ได้	 ผมบอกกับตัวเองว่า	 
ในเมือ่งานบางอย่างทีไ่ม่อยากท�าอาจเป็นทัศนคตขิองเราทีเ่ราไม่ชอบ	
ไม่ถนัด	หรอือะไรกต็าม	เราจะท�างานเยอะ	ๆ 	บวกกบัความรูส้กึแย่	ๆ 	
หรือเราจะท�างานตรงนี้เยอะ	ๆ	แล้วปรับความรู้สึกให้ดีขึ้น	แล้วผ่าน
มันไปได้	
	 “ผมคิดว่า	 เราเลือกไม่ได้หรอก	 งานจะเยอะหรือน้อย	 เราห้าม
ตรงนั้นไม่ได้	 ย่ิงเราโวยวาย	 ความคิดลบยิ่งเกิด	 ผมบอกตัวเองว่า 
บางอย่างมันแย่พอแล้ว	 เราจะให้จิตใจมันแย่ไปอีกหรือ	 ฉะนั้น	 
พยายามครับ	 อย่าพยายามเปลี่ยนตรงอื่น	 แต่เปลี่ยนตัวเรา	 
แล้วผลส�าเร็จอะไรต่าง	ๆ	จะตามมาแน่นอน	
	 “ทุกวันนี้	ผมไม่ได้ภูมิใจที่ตนเองโด่งดัง	เพราะคิดว่าเวลาผ่านไป
เรื่อย	ๆ 	คนก็จะลืมแล้ว	สิ่งที่อยากให้จดจ�า	คือ	สิ่งที่ท�า	เพราะว่ามัน
จะตดิตัวและคนจะกล่าวถงึไปเรือ่ย	ๆ 	ความโด่งดงัมนัผ่านมาแล้วก็ไป	
แต่การกระท�าของเราที่ทุ ่มเทกับสิ่งที่ท�าจะอยู่และเป็นประโยชน์	 
ไม่ใช่แค่กับตัวเอง	แต่กับทุก	ๆ 	คน	กับองค์กร	จะย้อนกลับมาให้เรา
ภาคภูมิใจและมีความสุขทุก	ๆ	วันที่เราท�างาน”
	 ในชีวิตของใครคนหน่ึงท่ีมีใจอยากเป็น	 “ครู”	 อาจไม่ง่าย 
ด้วยความไม่สมบรูณ์พร้อมทางร่างกาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่การพกิาร
ทางสายตา	ท�าให้ต้องฝ่าฟันเพื่อเอาชนะทัศนคติ	และความเชื่อที่ว่า
คนตาบอดท�าอะไรได้มากน้อยเพียงใด	 และจะเป็นครูสอนคนตาดี 
ได้อย่างไร	 ซึ่งวันน้ี	 ครูไอซ์ได้พิสูจน์แล้วว่าผู ้พิการท�าอะไรได ้
มากกว่าที่คิด	และการเป็นครูจากหัวใจนั้นเป็นอย่างไร

...ในเมื่องานบางอย่างที่ไม่อยากท�า

อาจเป็นทัศนคติของเราที่เราไม่ชอบ 

ไม่ถนัด หรืออะไรก็ตาม 

เราจะท�างานเยอะ ๆ บวกกับความรู้สึกแย่ ๆ 

หรือเราจะท�างานตรงนี้เยอะ ๆ 

แล้วปรับความรู้สึกให้ดีขึ้น แล้วผ่านมันไปได้ 

INSPIRATION
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เรื่อง :  ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์

สถานการณ์และพัฒนาการคอร์รัปชันในไทย
	“สถานการณ์คอร์รปัชนัของไทยยงัอยูใ่นขัน้วกิฤต	การทจุรติยงัมี

อยูม่าก	แต่สิง่ทีเ่ปล่ียนไปเมือ่ดจูากงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศคอื	
คอร์รัปชันขนาดเล็ก	ซึ่งหมายถึง	การเรียกรับสินบนจากประชาชน 
ท่ีไปติดต่อส่วนราชการลดลง	แต่ท่ีเพ่ิมขึ้นคือคอร์รัปชันขนาดกลาง
และขนาดใหญ่	ซึ่งมีแนวโน้มเหมือนกันทั่วโลก	กล่าวคือ	คอร์รัปชัน
ขนาดกลางคือ	การที่คนติดต่อส่วนราชการในระดับธุรกิจถูกเรียก 
เงินใต้โต๊ะมากขึ้น	และคอร์รัปชันขนาดใหญ่	หรือคอร์รัปชันเชิง
นโยบายที่คนใช้อ�านาจหน้าที่ของตัวเองไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว	หรือให้พวกพ้องของตัวเองได้เปรียบคนอื่น”

ปัจจัยที่ท�าให้คอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทย
	“การที่คอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยมาจากหลายปัจจัยที่ 

ไม่เคยได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจัง	ได้แก่	 (1) Mindset 
แบบระบบอุปถัมภ์	การให้ความส�าคัญกับคนร�่ารวยหรือคนมีอ�านาจ 
ทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลง	(2)	ระบบราชการทีเ่ป็นจดุตัง้ต้นการคอร์รปัชนั
ไม่เคยมกีารปฏริปูกนัมานาน	ขาดความโปร่งใส	ท�าอะไรกต็รวจสอบ
ไม่ค่อยได้	 (3)	กฎหมายจ�านวนมากเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
ใช้ดลุพนิจิ	และเป็นช่องทางคอร์รปัชนั  (4)	การขาดกลไกปกป้องคุม้ครอง
ประชาชนท่ีพยายามต่อสู้ท่ีจะไม่จ่ายสินบน	หรือเปิดโปงการทุจริต		 
และ	(5) การเอาผิดคนโกงท�าได้ยาก	เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ
หรือมีการช่วยเหลอืกนั	เชือ่หรอืไม่ว่า	ทกุวนันีเ้รือ่งทีส่ามารถเอาผดิ 
ลงโทษได้มีไม่ถึงร้อยละ	5	ของเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในมือของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	และ 
มีไม่ถึงร้อยละ	5	ของจ�านวนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง	ที่ส�ำคัญ ในภำค
กำรเมือง ผู ้น�ำประเทศไม่ได้แสดงท่ำทีที่ชัดเจนและจริงจังว่ำ 
เขำรงัเกยีจกำรโกง และจะเล่นงำนคนโกงอย่ำงเท่ำเทยีมไม่เลอืกหน้ำ 

“สุดท้ายคอร์รัปชันที่เคยจ�ากัดอยู่ในวงแคบ	ๆ 	ทุกวันนี้กระจาย
ไปสูท่กุกลุม่ในสังคม	เพราะมแีบบอย่างให้เหน็ว่า	เมือ่ผูใ้หญ่ระดบัสงู 
ท�ากนั	ท�าให้ข้าราชการระดับรองลงมาก็ท�า	เมื่อข้าราชการท�า	พ่อค้า

ดร.มานะ นิมิตรมงคล
ผู้สร้างกระแสต้านโกงและวางกลไกต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ 

ความพยายามต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในไทยเกิดข้ึนมาหลายสิบปี แต่สถานการณ์ ไม่ได้ดีข้ึน โดยดัชนี 
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐ (Corruption Perceptions Index) ปี 2561 ของไทยลดลงมาอยู่ท่ีอันดับ 99 จาก 180  

ประเทศ1 โดยอยู่ในกลุ่มเดยีวกับฟิลิปปนิส์และโคลัมเบยี อย่างไรก็ด ีเกือบทศวรรษแล้ว ทีภ่าคธรุกิจรวมตัวกันก่อต้ังองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพ่ือเป็นแกนหลักในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน และมีส่วนสร้างความต่ืนตัวในภาคประชาชน 
ส่ือมวลชน จนเกิดกระแส “ต้านโกง” ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีหนักแน่นข้ึน จนเป็นพลังส�าคัญและท�าให้หลายฝ่ายประเมินว่า  
นี่ คือความหวังของไทยในการขจัดปัญหานี้ ได้ ในอนาคต BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก  
ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์
และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย

กท็�าได้	พระสงฆ์กท็�าได้	นกัการเมอืงท้องถิน่กท็�าได้	ดงันัน้	ชาวบ้าน 
เม่ือมีโอกาส	เขาจึงโกงเพ่ือความสุขสบายของตัวเองจึงไม่แปลกใจที ่
ทุกวันนี้เราจะเห็นคนทุกอาชีพเป็นข่าวที่เกี่ยวพันกับการโกง”

ผลของคอร์รัปชันที่กระจายตัวในทุกกลุ่มในสังคม
	“ผมคิดว่า	คอร์รัปชันเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบ ท�ำให้เกิดควำม 

ไม่เป็นธรรมในสงัคม และเป็นเหตใุห้สงัคมแตกแยก	กล่าวคอื	ภำครฐั 
เราจะได้ยนิว่า	ข้าราชการจ�านวนหน่ึง	นกัการเมอืงจ�านวนมากดิน้รน
เข้าสูอ่�านาจ	เพือ่จะให้ตวัเองได้ใช้อ�านาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
และเกื้อหนุนพวกพ้อง	จนบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบราชการ	

“ภำคเศรษฐกจิ	แทนทีนั่กธรุกจิจะแข่งขนักนัเพือ่พฒันาศกัยภาพ
ตัวเองอย่างตรงไปตรงมา	เม่ือเขาเรียนรู้ว่า	สภาพแวดล้อมในระบบ
เศรษฐกิจไม่เอ้ืออ�านวยต่อการแข่งขันอย่างเท่าเทียม	ทุกคนก็จะหา 
ช่องทางเพื่อให้ตัวเองได้งาน	ได้ผลประโยชน์มากขึ้นเกินกว่าปกต	ิซึง่
กค็อื	Rent	Seeking	ถ้าวนันี	้ประเทศไทยยืนอยูเ่พียงประเทศเดียวเราจะ 
เดนิหน้าไปอย่างพกิารแบบนี	้แต่ความจรงิเราต้องแข่งขนัในระดบัโลก	
การที่เราไม่พัฒนาศักยภาพตัวเอง	ความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยจึงถดถอยลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	

 “ภำคประชำชน	การท่ีสังคมไม่เป็นธรรม	เราจงึเหน็ความแตกแยก
ในสังคม	สุดท้ายประชาชนรับต้นทุนที่หนักกว่าเงิน	และถ้าเราไม่ท�า
อะไรเลย	นับวันสิ่งเหล่านี้	มีแต่จะเลวร้ายลงไปเรื่อย	ๆ”

ทัศนคติของคนไทยต่อการคอร์รัปชัน
	“ถ้าย้อนหลงัไป	7	-	8	ปีทีแ่ล้ว	ผลการส�ารวจทศันคตคินไทยพบว่า	

คนส่วนใหญ่เห็นว่า	คอร์รัปชันไม่เป็นไรถ้ามีผลงาน	แต่ทุกวันนี ้
ผลการส�ารวจจากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	และ	Global	Corruption	
Barometer	(GCB)	ปี	25602		ให้ข้อมลูทีต่รงกนัว่า	คอร์รปัชนัเป็นสิง่ที่
คนไทยยอมรบัไม่ได้	และ	GCB	วเิคราะห์ว่า	คนไทยมองสถานการณ์
คอร์รปัชนัดทีีส่ดุในเอเชยีแปซฟิิก	กล่าวคอื	คนไทยเพยีงร้อยละ	17	เหน็ว่า	

1	https://www.transparency.org/cpi2018 2		https://www.transparency.org/news/feature/global_corruption_barometer_citizens 
_voices_from_around_the_world
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คอร์รัปชันจะมากขึ้นในอนาคตซึ่งน้อยกว่าญี่ปุ่น	ฮ่องกง	สิงคโปร์	
ขณะที่คนไทยร้อยละ	72	บอกว่า	พร้อมจะให้การสนับสนุนรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั	ด้านหนึง่อาจตีความได้ว่า	คนไทยจ�านวน
มากรังเกียจคอร์รัปชัน”

ปัจจัยที่ท�าให้ทัศนคติคนไทยดีขึ้น
	“หลายปีทีผ่่านมาเราพยายามรณรงค์ท�าความเข้าใจกบัประชาชน

ผ่านสื่อต่าง	ๆ	มากขึ้น	ขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็พยายามขุดคุ้ย
พฤตกิรรมการโกงให้เห็น	และ	Social	Media	ช่วยขยายผลได้มาก	 
นอกจากน้ี	งานวิชาการที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและวัดขนาด 
ความเสียหายได้รับการสนับสนุนมากขึ้น	แต่ปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให ้
คนรุ่นใหม่รังเกียจคอร์รัปชันมำกขึ้นคือ พวกเขำได้สัมผัสควำม 
ไม่เป็นธรรมด้วยตัวเอง และเรียนรู้ว่ำ เศรษฐกิจที่มีปัญหำทุกวันนี้ 
เพรำะทุกคนไม่สำมำรถเข้ำถึงโอกำสได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

“ในแง่ของเด็กที่จบใหม่เข้าตลาดแรงงาน	คนที่อยากรับราชการ
จ�านวนมากต้องเผชิญกับระบบเส้นสาย	จ่ายเงินใต้โต๊ะ	และแม้เมื่อ
ท�างานแล้ว	จะย้ายหน่วยงาน	กต้็องมเีส้นสายและจ่ายเงนิใต้โต๊ะ	ทีไ่ด้ยนิ
กนัมากคอื	วงการต�ารวจ	หรอืทีเ่ริม่มข่ีาวออกมามากขึน้คอื	วงการครู
หรอืพยาบาล	หากต้องการย้ายไปประจ�าโรงเรยีนหรอืสถานพยาบาล 
ใกล้บ้าน	พวกเขาต้องจ่ายค่าย้ายตามระยะทาง	ตามขนาดของโรงเรยีน”

สิง่ทีเ่กิดขึน้เม่ือทศันคติด้านคอร์รปัชนัของคนไทยเปล่ียนไป
“เมื่อคนไทยส่วนใหญ่พร้อมจะให้การสนับสนุนรัฐบาลในการ

แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	รัฐบาลเริ่มตอบรับกับข้อเรียกร้อง	จะเห็นว่า	
ในปี	2559	-	2560	มีการออกกฎหมายหรือมาตรการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชัน	เช่น	กำรออกพระรำชกฤษฎีกำทบทวนควำมเหมำะสม
ของกฎหมำย	ท�าให้การใช้อ�านาจหรือดุลพินิจแสวงหาผลประโยชน์
จากช่องโหว่ของกฎหมายยากขึ้น	หรือกำรตั้งศำลคอร์รัปชัน	ท�าให้
กระบวนการเอาผดิเอาโทษท�าได้เรว็ขึน้	โดยสามารถลดเวลาพจิารณา
ทางกฎหมายลงเหลือเพียง	1	ใน	3	ของเวลาที่เคยใช้ในอดีต”	

บทบาทองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
	“คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่มีมานาน	และทุกวันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่

มากเกินกว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	หรือกลุ่มคนจ�านวนหนึ่งจะแก้ไข
ปัญหาได้	 เราจึงพยายามชักชวนและสร้างให้มีเครือข่ายที่มองเห็น
ปัญหาน้ี	และร่วมลงมือกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้น	ด้วยการ	 
‘ปลูกฝัง-เปิดโปง-ป้องกัน’	ในเรื่อง ‘กำรปลูกฝัง’	ผ่านการรณรงค	์ 
ให้ความรู ้กับสังคม	และ	 ‘กำรเปิดโปง’	 เพื่อกระตุ ้นให้มีการ 
ปราบปรามอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่ต้องท�า	

	“ส�าหรบั	‘กำรป้องกนั’ ด้านหนึง่เราพยายามท�างานร่วมกบัภาครฐั 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างบางอย่าง เช่น	มีกฎหมาย

ที่จะลดปัจจัยในการทุจริต	หรือกฎหมายที่จะท�าให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมลูของรฐัสูส่าธารณะให้มากขึน้	รวมถงึกฎหมายหรอืนโยบายของ
รัฐที่จะท�าให้ประชาชนมีสิทธิและมีบทบาทเข้าไปตรวจสอบการใช้ 
อ�านาจ	การใช้เงนิ	การก�าหนดนโยบายสาธารณะให้มากยิง่ขึน้	ผมคดิว่า 
‘ตรงน้ีมีความส�าคัญมากกว่ากฎหมายที่คอยเอาผิดลงโทษเสียอีก’ 
เพราะถ้าการใช้อ�านาจรัฐ	การใช้งบประมาณ	โปร่งใส	ได้รับการ 
เปิดเผย	โอกาสโกงย่อมยากขึ้น	และเมื่อโกงไปแล้ว	โอกาสรอดก็จะ
ยากเป็นทวีคูณ	เพราะในสังคมที่คนมีสิทธิ์มีเสียง	เขาจะไม่ปล่อย
อะไรง่าย	ๆ 	จะเกิดการเรียกร้อง	ซึ่ง ‘กำรเรียกร้องในสังคม’	จะเป็น
แรงกดดันไปถึงระดับนักการเมืองว่า	การที่เขาเข้ามาสู่อ�านาจ	เขา 
ได ้ท�าอะไรบ ้างเพื่อแก ้ไขป ัญหาคอร ์รัปชัน	 เพราะท่ีผ ่านมา	 
ปัญหาหลายอย่างของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้และวิกฤตลง	เพราะ
ถูกบ่อนท�าลายด้วยการทุจริต	หรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง

 “อีกด้ำนเรำพยำยำมระดมทรัพยำกรในภำคเอกชน	เพื่อสร้าง
เครื่องมือให้สื่อมวลชนหรือภาคประชาชนได้ใช้ในเรื่องของการ
ตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล	เช่น	ทุกวันน้ี	ในกฎหมำยจัดซื้อจัดจ้ำง 
พูดไว้แล้วว่ำ ต้องใช้ข้อตกลงคุณธรรม	หรือในโครงกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน ใช้หลักควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ หรือ 
Construction Sector Transparency (CoST)	ตรงนี้จะเป็นกลไก 
ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาคบังคับ	มีตัวแทนประชาชนเข้าไป 
มีส่วนร่วม

“นอกจากน้ี	ล่าสุดเราร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้าง	
‘ACT AI’	ส�าหรับการต่อต้านคอร์รัปชัน	กล่าวคือ	ถ้าอยากรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็สามารถเข้ามาค้นหาได้	ถ้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความร่วมมือ	ต่อไปเราจะรู้ได้เลยว่า	ใน	1	ปี	ที่ผ่านมา	 
มีการสร้างศาลากลางจังหวัดกี่แห่ง	 ในภาคเหนือมีบริษัทไหนได	้
บริษัทนี้ทั้งภาคเหนือหรือท้ังประเทศได้ไปกี่งาน	แต่ละงานได้ใน
ราคาเท่าไร	แต่ละงานมีใครเป็นบริษัทคู่เทียบ	คู่เทียบแต่ละราย 
เมือ่ตรวจสอบจะทราบว่า	มใีครเป็นผูถ้อืหุน้	แต่ละบรษิทัทีม่าประมลู
เอา	Bank	Guarantee	มาจากไหน	และใช้หลกัทรพัย์อะไรประกอบ	 
เมือ่ท�าเช่นนีจ้ะรูเ้ลยว่า	มกีารฮัว้ประมลูหรอืไม่	และบรรดาคูเ่ทยีบ	ซึง่
ในหลายโครงการตอนน้ี	ใครเป็นคนได้งานจะเป็นคนท�า	Bank	Guarantee	
มาแจก	ดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่า	โครงการไหนที่บริษัทที่มาประมูลใช ้
โฉนดเดียวกันเป็น	Bank	Guarantee	แสดงว่าฮ้ัวกัน	นอกจากน้ี	 
ยังติดตามได้ว่า	คนนามสกุลนี้	หลังจากร่วมรัฐบาลแล้ว	ร�่ารวย
ข้ึนเท่าไร	หรือหลังจากคนนามสกุลน้ีเป็น	รมต.คมนาคม	มีที่ดิน
ตามแนวตัดถนนแค่ไหน	นีค่อืสิง่ทีเ่ราคาดหวงัจะเหน็	แต่ในช่วงเริม่ต้น
มแีค่กรมบญัชีกลางที่ยอมเปิดเผยข้อมูล	แต่ระบบจะสมบูรณ์ได้จะ
ต้องข้อมูลจาก	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ธนาคาร	 
กรมสรรพากร	 กรมที่ดิน	 กรมศุลกากร	 กรมพัฒนาธุรกิจ	 

หากได้ข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้	จะเปรียบเหมือนเราน�ากระดิ่ง 
ไปผกูคอคนโกง	และจะช่วยยกระดบักระบวนการตดิตาม	ตรวจสอบ	
ให้เข้มข้นขึ้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ”

อะไรคือความท้าทายที่ส�าคัญที่สุด
	“สิ่งที่ท้าทายท่ีสุดคือ	ท�าอย่างไรให้ทุกคนเชื่อว่า	การต่อต้าน

คอร์รัปชันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องท�า	 เพราะถ้าเราคอยโยนภาระ
ให้รัฐบาล	ป.ป.ช.	หรือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ	แล้ว	การขจัด
คอร์รัปชันไม่มีทางส�าเร็จ”

ท�าอย่างไรให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันส�าเร็จอย่างยั่งยืน
 “Key Success ม ี2 ตวั ตวัแรกคอื Political Will	ของผูน้�าประเทศ	

ถ้าผู้น�าไม่เอาจริง	ไม่มีทางส�าเร็จ	อาทิ	เวลาถูกกดดันก็ท�า	แต่ไม่มี
การก�ากบัดแูล	หรอืปราบคอร์รปัชนัไม่ท่ัวถงึ	ไม่เท่าเทยีม	คนกจ็ะไม่เชือ่ถอื	
ไม่ศรัทธา	Key Success ตัวที่สองคือ ควำมตื่นตัวและควำมเข้ำใจ 
ของประชำชนว่า	คอร์รัปชันเป็นมหันตภัยของชาติ	ของอนาคต 
พวกเราทกุคน	รวมทัง้ลกูหลานเราด้วย	ถ้ามสีองปัจจยันี	้คอร์รปัชนัจงึ
ถูกแก้ไขอย่างยั่งยืน	แต่ไม่จ�าเป็นต้องมาพร้อมกัน	และตัวที่จะท�ำให้
เกิดควำมยั่งยืนได้คือ ภำคประชำชนที่เข้มแข็ง	ซึ่งการสร้างแนวร่วม
ที่เข้มแข็งต้องอาศัยพลังและความอดทนมาก	ผมเชื่อว่า	ถ้าคนไทย
ทุกคนท�าในบทบาทที่ตัวเองท�าได้	ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม	 
ในกลุ่มการค้า	ในกลุ่มวชิาชพี	ข้าราชการ	นกัการเมอืงท้องถิน่	ท�าใน
บทบาทที่ตัวเองท�าได้มากบ้างน้อยบ้าง	อย่างนั้นจึงจะส�าเร็จ”

ก�าลังใจทีช่่วยให้ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชนัอย่างไม่หว่ันไหว
	“ผมไม่เคยคิดว่าเก่งกาจอะไร	คิดแค่เรื่องน้ีต้องมีคนท�า	มีคน 

อธบิายให้สงัคมฟังถงึพิษภยัของคอร์รปัชนั	ถ้าทุกคนคดิว่า	‘ไม่ใช่ธุระ’ 
ประเทศนี้จะไม่ไปไหน	ยิ่งเมื่อเข้ามาร่วมงานในองค์กรนี้ท�าให้พบว่า	 
ยังมีผู้ใหญ่ท่ีมุ่งม่ันท�าในสิ่งท่ีถูกต้องให้ประเทศมาก	ยังมีคนไทยท่ี
คิดดีทุ่มเทเพื่ออนาคตของประเทศอีกมาก	เม่ือรวมพลังกันได้	นี่คือ

อนาคตของประเทศ	สิ่งที่ผมระลึกไว้เสมอคือ	พระราชด�ารัสของ
ในหลวงรชักาลที	่9	ทีว่่า	ความดที�ายากและใช้เวลา	แต่ต้องท�า	ท่านทรงเป็น 
ก�าลงัใจให้คดิเสมอว่า	ไม่ว่าจะยากแค่ไหนกต้็องท�า	ต้องสูก้นัต่อไป”

สิ่งที่อยากฝากไว้
	“แม้ปัญหาคอร์รัปชันจะฝังลึกในสังคมไทย	แต่ผมเชื่อว่า	ยังม ี

คนไทยจ�านวนมากที่รักประเทศ	ผมอยากฝากบอกพวกเขาว่า	 
ช่วยกนัลกุขึน้มาเป็นพลงั	‘ต้านโกง’	ท�าให้คนโกงไม่มทีีย่นืในแผ่นดนิ	
พวกเราคงไม่มีใครอยากเห็นลูกหลานของเราต้องอยู่ในสังคมอย่าง
หวาดระแวงกับบ้านเมืองที่มีแต่คนท่ีคิดจะเอาเปรียบกันหรือได้รับ
อุบัติเหตุจากบริการสาธารณะท่ีไม่ได้มาตรฐาน	มาร่วมกันปกป้อง 
ผลประโยชน์ของประเทศ	และสร้างความเป็นธรรมให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	
เพื่อให้ลูกหลานเราใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีบนแผ่นดินที่พวกเขา
ภูมิใจได้ว่า	ที่พวกเขามีชีวิตท่ีดีได้	เพราะบรรพบุรุษเขาร่วมกันขจัด
คอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป”

นีค่อื	ดร.มานะ	นมิติรมงคล	ผูส้ร้างกระแสต้านโกงและวางกลไก
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบจนประเทศไทยได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลว่า	มีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรคอร์รัปชันได้ในอนาคต	
แต่ความส�าเรจ็นีจ้ะเกิดขึ้นได้ด้วย	2	เงื่อนไขคือ		Political	Will	ของ
ผูน้�าประเทศ	และความตืน่ตวัของประชาชนในการต่อต้านคอร์รปัชนั		 
และวนันีอ้นาคตของประเทศอยูใ่นมอืพวกเรา	มาร่วมกนัเป็นพลงัต้าน
โกง	ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ	สร้างความเป็นธรรมให้ 
เกิดขึ้นในสังคม	เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานไทยด้วยกันเถอะ

  สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือ ท�าอย่างไรให้ทุกคน 

เชื่อว่า การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหน้าที ่

ที่ทุกคนต้องท�า เพราะถ้าเราคอยโยนภาระให้รัฐบาล 

ป.ป.ช. หรือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ แล้ว  

การขจัดคอร์รัปชันไม่มีทางส�าเร็จ  



ภยัประเภทท่ี 3 : การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft)
ส�ำหรับผู ้อ ่ำนที่ติดตำมข่ำวด้ำน Cybersecurity ในช่วงนี้  

จะเห็นได้ว่ำมีข่ำวเว็บไซต์และบริกำรหลำยแห่งถูกแฮกข้อมูล หรือ

หากพูดถึงภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินข่าวการโจมตีสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐมาบ้างแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น ภัยไซเบอร์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด คอลัมน์ Financial Wisdom ฉบับนี้  
จะพาไปทำาความรู้จักภัยไซเบอร์ใกล้ตัวแต่ละประเภทที่ควรรู้ รวมถึงแนะนำาวิธีรับมือและป้องกันตนเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้น

ภัยประเภทที่ 2 : อีเมลหลอกลวง (Phishing) 
ทุกวัน น้ี เรำทุกคนมีอี เมลเพื่อใช ้ ในชี วิตประจ�ำวันและ

สมัครบริกำรต่ำง ๆ  บนโลกออนไลน์ จึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลก 
ที่เหล่ำมิจฉำชีพจะนิยมใช้ช่องทำงนี้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์หรือ
สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัประชำชน ซึง่หนึง่ในกรณท่ีีพบเหน็บ่อย คอื
กำรส่งอเีมลโดยแอบอ้ำงเป็นธนำคำรพำณชิย์เพือ่หลอกให้ท�ำธรุกรรม
หรอืกรอกข้อมูลส�ำคญั เช่น รหสัผ่ำน หมำยเลขบตัรเครดติ นอกจำกนี้ 
มิจฉำชีพอำจฝังมัลแวร์ (โปรแกรมมุ่งร้ำย) ไว้ในเอกสำรแนบของ
อีเมล ซึ่งหำกเปิดไฟล์ดังกล่ำว จะท�ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับ
เกดิควำมเสียหำยได้ เช่น ไฟล์ต่ำง ๆ  ถกูยดึเพือ่เรยีกค่ำไถ่ หรอืระบบ
คอมพิวเตอร์ถูกท�ำลำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
 วิธีรับมือและป้องกัน : 

 หำกได้รับอีเมลต้องสงสัยให้ “คิด” ก่อน “คลิก” ควรตรวจสอบ
ผู้ส่ง เนื้อหำ และลิงก์ภำยในอีเมลโดยละเอียดก่อนตอบกลับหรือให้
ข้อมูลใด ๆ  ทุกครั้ง

ท�ำข้อมูลรั่วไหลออกมำบ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และบริกำร
สำธำรณะที่ประชำชนส่วนใหญ่ใช้อยู ่ด ้วย โดยข้อมูลที่รั่วไหล 
มกัเป็นข้อมลูส�ำคญั เช่น ชือ่บญัชผีูใ้ช้งำน รหสัผ่ำน หรือข้อมูลบัตร 
เครดิต และมิจฉำชีพสำมำรถใช ้ข ้อมูลดังกล ่ำวเข ้ำถึงบัญชี 
ผู้ใช้งำนของเรำ หรือกระท�ำกำรใดโดยมิชอบในนำมของเรำได้ เช่น  
โอนเงินโดยทุจริต
 วิธีรับมือและป้องกัน : 

1. ไม่ให้ข้อมลูส�ำคญักบัเว็บไซต์หรือบรกิำรใด ๆ หำกไม่จ�ำเป็น
2. หมัน่ติดตำมข่ำวสำรด้ำน Cybersecurity อย่ำงสม�ำ่เสมอ หำก

พบว่ำมีข่ำวเว็บไซต์หรือบริกำรท่ีท่ำนใช้งำนอยูถ่กูขโมยข้อมลูไป ควรรีบ
เปลีย่นรหัสผ่ำนหรอืด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกนัหรอืลดควำมเสยีหำย 
ที่อำจเกิดขึ้น เช่น อำยัดบัตรเครดิตทันที

 จะเห็นได้ว ่ำภัยไซเบอร์น้ันมีหลำกหลำยรูปแบบ และอำจ
ส่งผลกระทบต่อตัวเรำ ครอบครัว และองค์กรได้โดยไม่ทันตั้งตัว  
ดังนั้น เรำจึงต้องตระหนักรู้และเท่ำทันภัยไซเบอร์ตลอดเวลำโดย
ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนี ้กำรอปัเดตอปุกรณ์ต่ำง ๆ  
ให้เป็นเวอร์ชันล่ำสุดเพ่ืออุดช่องโหว่ด้ำนควำมปลอดภัย ก็เป็นส่ิงที่
ส�ำคัญเช่นเดียวกัน

BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 3 ปี 2562

BOT MAGAZINE40 41

FINANCIAL 
WISDOM
เรื่อง : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภัยประเภทที่ 1 : มิจฉาชีพบน Social Media
ในยุคแห่ง Social Media น้ัน เรำคงปฏเิสธไม่ได้ว่ำ เรำใช้ชีวติและท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  

บนโลกออนไลน์มำกขึน้เมือ่เทียบกบัสมยัก่อน ซึง่มจิฉำชพีเองกเ็ร่ิมใช้ช่องทำง 
ดังกล่ำวเพื่อแสวงหำผลประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยอำศัยข้อมูลจำกแชทหรือ 
โพสต์ต่ำง ๆ  เป็นตัวช่วยในกำรสวมรอยหรือปลอมแปลงข้อมูลเพื่อหลอกลวง
ประชำชน ยกตวัอย่ำงเช่น กำรส่งข้อควำมแชทเพือ่หลอกให้โอนเงนิ หรอืกำร
ปลอมแปลงสลปิโอนเงนิในกำรสัง่ซือ้สนิค้ำออนไลน์ ซึง่ถ้ำหำกเรำไม่ระวงัอำจ
ท�ำให้สูญเสียเงิน หรือเสียผลประโยชน์ทำงธุรกิจได้
 วิธีรับมือและป้องกัน : 

1. อย่ำหลงเชือ่ข้อควำมผ่ำนแชทเพือ่ขอให้โอนเงนิหรอืขอข้อมลูใด ๆ  หำก 
ผู้ส่งข้อควำมเป็นเพื่อน ควรติดต่อเพื่อนโดยตรงผ่ำนช่องทำงอื่นเพื่อยืนยัน 
ตัวตนและจุดประสงค์ก่อน

2. ควรตรวจสอบสลิปโอนเงินจำกผู้โอนให้มั่นใจก่อนยืนยันกำรโอนเงิน
ทุกครั้ง

3 อันดับภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่คนไทย
ถูกหลอกมากที่สุด



เปลีย่นปัจจบุนั ทนัเศรษฐกิจแห่งอนาคต
กับ “ก้าวทีก่ล้า” ของ 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

การก้าวออกจาก “โลกเก่า” เข้าสู่ “โลกใหม่” 
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ท�ำให้ชีวิตใครหลำยคนพัง แต่ส�ำหรับ 

ดร.สันติธำร วิกฤตต้มย�ำกุ ้งเป็นจุดเปล่ียนที่ท�ำให้เขำเลือกที่จะ
ศกึษำทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจในเหตกุำรณ์ครัง้น้ัน  
รวมถึงหำแนวทำงป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจในอนำคต ใบเบิกทำง  
ท่ีท�ำให ้เขำเข ้ำสู ่ เส ้นทำงสำยเศรษฐศำสตร ์กำรเงินเริ่มต ้นที ่
กระทรวงกำรคลงั และเข้ำสู่เส้นทำงสำยวิชำกำรด้วยกำรเป็นอำจำรย์
พิเศษด้ำนเศรษฐศำสตร์มหภำคที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

จดุเปลีย่นอกีครัง้เกิดขึน้หลังจบกำรศกึษำปริญญำโทและเอกจำก
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด โดย ดร.สันติธำรได้เข้ำท�ำงำนภำคกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศทีธ่นำคำรเครดติสวสิ (Credit Suisse) ประจ�ำสงิคโปร์ 
ซ่ึงต�ำแหน่งสุดท้ำยก่อนออกจำกอุตสำหกรรมกำรเงินคือ Head of 
Emerging Asia Economics Research

เมื่อเดือนมิถุนำยนปีที่ผ่ำนมำ ดร.สันติธำรตัดสินใจก้ำวเข้ำสู่
อตุสำหกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีดจิิทลั โดยร่วมงำนกบั Tech Startup 
มูลค่ำกิจกำรระดับหมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (Decacorn) อย่ำง Sea 
Limited ในต�ำแหน่ง Group Chief Economist หรือ “ประธำน 
นกัเศรษฐศำสตร์” ซึง่มบีทบำทด้ำนบรหิำรเช่นเดยีวกบัผู้บรหิำรระดบั 
C Level อื่น เป็นต�ำแหน่งที่ไม่เคยมีมำก่อนในบริษัทเทคโนโลยีของ
เอเชีย

“ต�ำแหน่งนีต้ัง้ขึน้มำตอนท่ีผมเขยีนแผนโครงกำรไปเสนอว่ำบริษทั 
ควรมีต�ำแหน่งน้ี โดยมีหน้ำที่หลัก 2 ประกำร ได้แก่ (1) กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้โดยรวม มีหน้ำที่ศึกษำวิจัยผลกระทบของเทคโนโลยี

ในประเทศไทย มีนักเศรษฐศาสตร์ไม่ก่ีคนท่ีผันตัวเข้ามาทำางานเก่ียวกับเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เพราะการก้าวออก
จาก Comfort Zone ไม่ใช่เร่ืองง่าย โดยเฉพาะการก้าวออกจาก “โลกเก่า” เช่นอุตสาหกรรมการเงินรูปแบบเดิม ไปสู่  
“โลกใหม่” ท่ีแทบไม่รู้จัก เช่นอุตสาหกรรมดิจิทัล BOT พระสยาม Magazine ฉบับน้ี ได้รับเกียรติจากหน่ึงในน้ันคือ  
ดร.สันติธาร เสถียรไทย เจ้าของสมญานาม “นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” Group Chief Economist 
ของ Sea Limited บริษัทเทคโนโลยีช้ันนำาของอาเซียน ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นท่ีรู้จัก และได้รับความนิยม อาทิ เกม RoV 
อีคอมเมิร์ซ Shopee และ AirPay มาเปิดใจถึง “ก้าวท่ีกล้า” ออกจากโลกเดิม เพ่ือเผชิญกับอนาคตท่ีไม่เคยคุ้น ซ่ึงเช่ือว่า
มุมมองและประสบการณ์ดังกล่าวจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อคนทำางานยุคน้ีอย่างมาก

ดิจิทัลกับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ และศึกษำปัจจัยที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลในอำเซียน เพื่อท�ำให้บริษัทก้ำวขึ้นมำเป็นผู้น�ำทำง
ควำมคิด (Thought Leader) ในอุตสำหกรรมน้ี และ (2) กำรเป็น
สะพำนเช่ือมกับภำครัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยและสร้ำงระบบนิเวศ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำ
คนและเปลี่ยนแปลงสังคม” 

 
“ความกลัว” เป็นวัตถุดิบของความกล้า

ก่อนก้ำวออกจำก Comfort Zone ในโลกกำรเงิน ดร.สันติธำร  
ก็เหมือนนักเศรษฐศำสตร์กำรเงินหลำยคน ที่มีควำมถนัดและ
เชี่ยวชำญในแวดวงของตน แต่ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิ จิทัล  
เรียกได้ว่ำเขำคือ “มือใหม่” ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเร่ืองน้ีน้อยมำก  
เขำต้องมำนั่งเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด

ควำมเข้ำใจเร่ืองเทคโนโลยีค่อย ๆ สะสมจำกกำรค้นคว้ำข้อมูล 
เพื่อเขียนบทควำมเก่ียวกับโลกอนำคตในหลำกหลำยแง่มุมลงใน
หนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจ จนสำมำรถรวมเล่มเป็นหนังสือ 
“Futuration: เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนำคต”  

ผู้บริหำรหนุ่มเล่ำว่ำ กำรเขียนหนังสือเป็นกำรอุ่นเคร่ืองให้เขำ 
เริ่มรู้จักโลกอนำคต กระท่ังวันหนึ่ง มีทำงเลือกเข้ำมำให้ต้องตัดสินใจ 
ระหว่ำงกำรท�ำงำนสำยงำนเก่ำในต�ำแหน่งที่สูงข้ึน หรือเปล่ียนไป
สำยงำนใหม่ทีด่นู่ำกลวัเพรำะไม่คุน้เคย แต่สดุท้ำย เขำเลอืกสำยงำน 
ที่น่ำกลัว เพรำะมองว่ำท้ำทำย และน่ำจะท�ำให้เขำกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ยิ่งขึ้น

 ผมกลัวการลองสิ่งใหม่ 

กลัวที่จะล้มเหลว กลัวเสียหน้า 

แต่สิ่งที่กลัวมากกว่า คือกลัว

เสียโอกาส กลัวว่าวันหนึ่ง 

เมื่อมองย้อนมา จะตอบ 

ตัวเองไม่ได้ว่าเราได้พยายาม

เต็มที่แล้ว 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย
Group Chief Economist 
บริษัท Sea Limited
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BOT MAGAZINE 43

RELAX  
@ REUN PAE 

BOT MAGAZINE42

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ



 ความพ่ายแพ้นั้นไม่ได้แย่เสมอไป เพราะมันท�าให้เราแกร่งขึ้น และมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอด 

เพราะถ้าเรามุ่งมั่น ก็มีสิทธิ์ชนะได้ หรือแม้ว่าเราพยายามท�าเต็มที่แล้วยังไม่ส�าเร็จ 

เพราะโอกาสยังไม่มา ถ้าเรามุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเสมอ เมื่อโอกาสมาถึง 

เราจะสามารถคว้าและประสบความส�าเร็จได้   

“แน่นอน ผมกลวักำรลองสิง่ใหม่ กลวัทีจ่ะล้มเหลว 
กลวัเสียหน้ำ แต่สิง่ทีก่ลวัมำกกว่ำ คอืกลวัเสยีโอกำส 
กลัวว่ำวันหนึ่ง เมื่อมองย้อนมำ จะตอบตัวเองไม่ได้
ว่ำเรำได้พยำยำมเต็มที่แล้ว และที่ส�ำคัญ กลัวว่ำ 
ถ้ำลูกถำมว่ำตอนนั้นพ่อเลือกอะไร แล้วเรำตอบว่ำ 
พ่ออยูท่ีเ่ดิม มนัเหมอืนกลืนค�ำพดูตวัเอง เพรำะหนังสอื 
ที่เรำเขียนไว้บอกว่ำในโลกอนำคต มนุษย์ต้องกล้ำที่
จะออกจำก Comfort Zone กล้ำเปล่ียนตวัเองก่อนจะ 
โดนเปลี่ยนและต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

“จริง ๆ แล้ว ควำมกลัวไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไป  
เพรำะควำมกลัวเป็นวัตถุดิบของควำมกล้ำ เวลำท่ี
คนเรำกลัวสิ่งใด แสดงว่ำก�ำลังจะออกไปลองสิ่งใหม่  
หรือออกจำกบริบทที่คุ้นเคย ซึ่งถ้ำท�ำควำมรู้จักและ 
ควำมเข้ำใจกับส่ิงน้ันมำกพอ ควำมกล้ำจะเข้ำมำ
แทนที่ แต่ถ้ำไม่กล้ำเผชิญควำมกลัว คุณจะอยู่เฉย 
ไม่ท�ำอะไรใหม่ น่ันแปลว่ำคุณจะไม่มีโอกำสได้ก้ำว
ไปไหน และไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ฉะนั้น ควำมกลัว
เป็นสิ่งดี ถ้ำเรำใช้มันให้เป็น”

กล่ำวได้ว่ำ หนังสอื Futuration ส�ำหรับ ดร.สนัตธิำร 
เป็น “หนังสือที่เริ่มด้วยควำมกลัวแต่จบด้วยควำมกล้ำ” 
ซึ่งกลำยเป็นแรงบันดำลใจที่จุดประกำยผู้อ่ำนและ
ตัวผู้เขียนเอง ให้กล้ำเผชิญหน้ำกับควำมกลัวในโลก
กำรท�ำงำนยุคดิจิทัล

ความสำาเรจ็ในโลก ไม่เคยมาจากความโชคดี
 จำกเส้นทำงกำรศึกษำจนมำสู ่เส ้นทำงกำร

ท� ำงำน หลำยคนมองว ่ ำ เส ้นทำง ชีวิตของ  
ดร.สันติธำรน่ำจะพบกับควำมส�ำเร็จมำตลอด  
แต่เขำเล่ำว่ำ ชีวิตเขำผ่ำนควำมล้มเหลวมำมำก 
ตั้งแต่สมัยเด็ก เนื่องจำกต้องย้ำยโรงเรียนหลำยครั้ง 
เพรำะหลำยปัจจัย ท�ำให้ผลกำรเรียนท่ีก�ำลังจะ 
ไปได้ดีกลับตกลงมำ หรือกว่ำจะได้รับเลือกให้เรียน
ปริญญำที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด เขำถูกปฏิเสธ 
มำแล้ว 2 - 3 คร้ัง แต่ด้วยควำมมุง่มัน่ ในทีส่ดุกไ็ด้รบั 
คัดเลือกให้เข้ำเรียน หรือกว่ำที่จะได้งำนที่ Credit 
Suisse เขำสมัครงำนไปถึง 30 กว่ำแห่ง แต่ได้รับ
พิจำรณำให้เข้ำสัมภำษณ์ไม่ถึง 10 แห่ง 

“ควำมล้มเหลวมีอยู่ตลอดเวลำ จึงมีโอกำสเป็น
ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ ท�ำให้รู้ว่ำควำมพ่ำยแพ้น้ันไม่ได้
แย่เสมอไป เพรำะมันท�ำให้เรำแกร่งขึ้น และมันก็ 

ไม่ได้อยูก่บัเรำตลอด เพรำะถ้ำเรำมุง่มัน่ กม็สีทิธิช์นะได้ หรอืแม้ว่ำเรำ
พยำยำมท�ำเตม็ทีแ่ล้วยงัไม่ส�ำเรจ็ เพรำะโอกำสยงัไม่มำ ถ้ำเรำมุง่มัน่
และเตรยีมควำมพร้อมให้ตวัเองเสมอ เมือ่โอกำสมำถงึ เรำจะสำมำรถ
คว้ำและประสบควำมส�ำเร็จได้”

เหมือนกับค�ำท�ำนำยในคุ้กกี้เสี่ยงทำยที่ ดร.สันติธำรได้รับสมัย
เรยีนอยูส่หรฐัอเมรกิำ ทีก่ล่ำวว่ำ “Luck is when preparation meets 
opportunity” ซึ่งเขำน�ำมำใช้เป็นคติเตือนใจในกำรท�ำงำนเสมอ  
ดอ็กเตอร์หนุม่ย�ำ้ว่ำ หลำยครัง้เวลำทีม่องควำมส�ำเรจ็ของใครคนหนึง่
ว่ำเป็นเพรำะ “โชคด”ี แต่ในควำมเป็นจรงิ เบือ้งหลงัควำมส�ำเรจ็ของ
คนนั้น เขำอำจใช้เวลำเตรียมพร้อมมำนำนมำก จนวันที่โอกำสมำถึง 
เขำจึงสำมำรถคว้ำไว้ได้

“ส่ิงท่ีเรำท�ำได้คือเตรียมพร้อมให้เต็มที่ และท�ำไปเรื่อย ๆ ควำม
ส�ำเรจ็หลำยอย่ำงต้องใช้เวลำและควำมอดทน คนรุน่ใหม่มกัใจร้อน
เกินไป หลำยคนพอไม่ส�ำเร็จก็หมดไฟ ผมไม่กลัวคนไทยสมองไหล
ออกไปต่ำงประเทศ หรือย้ำยจำกองค์กรนี้ไปองค์กรอื่น แต่กลัวคน
หมดไฟแล้วออกจำกเส้นทำงกำรท�ำงำนและกำรเรียนรู้ ซึ่งแปลว่ำ
เขำจะไม่มีวันจะประสบควำมส�ำเร็จ และโลกต้องสูญเสียทรัพยำกร
ไปด้วย”

งานอดิเรกที่ให้อะไรมากกว่าความเพลิดเพลิน
ดร.สันติธำรมีงำนอดิเรกที่โปรดปรำนหลำยกิจกรรม ทั้งเล่น

ดนตรี เล่นกีฬำ (บำสเกตบอล) ท่องเที่ยว ถ่ำยรูป อ่ำนหนังสือ และ
ดูภำพยนตร์ ซึ่งล้วนสร้ำงคุณค่ำให้กับเวลำในยำมว่ำงได้ดี โดย
เฉพำะดนตรี

เขำเล่ำว่ำ สมัยก่อนเขำชอบเล่นดนตรีแนวแจ๊ส เพรำะดนตรี
แนวน้ีมีท้ังส่วนที่เปิดโอกำสให้ได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในช่วงของ  
“กำรด้นสด (Improvise)” ขณะที่กำรเล่นดนตรีในวงแจ๊สยังให้ข้อคิด
เรื่องกำรท�ำงำนเป็นทีม เพรำะในช่วงของกำรด้นสด จ�ำเป็นท่ีวง 
จะต้องมคีวำมเป็นน�ำ้หน่ึงใจเดยีวกนัและรูท้ำงกนั เพือ่ทีจ่ะท�ำให้กำร
ด้นสดนั้นไพเรำะยิ่งขึ้น

หลังจำกมีลูก กำรท่องเท่ียวและกำรเล่นบำสฯ เริ่มลดลง ส่วน
ดนตรียังเล่นบ้ำงแต่เริ่มเปลี่ยนแนวเป็นเพลงของเด็ก กำรถ่ำยรูป 
ก็เน้นรูปครอบครัวเป็นหลัก ส�ำหรับกำรอ่ำนหนังสือและดูภำพยนตร์ 

เขำชอบเนื้อหำท่ีให้ข้อคิดผ่ำนกำรตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับชีวิตและ 
โลกอนำคตในมุมมองใหม่ ๆ 

โดยหนังสือแนะน�ำ นอกจำก Futuration ที่เขำต้องกำรสร้ำง 
แรงบันดำลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมำเปลี่ยนเพื่อสร้ำงอนำคตด้วยตัวเอง 
(ก่อนโดนบีบให้เปลี่ยน) แล้ว ยังมีอีกเล่มที่เขำน�ำเสนอ มีชื่อว่ำ  
“Sapiens: A Brief History of Humankind” โดย Yuval Noah Harari 
หนังสือท่ีกระตุ้นให้ตั้งค�ำถำมชวนคิดเกี่ยวกับหลำย ๆ อย่ำงรอบตัว 
ที่ดูผิดที่ผิดทำง  เช่น ขนบธรรมเนียมที่ท�ำให้มนุษย์อยู ่ร ่วมกัน  
แต่ขณะเดียวกัน หลำย ๆ ขนบธรรมเนียมกลับกลำยเป็นสิ่งที่กด 
ไม่ให้มนุษย์ปรับตัวตำมยุคสมัยได้ เรียกว่ำ ทั้ง 2 เล่มเหมำะกับ  
“นัก(อยำก)คิด” ท่ีห้ำมพลำด ส่วนภำพยนตร์ เขำแนะน�ำซีรีส ์
อังกฤษชื่อ “Black Mirror” ซึ่งสะท้อนสมมุติฐำนด้ำนมืดของโลก
เทคโนโลยี และชวนตั้งค�ำถำมเพื่อท�ำควำมเข้ำใจในควำมเป็นมนุษย์
ให้ดียิ่งขึ้น 

ก้าวสู่โลกอนาคตยุคดิจิทัลอย่างเท่าทัน
จำกตัวอักษรในหนังสือ Futuration ต่อยอดให้ ดร.สันติธำร  

กลำยเป็นวิทยำกรรับเชิญในหลำย ๆ เวทีเพื่อแบ่งปันคนรุ่นใหม่ถึง
แนวทำงปรับตัวในกำรท�ำงำนและแนวคิดในกำรใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล 
โดยแง่คิดส�ำคัญที่เขำทิ้งท้ำยคือค�ำว่ำ “สูงสุดคืนสู่สำมัญ” เพรำะ 
ในโลกอนำคตทีต้่องพึง่พำและใช้เทคโนโลยกีนัมำก “ควำมเป็นมนษุย์”  
จะยิ่งทวีควำมส�ำคัญ 

“คุณสมบัติที่จะท�ำให้เรำเป็น ‘มนุษย์’ ที่บำงคนเรียกว่ำ Soft Skill 
เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมเอ้ืออำทร กำรคิดเชิงวิพำกษ์  
กำรเปิดกว้ำงที่จะเรียนรู้ กำรปรับตัว รวมไปถึงควำมอดทน และ
ทักษะในกำรรับมือกับควำมล้มเหลว คุณสมบัติเหล่ำนี้จะส�ำคัญมำก
ในโลกอนำคต ต้องช่วยกันบ่มเพำะตั้งแต่เด็ก”

นอกจำกนี้  ผู้บริหำรหนุ่มยังแนะน�ำว่ำ คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลควร
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เพรำะควำมถ่อมตนจะท�ำให้ไม่ลืมตัว และ
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ เสมอ แต่ถ้ำเมื่อไรที่ลืมตัว อำจหลงในควำม
ส�ำเร็จ หยุดเรียนรู้ และไม่กล้ำท่ีจะล้ม เพรำะเท้ำที่ลอยสูงจำกพื้น 
ย่อมท�ำให้ล้มแล้วเจ็บหนักและลุกยำกกว่ำคนที่เท้ำติดดิน
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จุดเริ่มต้นของ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”
ช่วงประมาณปี 2554 คุณธานินทร์และเพ่ือนมักได้ยินข่าว 

บ่อยครั้งว่าการศึกษาในประเทศไทยไม่ดีนัก จุดเริ่มต้นของ “บริษัท 
เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” จึงเกิดจากความตั้งใจที่จะเปล่ียนจากการเป็น 
ผูช้มมาเป็นผูล้งมอืแก้ปัญหา ถงึแม้ไม่มคีวามเชีย่วชาญด้านการศกึษา  
แต่ด้วยเพราะได้คลุกคลีกับโรงเรียนจ�านวนมาก จึงท�าให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเป็นอย่างดี

“เราเจอปัญหาซ้อนปัญหา 2 เรือ่ง คอืคณุภาพการศกึษาและความ
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในต่างจังหวัด  
ภาพท่ีคุ้นตาของโรงเรียนในต่างจังหวัด ครูหน่ึงท่านสอนหลายวิชา 
และสอนหลายระดบัชัน้ นัน่หมายความว่า ไม่ว่าครทู่านนัน้จะจบอะไร
มากต็าม จะมบีางวชิาท่ีท่านสอนได้ไม่เตม็คณุภาพ เพราะขาดความ
เชี่ยวชาญ แต่ด้วยความจ�าเป็นและจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเป็นครู  
จึงท�าให้หลายท่านยังต้องสอนหลายวิชาอย่างที่เราเห็น

“หลายคนมักพูดว่า ท่ีการศกึษาไม่ดเีป็นเพราะคร ูแต่ส่ิงท่ีผมอยาก
บอกคอื ครสู่วนใหญ่เป็นครทูีม่จีติวญิญาณแห่งความเป็นคร ูเขาถงึมา
ท�าอาชพีนี ้แต่ปัจจบุนัครยูงัขาดปัจจยัสนบัสนนุต่าง ๆ  เยอะมาก ทัง้ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ท่ีจะช่วยให้ครูพัฒนา
อนาคตของชาติได้อย่างเต็มที่ 

“เมื่อก่อน ถ้าจะพัฒนาโรงเรียนต้องพัฒนาครู ต้องหาครูเก่ง ๆ 
ไปสอนให้มากเพียงพอกับปริมาณเด็ก โรงเรียนไหนโชคดีได้ตามน้ี 
ก็จะมีมาตรฐานสูง ในขณะที่บางโรงเรียนมีครูเก่ง แต่มีอยู่ 5 - 6 คน 
ครูก็ดูแลเด็กเต็มไปหมด หรือหาครูที่มีความเชี่ยวชาญได้น้อย ท�าให้
จัดการศึกษาล�าบาก”

จัดการเรียนการสอนด้วยดิจิทัลคอนเทนต์
 หลังจากวิเคราะห์ปัญหาในระดับหนึ่งแล้ว คุณธานินทร์และ

ทีมงานจึงคิดว่าจะหาอะไรมาช่วยสนับสนุนระบบการศึกษาได้บ้าง  
ทั้งเครื่องมือและระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของ
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงแพลตฟอร์มแผนการสอนในวิชา

พัฒนาการของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ทำาให้เราเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตในหลายมิติ รวมถึงทำาให้ส่ิงที่เราทำาไม่ได้ ในอดีตสามารถทำาได้ ทว่าความท้าทายอยู่ที่จะประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำาคัญของประเทศ เช่น เร่ืองการศึกษา  
ไดอ้ยา่งไร คณุธานินทร ์ทิมทอง และเพือ่น เชือ่วา่เทคโนโลยมีศัีกยภาพทีจ่ะชว่ยยกระดบัคุณภาพ และลดปญัหาความ
เหลื่อมล้ำาของระบบการศึกษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำาคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน และถึงเวลาแล้วที่ต้อง
เปล่ียนบทบาทจากผูช้มเปน็ผูแ้ก้ปญัหา จงึเปน็จดุเร่ิมต้นของ บรษัิท เลิร์น เอด็ดูเคชัน่ จำากดั ทีต้ั่งใจนำาเทคโนโลยเีขา้ไป 
สนบัสนนุการศึกษาดว้ยดจิทิลัคอนเทนต์เพ่ือแก้ปญัหาจำานวนครูไมพ่อและพัฒนาคุณภาพการเรยีนในพืน้ทีห่า่งไกล 
จากกลุ่มเล็ก ๆ ได้ขยายขึ้นเร่ือย ๆ จนวันนี้มีโรงเรียน 160 แห่งใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้เรียนผ่านระบบ 
ดิจิทัลคอนเทนต์ของ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความน่าสนใจและน่าสนุก 
ยิง่ขึน้ส�าหรบัเดก็ด้วย ทีส่�าคญัยงัสามารถใช้งานได้ในพืน้ทีท่ีห่่างไกล  

“เราคุยกับคุณครูว่า นอกจากดิจิทัลคอนเทนต์แล้วต้องการอะไร
เพ่ิมอีกบ้าง สิ่งที่ครูบอกเรามา คือ เขาอยากได้แผนการสอน และ
เครื่องมือที่ช่วยให้เขาประเมินเด็ก ค�าว่า ‘ประเมิน’ ในความหมาย
ของคร ูคอื สามารถเห็นพฒันาการของเดก็ เดก็คนไหนทีพ่ฒันาการ
ยังไม่ถึงเกณฑ์ ครูจะช่วยเข้าไปดูแลได้ถูก 

“พอผมฟังแล้วก็เกิดความคิดว่าต้องท�า Learning Platform ควบคู่
ไปกับดิจิทัลคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ถึงจะประกอบภาพในห้องเรียนได้
สมบูรณ์มากขึ้น พอท�าตรงน้ี เราใช้เวลาท�าวิจัยเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียน 
แห่งหนึง่ในจงัหวดัสพุรรณบรุเีป็นระยะเวลา 1 ปี ผลทีไ่ด้คอืเดก็ทีเ่รยีนกบั
ระบบของเรามีคะแนนเพิม่ขึน้ เราจงึลองใช้คอนเทนต์และแพลตฟอร์มน้ี 
กับโรงเรียนอื่นที่มีความท้าทายไม่แพ้กัน คือโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ 
นักเรียนเป็นเด็กชาวเขา ที่อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

“โรงเรยีนน้ีอยูห่่างจากสนามบนิ 80 กโิลเมตร แต่เดนิทาง 3 ชัว่โมง 
โรงเรยีนต้องป่ันไฟเรยีน และไม่มคีรสูอนชัน้มธัยม ถ้าไม่ไปช่วยตอนนัน้  
กไ็ม่สามารถเปิดชัน้มธัยมได้ เดก็ชาวเขาตรงนัน้กจ็ะได้เรยีนแค่ ป. 6  
พอเราเข้าไปด�าเนนิการ อกีสิง่ทีเ่ห็น คอื เมือ่มเีทคโนโลยีอะไรใหม่ ๆ  
เข้าไป แววตาเดก็เขาจะเป็นประกาย เพราะสิง่ทีเ่คยไกลตวัเขาไม่ใช่ส่ิงที่
ไกลตวัอกีต่อไป พวกเขาตัง้ใจเรยีนมาก จนบางครัง้เรากป็ระหลาดใจ 
ว่าคะแนนสอบท้ายภาคของเด็กมีคะแนนดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด”

“ระบบการเรียนการสอนของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ได้ขยายมากข้ึน
เรื่อย ๆ ไม่เพียงแค่โรงเรียนชาวเขาเท่านั้น ยังรวมถึงโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห์ และโรงเรยีนปรยิติัธรรม วดัสวนดอกทีใ่ห้เณรมาบวชเรยีน 
ด้วย ท�าให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้ระบบดังกล่าวถึง 160 โรงเรียน 
ทั่วประเทศ ใน 44 จังหวัด โดยในกรุงเทพฯ มี 2 - 3 โรงเรียน 
ส่วนที่เหลือเป็นต่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน เหนือ กลาง 
และใต้ตามล�าดับ” ในจ�านวนนี้ มีอยู่ 4 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน 
จากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

คุณธานินทร์ ทิมทอง
ผู้ก่อตั้งและกรรมการ 
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด

ธานินทร์ ทิมทอง 
Education Technology กับการยกระดบัคณุภาพการศึกษาของไทย
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เทคโนโลยีดีไซน์เพื่อการศึกษา
มาถงึตรงนี ้หลายคนอาจมคี�าถามว่า แล้วการเรยีนการสอนทีใ่ช้

ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านเลิร์น เอ็ดดูเคชั่นเป็นอย่างไร คุณธานินทร์ได้
อธิบายว่า “ตัวอย่างชั่วโมงคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม 
เมื่อเริ่มชั่วโมงเรียน ครูจะเป็นผู้พูดเปิดบทเรียน บอกวัตถุประสงค์
การเรียนในบทนั้น ๆ ว่าส�าคัญอย่างไร จากนั้นเด็กจะเรียนผ่าน
เนื้อหาในคอมพิวเตอร์ ส�าหรับวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาจะยาวแค่ 15 
นาท ีเพราะเรารูว่้าการทีเ่ด็กเรยีนต่อยาว ๆ  ความสนใจเขาจะน้อยลง 

“ระหว่างเรียน เด็กจะใส่หูฟัง ดูคลิปวีดีโอเนื้อหาการเรียนผ่าน
คอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งเด็กทุกคนสามารถปรับระดับความเร็ว
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ด้วย
โดยมีครูท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และผู้อ�านวยความสะดวก คอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้ของเด็กแต่ละคน คนไหนจดไม่ทัน ครูจะ
อธิบายเป็นรายบุคคลทันที เด็กที่เรียนรู้ได้ช้าจะได้รับการสนับสนุน
มากขึ้น เด็กที่ไม่เข้าใจจะกล้ายกมือถามมากข้ึน พอผ่าน 15 นาที 
ไปแล้ว ครจูะอธบิายในสิง่ทีเ่ดก็ไม่เข้าใจเพ่ิม และให้ท�าแบบฝึกหัดผ่าน 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กลอกกันไม่ได้ เพราะใช้วิธีสุ่มเลือกโจทย์ พอเด็ก
ท�าเสร็จ ข้อมูลจะส่งไปเครื่องคอมพิวเตอร์ของครู เพื่อวิเคราะห์ว่า
เด็กมีคะแนนเฉลี่ยเท่าไร มีเด็กก่ีคนท่ีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่ามาตรฐาน 
ถ้าคะแนนสงูจะสอนเรือ่งต่อไป แต่ถ้าครปูระเมนิแล้วว่าเดก็ไม่เข้าใจ

คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้การหาความสุขและความหมายของชีวิตให้
เจอ มันลึกกว่าท่ีเราเคยเจอมา อย่างเช่น เด็กบางคนมีทักษะมาก 
มีพรสวรรค์มาก เรื่องดนตรี เรื่องกีฬา หรืออื่น ๆ ถ้าเขาได้เรียน  
ได้ท�าในสิ่งที่เขามีความสุข และมีความหมายกับเขา ผมว่าแบบนี้จะ
ตอบโจทย์การศึกษาจริง ๆ 

“การศึกษาในอนาคต ต้องเตรียม 2 เรื่อง หนึ่ง คือ Mindfulness  
ท�าอย่างไรให้คนเข้าใจตวัเอง และสอง คอื เหน็ทางเลอืกทีม่อียูใ่นอนาคต”

การเชื่อมต่อความรู้ทางการเงินผ่านวิชาพื้นฐาน
“ความรูท้างการเงนิเป็นความรูท้ีท่กุคนต้องม ีไม่ใช่เฉพาะคนทีจ่บ

การเงนิมา แต่ในปัจจบุนัในประเทศเรา คนส่วนมากไม่มคีวามรูเ้รือ่ง
การเงิน ทุกวันนี้มีเทคโนโลยี มีความคล่องตัว เป็นไปได้ไหมที่เราจะ
เชื่อมต่อความรู้ทางการเงินต่าง ๆ เข้าไปในวิชาพื้นฐาน 

“ผมยกตัวอย่าง ท�าไมเราไม่สอนเรื่องการออมแทรกเข้าไปใน
วิชาคณิตศาสตร์ ท�าไมเราไม่สอนเรื่องหน้าที่การเสียภาษีเข้าไปใน
วิชาสังคม พวกนี้เป็นหน้าที่ที่เราควรท�า ไม่ใช่ภาระ หรือแม้กระทั่ง
การสอนศัพท์เทคนิคทางการเงินเข้าไปในวิชาภาษาไทย หรือภาษา
อังกฤษ เม่ือเด็กเจอศัพท์เหล่านี้ข้างนอกหรือตามสื่อต่าง ๆ ก็จะมี
ความเข้าใจและรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พอเป็นแบบนี้จะ
ท�าให้มันแทรกซึมเข้าไปได้”

คุณภาพชีวิตที่ดีกับการแบ่งปันเพื่อสังคม
เมื่ อการ ศึกษากับคุณภาพชี วิ ต เป ็นสิ่ ง ท่ีต ้ อง ไปควบคู ่ กั น  

เรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องหน้ีครัวเรือน และเรื่องหน้ีจากการใช้จ่าย
อย่างไม่ระวัง ท้ังหมดนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญทั้งสิ้น “โดยพื้นฐานเลย คือ  
ให้เดก็รูว่้าเงนิไม่ได้หามาได้ง่าย ๆ  เขาควรแบ่งกองใช้อย่างเหมาะสม 
จะมีประโยชน ์ ท้ังตัวเขาเอง ครอบครัว และสังคม ความเชื่อ 
ของผม ผมเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกภาคส่วน ไม่ว่า 
จะเป็นโรงเรียน สถาบันครอบครัว องค์กรท้ังรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเรื่องนี้ ธปท. ก็เป็น Role Model ที่ดีในการส่งเสริมความรู้การเงิน  
ท�าอย่างไรทีเ่ราจะสร้างหนทางร่วมกนัว่าคนแต่ละช่วงอายตุ้องเจอความ
ท้าทายเรื่องการเงินอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรไว้ก่อน เพ่ือในอนาคต  
เขาจะได้เข้าใจและตอบสนองอย่างเหมาะสม 

“มิติเรื่องการเงิน ผมอยากให้มองท้ังเร่ืองการหา การใช้ และ
การช่วยเหลือผู้อ่ืน เงินเป็นเครื่องมือหนึ่งส�าหรับใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะผ่านกลไกทางภาษี หรือกลไกการไปช่วยคนที่
เขาอยากช่วย แบบน้ีจะเป็นการต่อจ๊ิกซอว์ชีวิตให้กับคนบางคนได้  
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อส�าเร็จ มีเงิน และตาย แต่เกิดมาแล้วเราใช้กลไก
ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น ให้กับสังคม”

หัวข้อนี้ และในระบบจะประเมินให้ด้วยว่าเด็กผิดหัวข้ออะไร ครูก็
สามารถอธิบายซ�้าได้ และมีการทดสอบอีกครั้งและสรุปผลอีกครั้ง 

“การออกแบบการเรียนการสอนของเรา ไม่ได้บังคับว่าเด็ก
ต้องเรียนกับระบบทุกคาบ ใน 4 คาบ อาจเรียนกับระบบ 2 คาบ 
อีก 2 คาบเรียนกับครู แบบนี้ครูจะออกแบบได้ว่าช่ัวโมงที่เหลือ
จะมีการเรียนการสอนอย่างไร ซึ่งต่างจากเดิมที่ครูต้องสอนเอง
ทั้งหมด สิ่งที่เราต้องไม่ลืม คือเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองเอ้ือประโยชน์
และเป็นเครื่องมือก็จริง แต่ก็เป ็นความท้าทายกับคนที่อยู ่ใน 
ระบบเดิมด้วย จึงต้องมีผู้เช่ียวชาญเร่ืองระบบเรียนของเราเข้าไป
อบรมครวู่าต้องท�าอย่างไร เราพยายามท�าระบบทีไ่ม่ซบัซ้อนจนเกนิไป  
เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้งานง่ายและเกิดประโยชน์ที่สุด” 

เทคโนโลยีช่วยพัฒนารูปแบบการสอน
คุณธานินทร์เสริมว่า “เพราะปัจจุบันการศึกษาไม่ได้แข่งกัน

ระหว่างโรงเรียน แต่ในภาพรวมก�าลังแข่งกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 
เทคโนโลยีท�าให้คอนเทนต์ต่าง ๆ กระจายไปได้หมด แล้วธรรมชาติ
ของคนก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เติมเต็มอารมณ์ สบายใจ สนุก น่าสนใจ
ก่อนเสมอ

“เทคโนโลยีช่วยเอื้อให้ความรู้มีความหลากหลายข้ึน มีคุณภาพ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับโลกยุคถัดไป ไม่ใช่แข่งกันท่ี 

ความรู้ แต่แข่งท่ีทักษะมากขึ้น ครูควรเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก 
ให้ความรู้ เป็นกระตุ้นความรู้และการคิดให้กับเด็ก เมื่อมีเทคโนโลยี
เข้าไป ครจูะสามารถท�าบทบาทตรงน้ีได้ง่ายมากขึน้ ได้สมบูรณ์มากขึน้  
ไม่ต้องกังวลกับการสอนเหมือนที่เคยเป็นมา”

ความท้าทายของการศึกษาในอนาคต 
“ค�าถามเรื่องนี้ ผมต้องขอย้อนกลับไปดูค�านิยามว่า การศึกษา

คืออะไร การศึกษาคือการสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข หรือ
คนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าส�าหรับผม การสร้างคนดีในอนาคต
คือ ต้องท�าให้ชีวิตคนดีขึ้นและสังคมดีขึ้น ถ้าโจทย์เป็นแบบน้ี  
แล้วมองไปข้างหน้า สิ่งที่ท้าทายที่สุด โลกจะเปลี่ยนเร็วมาก จนสิ่งที่
เป็นกรอบเดิมที่เราเคยประสบมา อาจไม่มีอยู่จริงอีกแล้ว 

“เด็กคนหน่ึงอาจต้องท�า 3 - 4 อาชีพ จนกว่าจะท�างานไม่ไหว  
จนกว่าจะเกษยีณ เดก็ต้องเรยีนรูต้ลอดเวลา ดงันัน้ ผมว่าความท้าทาย
ทีส่ดุมอียู ่2 ระดบั เราต้องท�าให้ทศิทางการศกึษาในบ้านเรา ท�าให้คน
มีทั้งความรู้ ทักษะ และคิดเป็น เพื่อที่ในอนาคตไม่ว่าเขาจะเจออะไร  
เขาสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือความท้าทายในวันนี้ที่ต้อง
รีบท�า ยิ่งช้าก็ยิ่งไม่ทัน 

“แต่ถ้ามองไปอีกในอนาคต ผมมองภาพว่า แต่ละช่วงเจเนอเรชัน 
จะถูกหล่อหลอมด้วยปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่แตกต่างกัน 

 เทคโนโลยีเป็นทั้งแรงเสริมและความท้าทาย
เพราะปัจจุบันการศึกษาไม่ได้แข่งกันระหว่างโรงเรียน

 แต่ในภาพรวมก�าลังแข่งกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์  

บรรยากาศการเรียนผ่านระบบดิจิทัลคอนเทนต์ของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
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ธปท. กับบริบทโลกที่ไม่เหมือนเดิม
“ภายใต้บริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและมีลักษณะ VUCA 

เช่นนี ้ผมคิดว่า โจทย์ของ ธปท. พิเศษกว่าองค์กรอื่น กล่าวคือ ใน
ด้านหนึ่ง การท�างานของ ธปท. ต้องสามารถตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่หมายความว่า เราต้องขบัเคลือ่น ธปท. 
ไปสู่องค์กรที่ Agile มากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาและสนับสนุน
การปรบัตวัของภาคการเงินและภาคเศรษฐกจิจรงิ แต่ในอกีด้านหนึง่ 
ธปท. ต้องดูแลเสถียรภาพในภาพรวมควบคู่ไปด้วย ที่ต้องอาศัย 
ความซื่อสัตย์-รอบคอบ-เป็นกลาง ซึ่งเป็น DNA ของคน ธปท.  
ก็ต้องไม่ทิ้ง”

มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่ Agile
“ในความคดิผม คณุสมบตัขิององค์กรท่ี Agile คอืองค์กรท่ีท�างาน

มุ่งสู่ผลส�าเร็จเป็นเป้าหมาย โดยไม่ต้องเน้นรูปแบบและขั้นตอนมาก 
นี่คือทิศทางที่เราพยายามผลักดัน ธปท. ให้เดินหน้าไป ขณะเดียวกัน 
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธปท. เป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  
มีโครงสร ้างองค์กรใหญ่และมีล�าดับขั้นการบังคับบัญชามาก  
การบริหารงานท่ีค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะร่วม
ของธนาคารกลางทั่วโลก จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย”

การสรรหาและเตรียมคนเพื่อตอบโจทย์องค์กร
“แน่นอนว่า ทกุองค์กรต้องการ ‘คนเก่งและด’ี ซึง่ผมคดิว่า ธปท.  

มีจุดแข็งในการดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติดี ๆ  เข้ามาร่วมงานได้ เพราะ

ดร.วรพร ต้ังสง่าศักดิ์ศรี
กับการบรหิารงานบคุคลเพ่ือปลดลอ็กศักยภาพพนกังาน

และขบัเคลือ่น ธปท. สู่องค์กรสมยัใหม่

หลายปีที่ผ่านมา เรามักได้ยินข่าวการเร่งปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารบุคคลของสถาบันการเงินเพื่อ 
รับมือกับผลกระทบของ Disruptive Technology ที่กระทบในหลายรูปแบบ ทั้งพฤติกรรมของคนและโมเดลธุรกิจที่
เปลี่ยนไป และเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับโลกอนาคตที่มีแนวโน้มผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และยากจะคาดเดา (VUCA)  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผูก้ำากับดแูลภาคการเงนิการธนาคารและดแูลเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวมก็ได้ปรับตัวในเรื่องนี้เช่นกัน BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก ดร.วรพร ต้ังสง่าศักดิ์ศรี  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้รับผิดชอบงานการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
บุคคลของ ธปท. มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ รวมถึงวิสัยทัศน์ต่อการเตรียมพร้อมองค์กรเพื่อรับมือโลกในอนาคต
ที่จะไม่เหมือนเดิม

ทีน่ีท่�าให้เรามโีอกาสท�างานเพือ่ประเทศชาต ิอย่างไรกด็ ีเราจะอาศยั
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอดีตอย่างเดียวไม่ได้ เพราะทุกวันนี้ตลาด
แรงงานมีการแข่งขันอย่างรุนแรง แต่ละองค์กรต้องการดึงดูดคนเก่ง
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  เข้ามาเสรมิศกัยภาพองค์กรเช่นกนั ขณะเดยีวกนั 
สิง่ทีเ่ราไม่สามารถมองข้ามไปได้คอื ศกัยภาพทีซ่่อนอยูข่องพนกังาน 
ธปท. 

“ผมจงึคดิว่า ความท้าทายในการหาและเตรยีมคนเพือ่ตอบโจทย์
องค์กรมีอย่างน้อย 3 เรื่องส�าคัญ  

เรื่องแรก เราจะแข่งขันกับตลาดเพื่อดึงคนเหล่านี้เข้ามาร่วมงาน
กับเราได้อย่างไร? 

เรื่องต่อมา เราจะรักษาคนเก่ง-คุณสมบัติดีที่มีอยู่ไม่ให้ถูกตลาด
ดึงไปได้อย่างไร? 

เรื่องท่ีสาม ท�าอย่างไรจึงจะดึงศักยภาพที่หลากหลายของ
พนักงานออกมาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด?”

การเป็นองค์กรที่ Attractive คือหนึ่งในโจทย์สำาคัญ
“ในการก้าวข้ามความท้าทาย ผมคิดว่า สิ่งส�าคัญคือ จะท�า

อย่างไรให้ ธปท. เป็นองค์กรทีม่เีสน่ห์หรอื Attractive Organization 
ท่ีจะดึงดูดให้คนเก่งและมีคุณสมบัติดี ๆ อยากเข้ามาร่วมงาน  
รวมถึงมัดใจไว้ได้ และการจะท�าให้ ธปท. เป็นองค์กรที่ Attractive  
ผมคิดว่า จะต้องท�า 3 ด้านให้ดี ได้แก่ พนักงานได้รับการดูแล 
อย่างดี กระบวนการท�างานและระบบงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
บรรยากาศการท�างานท่ีเหมาะสมกับจริตของคนที่หลากหลาย  

ดร.วรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
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จึงจะน�าไปสู ่องค์กร Agile ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
บริบทโลกได้ โดยสิ่งที่อยู่ใน Focus ขณะนี้คือ

“ด้านที่หนึ่งคือ พนักงาน ในเรื่องแรกคือ ‘พัฒนาคน’ ผมเชื่อว่า 
พนกังาน ธปท. มพีืน้ฐานด ีสามารถต่อยอดในเชิงองค์ความรูไ้ด้ไม่ยาก 
แต่การพฒันาพนักงานให้มพีฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัคณุสมบติัองค์กร
ที่ Agile เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะคนคือค�าตอบของทุกเรื่อง ถ้าปักหมุด
ได้ถูกต้อง องค์กรก็สามารถเดินหน้าตามทิศทางที่วางไว ้ได ้  
โดย ธปท. พยายามปลูกฝังให้พนกังานให้คณุค่ากบัพฤตกิรรม 5 ด้าน 
ได้แก่  

1. ยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม-ธรรมาภิบาล 
ซึง่ข้อน้ีเป็นคณุสมบัติพืน้ฐานพวกเราอยูแ่ล้ว แต่ถ้าเน้นแต่ข้อนีอ้ย่างเดยีว 
อาจท�าให้ติดอยู่ในกรอบและกลายเป็นข้อจ�ากัดในการปรับตัวรับมือ
กับบริบทโลกปัจจุบัน จึงจ�าเป ็นต ้องมีพฤติกรรมด้านอื่น ๆ  
เสริมด้วย

2. รู้ลึก-รู้รอบ-คิดไกล-มีวิสัยทัศน์ เพื่อขยายกรอบความคิด  
มุมมองและประสบการณ์ 

3. เปิดใจ-รับฟัง-แบ่งปัน ซึ่งจะเป็นประตูสู่ความเข้าถึง เข้าใจ 
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

4. คล่องตัว-ทันการณ์ ปรับตัวได้รวดเร็ว ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้ทันการณ์ และ

5. มุ่งผลลัพธ์ขององค์กร โดยไม่เน้นรูปแบบและขั้นตอนมาก
“ในอีกเรื่องหน่ึงท่ีส�าคัญมากคือ ‘การดูแลคุณภาพชีวิตที่ด ี

ของพนักงาน’ ซึ่งคุณภาพชีวิตไม ่ได ้หมายความเพียงการมี  
Work-Life Balance ที่เราพยายามส่งเสริมมาต่อเน่ือง แต่มีนัย 
รวมถึงความจ�าเป็นในการปรับระบบผลตอบแทนและแรงจูงใจ 
ให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและสิ่งท่ีพนักงานให้คุณค่า 
ควบคู่ไปด้วย  

“นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจกับทุกฝ่ายคือ การดูแล
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ไม่ใช่เรื่องของสายงานใดสายงานหนึ่ง 
แต่เป็นเรื่องที่ทุกสายงานต้องให้ความส�าคัญ 

“ด้านทีส่องคอื การปรบัปรงุกระบวนการท�างานและระบบงาน โดย 
ลด-ละ-เลิก กระบวนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น และลดล�าดับขั้นในการ
ตัดสินใจลง (Empowerment) รวมถึงเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

“ด้านที่สามคือ การสร้างบรรยากาศการท�างานที่เอื้อให้คนเก่งที่
มีอยู่มากใน ธปท. ได้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ (Unleash 

Potential) และมีความส�าเร็จที่แต่ละคนภูมิใจได้ ซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัส
มาตลอดคือ พนักงาน ธปท. เก่ง แต่ยังไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่ จึงจ�าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการท�างานให้เอื้อต่อการ
ระเบิดศักยภาพของพนักงาน โดย

สร้าง Platform และเพิ่มรูปแบบการท�างานท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้คนเก่งมีเวทีปลดปล่อยศักยภาพมากขึ้น และยังจะช่วยขยาย
ความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างสายงาน รวมทั้งให้คนที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มาท�างาน
ร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพื่อร่วมกันตอบโจทย์ที่ยากและซับซ้อนขึ้นของ
องค์กร

ส่งเสริมบรรยากาศการท�างานท่ี ‘มองแต่ดีมีแต่ได้’ และ  
‘การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน’ เพ่ือสนับสนุนให้คนกล้าคิด กล้าลอง 
กล้าท�า เมื่อผิดพลาดพร้อมลุกขึ้นมาท�าใหม่ 

“และผมเชื่อว่า หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ธปท. จะเป็นองค์กร 
ในดวงใจของพนักงาน และสามารถดึงดูดคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน
กับ ธปท. ได้ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน ธปท. ต่อไป”

สิ่งที่ดำาเนินการ
“2 - 3 ปีที่ผ่านมา ธปท. ด�าเนินการในหลายเรื่อง ที่ส�าคัญและ

ท�ากนัค่อนข้างเข้มข้นคอื ปลกูฝังพฤตกิรรม 5 ด้าน โดยให้พฤตกิรรม
ข้อที่ 5 ได้แก ่ การท�างานที่มุ่งผลส�าเร็จเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ด้วย
การท�าให้ผูบ้รหิารนกึถึง ‘Intended Outcome’ ทกุครัง้ในการท�างาน 
และเปิดใจรับฟัง Stakeholder มากขึ้น ซึ่งผมคิดว่า ผู้บริหารระดับสูง
ซึมซับแนวคิดเรื่องนี้มากแล้ว และผลการท�างานตามแนวทางนี้ได้รับ 
การยอมรับจาก Stakeholder ซึ่งตอนนี้ เราพยายามผลักดัน 
เรื่องเหล่านี้เข้าไปในการท�างานของพนักงานทุกระดับ

“และ เพื่ อ ให ้พนั ก งานมีความรู ้ ลึ ก - รู ้ ร อบ-คิ ด ไกล-ม ี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เราได้ขยายโอกาสให้พนักงานหมุนเวียนงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น 

“นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการในด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญได้แก่
การพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน ผมคิดว่า ปัจจุบัน

พนักงานได้รับโอกาสดีกว่าอดีตหลายอย่าง ทั้งในด้านการเลื่อน
ต�าแหน่ง ทีเ่ปิดกว้างให้สมคัรเข้ารบัการคัดเลอืกในต�าแหน่งทีส่นใจได้ 
โดยเริ่มจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการ การพัฒนาท่ีเปิดให้พนักงานได้ 
Upskill ผ่าน Online Platform มากขึ้น โดยเริ่มจากทักษะด้าน
เทคโนโลยี ขณะเดียวกัน เรามีระบบสนับสนุนการท�างานมากมาย 
และมีอิสระในการท�างานมากขึ้น เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานให้
พนักงานพร้อมท�างานท่ีไหนก็ได้ การบันทึกเวลาท�างานที่ยืดหยุ่น  
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ เรายังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก

การลดล�าดับขั้นการตัดสินใจ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร 
ที่อดีตต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ปัจจุบันให้สิทธิส่วนงานปรับ
โครงสร้างภายในเพ่ือช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มากขึ้น

การสร้างบรรยากาศการท�างาน โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรม
การท�างานร่วมกัน เราเริ่มน�าการท�างานแบบ Squad มาใช้ เพื่อให ้
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานมาท�างานร่วมกัน เพื่อน�าความรู้และ
ประสบการณ์ทีห่ลากหลายมาช่วยกนัตอบโจทย์ทีท้่าทายใหม่ ๆ  ของ 
ธปท. และเรว็ ๆ  นี ้เราก�าลงัจะทดลองเปิด Platform ใหม่ ให้พนกังาน
รวมกลุม่กนัท�างานท่ีตวัเองสนใจได้อย่างอสิระ เพ่ือสร้าง Community 
Idea และเป็นเวทีให้พวกเขาได้ลองผิดลองถูกซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญ
ต่อการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งเรามีระบบสนับสนุนและ
งบประมาณให้ด้วย

“อย่างไรก็ดี เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่อง ก็ต้อง
ยอมรับว่า ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ แต่อะไรที่ยังไม่ดีก็ต้องค่อย ๆ  
แก้ปัญหาไป เพราะเรื่องคนหรือองค์กรไม่มีอะไรที่เป็นสูตรส�าเร็จ 
ขณะเดียวกัน อะไรดีก็ขยายผลในวงกว้างมากขึ้น” 

เงื่อนไขความสำาเร็จ
“ในการขับเคลื่อน ธปท. จากองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ไปสู่องค์กรที่ Agile และ Attractive ดึงดูดให้คนสนใจอยากเข้ามา
ท�างาน แม้จะมีความตั้งใจและแนวทางการขับเคลื่อนแล้ว แต่การ 
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างจริงจังย่อมต้องใช้เวลา  
ความอดทน และความเสียสละจากทุกฝ่าย เพราะในระยะแรก 
ย่อมมีอะไรที่ติดขัด ไม่ลงตัว ซึ่งเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 

“และแน่นอนว่า เงื่อนไขความส�าเร็จของเรื่องนี้ นอกจากความ
ตั้งใจของผู้บริหารระดับสูงแล้ว การยอมรับและร่วมมือของผู้บริหาร
ระดับรองลงมาจนถึงพนักงานทุกคนเป็นสิ่งจ�าเป็น การขับเคลื่อน
องค์กร จึงไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือสายงานใดสายงานหนึ่ง 
แต่เป็นหน้าที่ของทุกสายงาน ท้ังระดับบริหารและพนักงาน เมื่อ 
ทุกคนร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน จึงจะเกิดความส�าเร็จอย่าง
แท้จริง” 

และนี่คือ ดร.วรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี กับความตั้งใจปลดล็อก
ศักยภาพพนักงาน ธปท. เพ่ือปูทางไปสู่องค์กรสมัยใหม่ที่คล่องตัว
และมีเสน่ห์ดึงดูดคนมาร่วมงานด้วย เพื่อรับมือกับบริบทโลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีลักษณะ VUCA ที่แม้ขณะเร่ิมสัมภาษณ ์
ท่านจะออกตวัว่าเพ่ิงย้ายมาด�ารงต�าแหน่งน้ีได้เพยีงไม่กีเ่ดอืน แต่เม่ือ
อ่านถึงตรงนี้แล้ว ทุกคนคงคิดไม่ต่างกันว่า โจทย์ที่ท่านได้รับไม่ง่าย
แต่ความตั้งใจท่านเต็มร้อย

 ...การขับเคลื่อนให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง 
ย่อมต้องใช้เวลา ความอดทน  
และความเสียสละจากทุกฝ่าย  

เพราะในระยะแรก 
ย่อมมีอะไรที่ติดขัด ไม่ลงตัว  

ซึ่งเป็นธรรมชาติของ 
การเปลี่ยนแปลง  



พนักงาน ธปท. ร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน
ธปท. รณรงค์ให้พนักงานร่วมใส่ใจประหยัดพลังงาน โดยจัดตั้ง

คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน แบ่งออกเป็น 13 กลุ่มจ�าแนก
ตามอาคาร ในแต่ละปีจะมกีารก�าหนดนโยบายประหยดัพลงังานของ
แต่ละกลุ่มซึ่งพนักงานน�าไปปฏิบัติได้จริง เช่น การปิดไฟเป็นเวลา  
1 ชัว่โมงในช่วงพกักลางวนั การปิดจอคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ใช้งาน การน�า
กระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้ซ�้า การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
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ในปีนี้ ธปท. ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับ

หลักการของการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วม
มากที่สุด อาทิ การแข่งขันการประกวดการประหยัดพลังงาน โดย 
น�าเสนอวธิกีารประหยดัพลงังานทีโ่ดนใจ เป็นทีย่อมรบั และไม่กระทบ
กบัชวีติการท�างานของพนกังาน การรณรงค์เรือ่งการแยกขยะ และการน�า
หลัก 3R Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ควบคู่ไปกับการสร้างสีสัน และได้รับความรู้ไปด้วยจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจกพันธุ์กล้าไม้ให้ไปช่วยกันปลูกเพื่อช่วย
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การประกวดภาพถ่ายต้นไม้ของเรา การจ�าหน่ายของ
มือสอง น�ารายได้ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ ที่นอกจากจะช่วยลดขยะ
ของท่ีไม่ใช้ท่ีบ้านมาสู่ผู้ท่ีต้องการใช้ต่อแล้ว ยังเป็นการท�าบุญด้วย 
อีกทางหน่ึง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกร้าน ซึ่งในปีนี้เน้น
ผลิตภัณฑ์ Refill โดยให้พนักงานเตรียมภาชนะมาเอง เป็นการสร้าง
ความตระหนักไม่ให้ใช้ภาชนะเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

กิจกรรมส�าคัญอีกอันหนึ่งท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
แบบหมู่คณะ คือ การประกวดหนังสั้น เมื่อปี 2561 และล่าสุดปี 2562  
ได้จัดการประกวดละครส้ัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก และได้
ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการสื่อสารให้เห็นว่า การประหยัด
พลังงาน การแยกขยะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องง่าย ๆ 
ที่ทุกคนท�าได้ 

ความร่วมมือของทุกคนจึงเป็นความส�าเร็จและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะ
ขับเคล่ือน ธปท. ให้ก้าวเป็นผู้น�าด้านการประหยัดพลังงาน และการ
อนรุกัษ์พลงังานในระดบัแนวหน้าของประเทศ ต่อยอดจากโครงการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง ธปท. ได้รับการยกย่องว่า เป็นธนาคาร
กลางแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรปลอดคาร์บอน 
(Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) กจิกรรมต่าง ๆ  ดงักล่าวได้รบัการตอบรบัและความ
ร่วมมือจากพนักงาน ธปท. ทุกคนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคน
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการท�าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมและ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไป ไม่เพียงในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประหยัดพลังงานด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ธปท. ได้จัดโครงการ BOT Go Green ขึ้นทุกปี เพื่อกระตุ้นการ

มีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม การด�าเนนิโครงการในช่วงแรกเน้นเฉพาะเรือ่งการประหยัด
พลังงาน แต่ต่อมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะส่งเสริมและ
อนรุกัษ์พลงังาน ผูบ้รหิาร และทมีงาน ท�าให้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การจดังานในลกัษณะทีแ่ตกต่างกันออกไป เริม่ต้ังแต่เผยแพร่โครงการ
ประหยัดพลังงานจากทีมวิศวกรรม โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเลือกใช้เครื่องท�าความเย็น (Chiller) 

ทกุวันนีก้ระแสรกัษส์ิง่แวดลอ้ม หรือ Go Green ไดร้บัความสนใจจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทัว่โลก
เป็นอย่างมาก นับเป็นเรื่องดีที่องค์กรต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้คำานึงถึงส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำาคัญกับ
เรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน  BOT Get to Know ฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอกิจกรรมสีเขียว เพื่อความยั่งยืน
ที่ ธปท. ได้ดำาเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรม BOT Go Green

แบบ Magnetic ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 30  
การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และการเลือกใชพ้ลังงานทางเลือก เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ ธปท. เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล ์มาตั้งแต่ปี 2557 และ
ได้ติดต้ังเพิ่มเติมทุกปี โดยในปี 2562 ได้ติดตั้งเพิ่มอีก 130 kW  
ที่บริเวณหลังคาอาคารจอดรถทีมยานพาหนะ (30 kW) และที่หลังคา
อาคารศูนย์เรียนรู้ ธปท. (100 kW) รวมติดตั้งทั้งสิ้น 283.6 kW 
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 150,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณ  
2 ล้านบาทต่อปี แผงโซลาเซลล์บนดาดฟ้าของอาคาร 7
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BOT  
GET TO KNOW 
เรื่อง : ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

โครงการสีเขียว เพื่อความย่ังยืน
BOT Go Green



เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  

ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ ไทย BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอชวนผู้อ่านตามรอย  

3 พระอารามหลวงในเขตพระนคร คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มหาเจดีย์สี่รัชกาล ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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ตามรอยเส้นทางเสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนคร

โดยขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค

ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบูชานมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร 
ในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระสรีรางคาร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ้าจุฬาโลกมหาราช ณ  
ใต้พระแท่นพระพุทธเทวปฏิมากร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัด
ประจ�ารัชกาลที่ 1 เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้ง
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ รวมถึงมีแผ่น
ศิลาจารึกต�ารานวดแผนโบราณท่ีขึ้นชื่อ นอกจากน้ี ยังเป็น
วัดที่มีพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งสร้างถวายเป็นพุทธบูชา
แด่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 โดยเป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง 
ตามศิลปะอยุธยา และประดับด้วยกระเบื้องเคลือบที่วิจิตร
งดงาม

วดับวรนเิวศวหิาร
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงบูชานมัสการพระพุทธชินสีห ์ในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะ 
พระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระ
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ณ ใต้ฐานพทุธบลัลงัก์ พระพทุธชนิสห์ี

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดประจ�ารัชกาลที่ 6 และเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์
ไทยในราชวงศ์จักรีถึง 6 พระองค์ประทับขณะทรงผนวช ได้แก่ รัชกาลท่ี 4 
รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้
ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ นอกจากนี้ ยังเป็น 
ท่ีประดิษฐานพระอัฐิและพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายกอีกด้วย 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวทรงบูชานมัสการพระพุทธอังคีรสในพระอุโบสถ และ
ถวายราชสักการะพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 
พระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 
ณ ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดประจ�ารัชกาลที่ 5 และ 
รัชกาลที่ 7 และมีสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู ่ทางด้านทิศตะวันตกของวัด  
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์อีกด้วย

วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม

หากท่านใดอยากจะตามรอย 3 พระอารามหลวงที่ถือว่ามีความงดงาม 
และมีความส�าคัญในประวัติศาสตร์ของคนไทยเช่นนี้ สามารถเดินทางมา
เยี่ยมชมและสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยหากไม่น�า
รถส่วนตัวมาก็สามารถเลือกใช้รถโดยสารประจ�าทาง หรือเรือโดยสาร แล้ว
ต่อด้วยนั่งเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าเตียนก็ได้เช่นกัน 

ต�าหนักเพชร ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร

สุสานหลวง ภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก travel.mthai.com, th.wikipedia.org, thaiticketmajor.com, watpho.com, lifestyle.campus-star.com, th.tripadvisor.com



Eat Guide ฉบับนี้จะมาแนะนำาร้านอร่อยถูกปาก เมนูหลากหลาย และการันตีด้วยฝีมือการทำาอาหารที่เปิดมาอย่าง
ยาวนาน กับ 2 ร้านข้าวต้มรอบดึกชื่อดังย่านบางลำาพูที่คนในละแวกนี้รู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ ร้านข้าวต้มเพ่งเพ้ง 
และร้านข้าวต้มบวร

ชวนชิมข้าวต้มรอบดึก 
ย่านบางล�าพู

เวลาเปิด/ปิด   16.00 - 21.30 น.    หยุดทุกวันที่ 19-20 ของเดือน
โทรศัพท์   08 6332 9959
ราคาเฉลี่ยต่อคน   150 - 200 บาท
ที่จอดรถ   ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร หรือริมถนนหน้าร้าน

	ร้านดังในซอยเล็ก	ๆ	ย่านบางล�าพู	ที่เปิดมายาวนาน 
กว่า	80	ปี	จากร้านเล็ก	ๆ	ริมคลองบางล�าพูที่เริ่มขายข้าวต้ม
เพียงหม้อเดียวและกับข้าว	1	อย่างของนายเพ่งเพ้ง	สู่ร้าน
ข้าวต้มเก่าแก่ช่ือดงัในซอยข้างธนาคารกสกิรไทย	โดยปัจจบุนัมี 
ทายาทรุน่ที	่3	คณุไมตร	ีจนัทรภาสวร	หรอื	คณุบุก๊	เป็นผูส้านต่อ
กิจการ	บริเวณร้านมีที่นั่งไว้บริการลูกค้า	2	ชั้น	ทั้งโซน
นอกและในห้องแอร์	 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ�าที ่
แวะเวยีนมาอุดหนุนที่ร้าน	หรือสั่งแบบบริการส่งอาหารถึงบ้าน 
เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าร้อยเมนู	 โดยมี
ราคาเฉลี่ยจานละ	60	-	90	บาท	แต่จานเด็ดที่ห้ามพลาด
และอยากจะแนะน�า	คือ	หมูสับก้อนโตต้มบ๊วยน�้าซุปเข้มข้น	 
ไส้พะโล้ทอดกรอบคู่น�้าจ้ิมซีอิ๊วหวาน	เน้ือปูก้อนเจียวไข่	และ 
หมกูรอบผดักยุช่ายขาว	ทานคูก่บัข้าวต้มเตม็เมด็จากข้าวหอม
มะลเิหนียวนุ่มเข้ากนัอย่างลงตัว	ซึง่นอกจากเมนูข้าวต้มท่ีกล่าว
มาแล้ว	เพ่งเพ้งยงัมเีมนูอาหารทะเลอ่ืน	ๆ 	ทีเ่ป็นจดุเด่นของร้าน
ให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง	ทั้งกุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ที่สดใหม่และรสชาติ
กลมกล่อม	ตบท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างไอศกรีม 
นมสด	Homemade	สูตรเฉพาะของทางร้าน	

	แม้เวลาผ่านไป	ทางร้านได้ด�าเนินการปรับปรุงบริเวณ
รับรองลูกค้า	 เพิ่มเติมเมนูอาหาร	อีกทั้งบริการเสริมเพื่อให้
เหมาะกับยุคสมัย	แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นร้าน
เก่าแก่ของเพ่งเพ้งมาอย่างไม่เปลีย่นแปลง	คอื	หวัใจในการบรกิาร	
ความจริงใจ	และความเป็นกนัเองเหมอืนญาตมิติร	ทีด่งึดูดให้ลกูค้า 
ทีไ่ด้มาชิมแล้วต้องกลับมาอีกหลายครั้ง	จนกลายเป็นลูกค้า
ประจ�า	

ร้านข้าวต้มเพ่งเพ้ง

	อี ก ร ้ านดั งที่ สั่ ง สม ชื่ อ เ สี ย งมายาวนานจนกลาย เป ็ น
ต�านานตั้งอยู่ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร	เปิดขายมานานกว่า	60	ปี	 
และมีเมนูอาหารมากมาย	เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า	 เดิมในย่าน
บางล�าพูมีไนท์คลับจ�านวนมาก	ร้านข้าวต้มบวรจึงเป็นที่รู ้จัก 
ในหมูล่กูค้าท่ีมาเทีย่วในสมยันัน้	แม้ปัจจบุนัจะไม่ได้มีไนท์คลบัเหมอืน
ในอดีต	แต่จ�านวนลูกค้าที่แวะเวียนมาก็มีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย	 
ทัง้ลกูค้าประจ�าและลกูค้าขาจร	โดยปัจจบุนั	คณุโจ	ธรุาทร	สวัสดิ์ธนะโรจน	์
ทายาทรุ่นที่	3	 เป็นผู้สืบทอดกิจการ	หลากหลายเมนูท่ีเรียงราย
อยู่หน้าร้าน	ล้วนเป็นเมนูยอดนิยมของร้านข้าวต้มที่ทุกคนเลือก
สั่งรับประทานได้ไม่ยาก	แต่ด้วยรสชาติท่ีกลมกล่อม	 ถูกปาก	 
ท�าให้มีลกูค้าประจ�าแวะเวยีนมาอุดหนุนอย่างต่อเน่ือง	อาทิ	เป็ดพะโล้	 
ผัดผักบุ ้งไฟแดง	 ย�ากุนเชียง	 ไชโป ๊ผัดไข ่	 และเมนูเด็ดท่ีสุด	 

เวลาเปิด/ปิด   17.00 - 03.00 น.
โทรศัพท์           0 2629 1739 / 06 1126 1688
ราคาเฉลี่ยต่อคน  150 - 200 บาท
ที่จอดรถ                    ภายในบรเิวณวดับวรนเิวศวหิาร หรอืรมิถนนหน้าร้าน

ร้านข้าวต้มบวร
ที่ห้ามพลาดคือ	“หมูสับนึ่งไข่เค็ม”	หมูสับปรุงรสก้อนโตรสชาติ
กลมกล ่อมพอดี	 มีไข ่ เค็มตรงกลางช ่วยเ พ่ิมความหอมมัน 
ได้อย่างลงตัว	ถ้าได้ลองแล้ว	ต้องยกมือขอสั่งกลับบ้านอย่างแน่นอน	 
จุดเด่นอีกอย่างของร้านคือ	ความรวดเร็วในการเสิร์ฟอาหาร	

ด้วยบรรยากาศภายในร้านท่ีโปร่ง	สะอาดสะอ้าน	เป็นสัดส่วน	
และมีทั้งโซนนอกและในห้องแอร์ให้บริการ	จึงเหมาะกับการมา 
รับประทานเป็นครอบครัว	หรือมาสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน	ท่ามกลาง
บรรยากาศสุดคลาสสิคในยามค�่าคืน	ที่ยังคงมนต์ขลังข้ามกาลเวลา
มาจนถึงปัจจุบัน

	แม้ทั้งสองร้านจะอยู่ไม่ห่างกันมากนัก	และจ�าหน่ายประเภท
อาหารใกล้เคียงกัน	แต่เม่ือได้ทานแล้วกลับสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์
ท่ีแตกต่างกนั	หากใครชอบบรรยากาศเสมอืนนัง่กนิข้าวกบัพีน้่องทีบ้่าน	
สบาย	ๆ 	แนะน�าให้กินที่ร้านข้าวต้มเพ่งเพ้ง	แต่หากใครชอบรวดเร็ว	
ว่องไว	แนะน�าร้านข้าวต้มบวร	ซึง่ทัง้สองร้านถอืเป็น	“ข้าวต้มพุย้”	ใน 
ราคาย่อมเยาแต่คุณภาพคับถ้วยระดับต�านานของชาวบางล�าพู 
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เรื่อง : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน

WORD
BOOK

 Unicorn
บ ริ ษั ท ส ต า ร ์ ท อั ป ที่ ไ ด ้ รั บ

การประเมินมูลค่าในการระดมทุน
ไ ว ้ สู ง ก ว ่ า  1  พั นล ้ า น เห รี ยญ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ธุรกิจร่วมลงทุน เป็นบริษัทหรือ
กองทุนที่ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัป 
เพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต

Venture Capital

Accelerator
โครงการสนบัสนนุธรุกจิสตาร์ทอปั 

ที่เน้น “เร่ง” อัตราการเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ ่
มักด�าเนินการภายใต้กรอบเวลาสั้น ๆ  
เมื่อเทียบกับ Incubator

ผู้ลงทุน (ส่วนใหญ่เป็นบคุคล) ทีล่งทนุ
ในบรษิทัสตาร์ทอัป โดยเฉพาะสตาร์ทอัป
ทีอ่ยูใ่นช่วงเริม่ต้น และอาจระดมทนุจาก 
Venture Capital ได้ยาก

Angel Investor

Incubator
โครงการ “บ่มเพาะ” ธุรกิจ ที่เน้นให้

ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่ธุรกิจสตาร์ท
อัปตั้ งแต ่ในช ่วงแรกเริ่ม เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งอาจมีเพียงไอเดียให้เกิด
เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

5 คำ�ศัพท์น่�รู้เก่ียวกับ

เมื่อวันท่ี 11 - 12 มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา ธปท. ร่วมกับ 
IMF จัดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ Balancing FinTech 
Opportunities and Risks: Implementing the Bali FinTech Agenda 
โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และ 
ผู้บริหารจากธนาคารกลาง 15 ประเทศ เข้าร่วมอภิปรายและแบ่งปัน 
ประสบการณ์การด�าเนนินโยบายด้านเทคโนโลยทีางการเงนิ หรอื ฟินเทค  
เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน และเพ่ิมศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับจาก
นวัตกรรมใหม่และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน

 หัวข้อสัมมนาภายในงานครอบคลุมประเด็นด้านฟินเทคในมิติ
ต่าง ๆ ได้แก่ มุมมองภาคเอกชนต่ออนาคตของฟินเทค มุมมอง
ของภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อความเชือ่มโยงและความท้าทาย
ของฟินเทคกับเสถียรภาพทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเข้ามาของฟินเทค กรอบกฎหมายและ 

การออกกฎเกณฑ์/นโยบายเพื่อรองรับและก�ากับดูแลฟินเทค รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากฟินเทคเพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ
โดยในช่วงสุดท้ายของงานมีการเสวนาโต๊ะกลมซ่ึงมีสาระส�าคัญ 
บางส่วน ดงัน้ี (1) ฟินเทคมศีกัยภาพสงูทีจ่ะเข้ามาช่วยยกระดบัการให้
บริการและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน อย่างไรก็ดี แต่ละ
ประเทศต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้รองรับด้วย และ  
(2) ท่ามกลางบริบทปัจจุบันที่ในหลายประเทศยังมีข้อจ�ากัดในการ
ก�ากับดูแลฟินเทค ซึ่งเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน ธนาคารกลางจึง
ควรริเร่ิมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ระบบนิเวศทางการเงินที่มั่นคงปลอดภัย

 พัฒนาการที่รวดเร็วและก้าวกระโดดของฟินเทคยังมีความ
ท้าทายอกีมาก ท่านผูอ่้านสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของฟินเทค
ในประเทศไทยได้ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น 
ที ่ธปท. ระหว่างวนัที ่18 - 19 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Facebook Live 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

BOT-IMF High-Level Conference on Bali FinTech Agenda

เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก พ�ทธศักราช 2562

ศูนย�การเร�ยนรู�ธนาคารแห�งประเทศไทยขอเป�นอีกหนึ่งพ�้นที่ในการร�วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว ผ�านเร�่องราวต�าง ๆ ภายในศูนย�การเร�ยนรู�ฯ

ใตรมพระบรมโพธิสมภาร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บร�เวณชั้น 2 
ศูนย�การเร�ยนรู�ธนาคารแห�งประเทศไทย
   ภาพพระราชกรณียกิจด�านหลังธนบัตรแบบที่ 17 ธนบัตรชุดแรก
   ในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท
   ภาพที่หาชมได�ยาก อาทิ พระบรมฉายาลักษณ�รัชกาลที่ 10 
   ขณะทรงดำรงพระราชอิสร�ยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
   สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพ�ธี
   วางศิลาฤกษ� อาคารสำนักงานใหญ� ธนาคารแห�งประเทศไทย 
   เมื่อป� 2520 

สืบสาน รักษา ต�อยอด

สามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ได�ตั้งแต�วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2562



ฟินเทค 
กับอนาคตไทย




